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เจหลีโหน‘รักลุง’หาเสียง

พปชร.จีบอนุสรีชิงผูวาฯ
ไทยโพสต • หาเสียงเลือกตั้งซอม กทม.

โคงสุดทาย “มาดามหลี” ชูนโยบาย “รักลุง

ตู กาเบอร 7” อรรถวิชชลุยเดินใหครบทุก

หลัง แยมปราศรัยใหญวันศุกรมีเซอรไพรส 

“มทบ.11-ยย.ทบ.” จัดพ้ืนท่ีสวนกลางให “กาว

ไกล” ยันไมหามกําลังพลไปฟง ขออยาพูด

พาดพิงสถาบัน พปชร.จอเปดตัว “หญิง

เกง” ชิงผูวาฯ กทม. เร็วๆ นี้ สะพัด “อนุสรี 

ทับสุวรรณ” มีช� อติดโผ

เม� อวันท่ี 26 มกราคม นางสรัลรัศม์ิ                                            

เจนจาคะ ผูสมัคร ส.ส.กทม.เขตหลักสี่-จตุ                                               

จักร หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ ลง 

พื้นที่บริเวณซอยรัชดาภิเษก 32 ทักทายประ 

ชาชน พอคาแมคาชวงเชา โดยชูนโยบาย 

“รักลุงตู กาเบอร 7” และรักการทํางานของ 

พล.อ.ประยุทธ ขอใหเลือกสรัลรัศมิ์เขาไป

ทํางานในสภา ซึ่งมีประชาชนใหการตอบรับ

เปนอยางดี

“การทํางานอยางเหน็ดเหน� อยของทาน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

จะเห็นวาทานมีความมุงมั่นและมีเปาหมาย

ที่จะทําเพื่อประโยชน์ของประเทศและคน

ไทย ตลอดระยะเวลาหลายปที่ทานดํารง

ตําแหน�ง เราก็จะไดเห็นการทําหนาที่แบบ

ไมมีวันหยุดพักผอนเลย ดิฉันจึงยึดถือทาน

เปนแบบอยางในการทํางานดูแลพี่นองชาว

หลักสี่-จตุจักร มาโดยตลอดวาเราจะมาคิด

วาเหน� อยคิดทอไมได เพราะขนาดทานดูแล

คนทั้งประเทศ ทานก็ยังเดินหนา

รัฐสภา • ผูนําฝายคานฯ สุดหลอน อางได

กลิ่นเตรียมทํา “รัฐประหาร” โชยเขาจมูก 

ฟนฉับ 21 ส.ส. ตัวแปรสําคัญในสภา “กวน

ธรรมนัส” นัดเปดตัวพรรคเศรษฐกิจไทย

กอนวาเลนไทน พูดหลอโหวตเพ� อประชา 

ชนไมยอมถูกมัดมือ  หางโผลแตหัววัน ทวง

โควตาเกาอี้กรรมาธิการคืนใหแกง 21 เสียง 

เม� อวันท่ี 26 ม.ค. นายบุญสิงห วรินทร

รักษ ส.ส.บัญชีรายช� อ และ 1 ใน 21 อดีต

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐท่ีถูกขับออกจาก                                                  

พรรค ในกลุม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา เปดเผยวา เตรียมแถลงเปดตัว                     

เขาสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหมในชวง

กลางเดือน ก.พ.นี้ หรือราวๆ วันที่ 10 

ก.พ.นี้ กอนการเปดอภิปรายทั่วไปแบบไม

ลงมติ ตามมาตรา 152 ของพรรคการเมือง

ฝายคาน ที่คาดวาจะมีขึ้นวันที่ 16-18 ก.พ. 

และหลังจากเขาสังกัดพรรคการเมืองใหม

แลว จะตองมีการปรับระบบตางๆ ในสภาผู

แทนราษฎร รวมถึงที่นั่ง ส.ส.ในหองประชุม

และสัดสวนที่นั่งในคณะกรรมาธิการตางๆ 

เน� องจากทางกลุมมี ส.ส.จํานวน 21 คน 

โดยยืนยันวาเราทําหนาที่ ส.ส.พิจารณาราง

กฎหมายโดยยึดผลประโยชนของประชาชน

และบานเมืองเปนหลัก ไมใชมัดมือใหยกมือ 

เพราะการโหวตตองมีเหตุและผล และไมมี

การตั้งธงการโหวตเพ� อนําไปตอรองทางการ

เมือง

ดาน นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน 

และหัวหนาพรรคเพ� อไทย กลาวถึงกรณี 21                   

ส.ส.ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐเพ� อ

ตั้งพรรคการเมืองใหมกระทบเสียงในสภา

วา เปนขอเท็จจริง เน� องจากสภาเปนระบบ

เสียงขางมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหสัด                                                      

สวนของเสียงขางมากเปลี่ยนแปลงไป 

ฉะนั้น 21 คนจึงเปนตัวแปรในการทําหนาที่

ฝายนิติบัญญัติ เพราะมีผลตอองคประชุม

มาก ซึ่ง ส.ส.สภาในขณะนี้มีอยู 473 คน กึ่ง

หนึ่งคือ 238 คน หาก 21 เสียง

รวบ 2 สาว

หลอกขายถุงมือแพทย

เฟกนิวสบลูไดมอนด

ไปไมไหว

‘อาคเนย’ ปดตัว

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมยังทรงตัว 

7,587 ราย เสียชีวิต 19 ราย “กรมวิทย” 

เผยคนไทยปวยโอมิครอนสายพันธุยอย 

BA.2 แลว 14 ราย ดับ 1 ราย เปนผูปวย

ติดเตียงมีโรคประจําตัว “โคราช” ผวา! คลัส 

เตอรแคมปกอสรางติดโควิดแลว 27 ราย มี

ผูสัมผัสเสี่ยงสูงอีก 16 คน “ตรัง” ให 31 

โรงเรียนเปดสอนแบบ On Site ได

เม� อวันที่ 26 ม.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 7,587 ราย 

ดอนเมือง • “บิ๊กตู” ถึงไทย แจงขาวดี ฟน

สัมพันธซาอุฯ สําเร็จ กาวพนอดีตสูอนาคตที่

สดใส ตองจารึกชัยชนะ ประเมิน 2 ประ 

เทศไดรับโอกาสมหาศาลจากความรวมมือ                                                     

9 ดาน เผยกราบบังคมทูลเชิญมกุฎราช

กุมารแหงราชอาณาจักรซาอุฯ เสด็จฯ เยือน

ไทยอยางเปนทางการ สานตอหนาใหมประ                                                    

วัติศาสตร “บัวแกว” เผยเตรียมตั้งเอกอัคร 

ราชทูตใหเร็วที่สุด

เม� อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มกรา 

คม 2565 ที่ทาอากาศยานทหาร 2 กอง

บิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม พรอมคณะ เดินทางกลับ

จากการเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

อยางเปนทางการ

ผูส� อขาวรายงานวา ทันทีที่นายกรัฐ 

มนตรีและคณะเดินทางถึง เจาหนาที่จาก

สถาบันบําราศนราดูรไดเขาทําการตรวจเช้ือ                                                       

โควิด-19 แบบ RT-PCR และทุกคนตอง

ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการกํา 

หนดเสนทางเปนการเฉพาะ (ซีลรูต) โดย

ตองแยกตัวเอง เวนระยะหาง รวมทั้งหาก

จําเปนตองประชุมจะใชการประชุมผาน

ระบบออนไลนจากบานพักแทน และจะทํา 

การตรวจเชื้อโดยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวัน

ที่ 30 ม.ค.นี้ ซึ่งเปนวันที่ 5 หลังจากเดิน

ทางกลับ

มีรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลวา   

ตลอดวันนี้หลัง พล.อ.ประยุทธเดินทางกลับ

เขาบานพัก ไมมีภารกิจใดๆ สวนในวันที่ 

27 ม.ค. นายกรัฐมนตรีจะเปนประธานการ

ประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 1/2565 จากบานพัก

ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราช

วัลลภรักษาพระองค ผานระบบออนไลน 

ระยอง • “บิ๊กตู” สั่งทุกหน�วยระดมกําลัง                                                        

ขจัดคราบน้ํามันรั่วมาบตาพุด  สตารปโตร 

เลียมแจงรั่วรวม 1.6 แสนลิตร รมว.ทส.                                                              

ยันไมซ้ํารอยป 56 แตหวั่นระยะยาวสงผล 

กระทบสิ่งมีชีวิตใตทะเล อธิบดีทรัพยากร

ทางทะเลฯ เผยคุมสถานการณไดแลว ขจัด

คราบได 80% ไมพัดเขาฝง กรมควบคุม

มลพิษจอฟองเรียกคาเสียหาย 

เม� อวันที่ 26 มกราคม บริษัท สตาร 

ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)    

หรือ SPRC ชี้แจงวา วันที่ 25 ม.ค. เวลา 

21.06 น. พบน้ํามันดิบรั่วไหลบริเวณทุนผูก                                                  

เรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล หรือจุด                                               

ขนถายนํ้ามันในทะเล (SPM) ซ่ึงต้ังอยูท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทัน                                                     

ทีที่เกิดเหตุ บริษัทไดระดมทีมเพ� อควบคุม

สถานการณตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน หยุด

กิจกรรมในพื้นที่ ใกลเคียงทั้งหมดตามขั้น

ตอนความปลอดภัย และแจงหน�วยงานตางๆ 

ที่เกี่ยวของ หลังจากที่เกิดเหตุ ทีมตอบโต

ภาวะฉุกเฉินไดทําการควบคุมสถานการณ

ตามขั้นตอนการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน 

และไดทําการหยุดกิจกรรมในพ้ืนท่ีใกลเคียง

ทั้งหมดตามขั้นตอนความปลอดภัย ขณะนี้

สถานการณสามารถควบคุมได และหยุด

การรั่วไหลตั้งแตเวลา 0.18 น. วันที่ 26 

ม.ค. และไดดําเนินการใชเรือฉีดพนน้ํายา

ขจัดคราบน้ํามัน เน� องจากเวลาที่เกิดเหตุ

เปนเวลากลางคืน 
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2 ในประเทศ

ฟนสัมพันธ ‘ไทย-ซาอุฯ’

เริ่มตนที่สัญญาณบวก

บเปนการฟนความสัมพันธครั้งประวัติศาสตร

ระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย ภาคใตการประสาน

งานอยางตอเน� องของกระทรวงการตางประเทศ

มาอยางยาวนาน จนเม� อวันที่ 25 มกราคม 2565 

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทย ไดเดินทาง

เยือนซาอุดีอาระเบียอยางเปนทางการ ตามคําเชิญของเจา

ชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎ

ราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหมแหงราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นับเปนการเยือน

ครั้งสําคัญในรอบกวา 30 ป และเปนการสงสัญญาณในความ

พยายามคลี่คลายปญหาในอดีต

โดยในการแถลงของกระทรวงการตางประเทศ ระบุ

วา ทั้งสองฝายยืนยันความตั้งใจรวมกันสะสางประเด็นที่คั่ง

คางทั้งหมดและปรับความสัมพันธระหวางสองราชอาณาจักร

ใหเปนปกติ ทั้งสองฝายยังไดย้ําความสําคัญของการสงเสริม 

นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรไทยย้ําวา ไทยใหความ

สําคัญสูงสุดกับความสัมพันธฉันมิตรกับซาอุดีอาระเบีย และ

แสดงความเสียใจยิ่งตอโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย 

ระหวางป พ.ศ.2532-2533 (ค.ศ.1989-1990) นายกรัฐมนตรี

แหงราชอาณาจักรไทยยืนยันวา ไทยไดพยายามอยางที่สุด

แลวในการสะสางกรณีตางๆ และหากมีหลักฐานใหมเกี่ยวกับ

เร� องเหลานั้น ก็พรอมที่จะนําใหหน�วยงานที่เกี่ยวของของไทย

พิจารณา 

นายกรัฐมนตรีของไทยยังไดยืนยันความมุงมั่นของไทย

ในการใหความคุมครองที่เหมาะสมแกบุคคลในคณะผูแทน

ของสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียที่กรุงเทพฯ ตาม

อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต ป ค.ศ.

1961 ทั้งสองฝายยังไดยืนยันความมุงมั่นในการดําเนินการ

อยางเต็มที่เพ� อดูแลความปลอดภัยของคนในชาติของกันและ

กันในแตละประเทศ พรอมกันนั้นยังไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

เกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหวางประเทศตางๆ และ

ไดหารือถึงแนวทางในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีในทุก

สาขา ทั้งสองฝายยังเห็นพองที่จะเพิ่มการมีปฏิสัมพันธและการ

ติดตอประสานงานระหวางหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เพ� อยกระดับความสัมพันธทวิภาคี

ที่สําคัญทั้งสองฝายไดเห็นชอบรวมกันใหปรับความ

สัมพันธทางการทูตระหวางกันใหเปนปกติอยางสมบูรณ 

ความสําเร็จครั้งประวัติศาสตรนี้เปนผลสืบเน� องมาจากความ

พยายามในหลายระดับของทั้งสองฝายที่มีมาอยางยาวนาน

เพ� อฟนฟูความไวเนื้อเช� อใจและความสัมพันธฉันมิตรระหวาง

กัน โดยจะมีการแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําเมืองหลวง

ของทั้งสองประเทศในอนาคตอันใกล และการจัดตั้งกลไก

การปรึกษาหารือเพ� อสงเสริมความรวมมือทวิภาคี การติดตอ

ประสานงานอยางเต็มที่จะเริ่มตนขึ้นในชวงหลายเดือนขาง

หนาเพ� อหารือความรวมมือทวิภาคีในสาขายุทธศาสตรที่สําคัญ 

พร้อมลงรายละเอียดเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน

เศรษฐกิจและการคาระหวางกัน   

จากนั้นประตูทุกบานเปดรับการริเริ่มความสัมพันธของ

สองราชอาณาจักรอยางเปนรูปธรรม ทั้งการเปดเร� องการ

จัดการหาแรงงานดีมีฝมือ โดยตั้งเปาใหได 8 ลานคน ซึ่งไทย

สามารถเขามามีสวนรวมได โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการ 

โรงแรม สุขภาพ และอุตสาหกรรมกอสรางในโครงการ

กอสรางขนาดใหญ การเปดเสนทางบิน และอีกหลายเร� องที่

คาดวาจะมีผลบวกตอประเทศไทยและคนไทย สวนผลพวง

ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้จะมีเหตุผลหรือความสลับซับซอนในมิติ

มหาอํานาจเขามาเกี่ยวของหรือไมนั้น เปนเร� องที่วิเคราะห

ที่มาที่ ไปตามขอมูลที่ตางคนตางมี แตหากชั่งน้ําหนักกับ

ความสัมพันธที่เราไดกลับคืนมานั้นน�าจะมีผลประโยชนตอ

ภาพรวมของประเทศมากกวา.

นั

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี

คําถามมีอยูวา ถาคนที่มาสอบติดโควิด-19 จะทําอยาง 

ไร แมจะบอกวาจะมีการตรวจ ATK ก็ตาม แตถาตรวจ ATK 

แลวผลออกมาติดเชื้อแลวจะทําอยางไร จะแยกหองสอบได

หรือไม เพราะการตัดสิทธิ์ไมใหสอบนั้น มันเปนการตัดสิทธิ์ ตัด

โอกาสเขา.

เพิ่มโทษปรับ-ตัดแตมจราจร

ตํารวจลอมคอกกูภาพ (อีกครั้ง) 

ปนอีกครั้งที่อุบัติเหตุบนทองถนนกรุงเทพฯ คราชีวิต

ผูรวมทาง ซึ่งก็ไมใชเร� องใหม รายงานอุบัติเหตุมีผูบาด

เจ็บ-เสียชีวิตรายวัน ทั้งรถจักรยานยนต รถยนต หรือ

รถสาธารณะ ความปลอดภัยการใชรถใชถนนมีความเสี่ยงอันดับ

ตนๆ ของโลก นอกจากแหลงทองเที่ยว การจราจรเปนอีกอยางที่

นักทองเที่ยวตางชาติอเมซิ่งไทยแลนด

แตการสูญเสียครั้งนี้มีผลตอวงการแพทย เปนผูเชี่ยวชาญ

ดานจักษุวิทยาหรือหมอตา ที่ทั้งประเทศมีอยูไมกี่สิบคน แต 

“หมอกระตาย” แพทยหญิงวราลัคน สุภวัตรจริยากุล แพทย

ผูเชี่ยวชาญดานจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตองมาสังเวยชีวิตกับความประมาทบน

ทองถนน ถูกรถ จยย.เฉี่ยวชนขณะขามทางมาลาย ถนนพญาไท 

หนาโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ชวงเย็นวันที่ 21 

ม.ค. กอนจะถึงวันเกิดเพียงไมกี่วัน

สังคมจับจองไปที่คูกรณี เม� อคนขับ จยย.ดันเปนเจาหนาที่

ตํารวจที่เปนผูถือกฎหมาย แตกลับทําผิดกฎหมายจราจรเสียเอง 

คือ ส.ต.ต.นรวิชญ บัวดก ผบ.หมูกองรอยที่ 2 กองกํากับการ 1 

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (กก.1 บก.อคฝ.) ไดรับ

บาดเจ็บเพียงเล็กนอย 

ที่สําคัญเกิดดรามาในสังคมออนไลน พนักงานสอบสวน

พยายามชวยผูกอเหตุที่เปนตํารวจดวยกัน, รถของกลางเปนรถ

ที่ถูกยึด แตถูกนํามาใชจนเกิดอุบัติเหตุ, ผูเสียชีวิตกลายเปนศพ

นิรนามหลายชั่วโมง เพราะตํารวจเก็บเอกสารหลักฐานทั้งหมด

ไป ไมสามารถตามหาญาติได  

ถาอุบัติเหตุครั้งนี้ผูเสียชีวิตไมใช “หมอ” หรือคูกรณไมใช 

“ตํารวจ” ก็คงเปนอุบัติเหตุทั่วไปที่เกิดขึ้นรายวัน มูลนิธินําศพสง

นิติเวชชันสูตรคืนรางใหญาตินําไปบําเพ็ญกุศลตามศาสนาคงไม

เปนขาวครึกโครมแบบนี้ 

ไฟสปอตไลตสองไปที่ “ตํารวจ” ซึ่งมีตนทุนทางสังคมต่ํา

อยูแลว ยิ่งมากระทําผิดกฎหมายเสียเองทุกอยางก็ยิ่งโหมกระ

น่ําเขาใสอยางเต็มที่ จนกลายเปนกระแสสังคมที่ตองการคําตอบ 

ตองการความรับผิดชอบจาก “ตํารวจ”

แม กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตนสังกัด ส.ต.ต.   

นรวิชญ พยายามชี้แจงประเด็นตางๆ ทั้งราง หมอกระตายเปน

ศพนิรนาม ไมสามารถเขาถึงโทรศัพทได ตองรอจนกวามีคน

โทรเขามา สวนตํารวจคูกรณีหลังปฐมพยาบาลไดเขามอบตัวกับ

พนักงานสอบสวน แจง 7 ขอหา ประเด็นการครอบครองรถได

มาอยางถูกตองมีสัญญาซื้อขาย ไมใชรถยึด แตเปนการโอนลอย

ที่ยังไมเสร็จสมบูรณ ยืนยันดําเนินทุกคดีที่เปนความผิดไมมีการ

ชวยเหลือกันแน�นอน กระทั่ง ส.ต.ต.นรวิชญมีความประสงคบวช

เพ� ออุทิศสวนกุศลใหกับผูเสียชีวิต ก็โดนแรงกดดันจนตองยอม 

สึก

“ตํารวจ” จึงตองเรงฟนความเช� อถือ โดยเรงดําเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายใหมีสภาพบังคับใชกับผูฝาฝนอยางเด็ดขาด 

เพ� อเพิ่มมาตรการดานความปลอดภัยกับประชาชน 

โดยเฉพาะทางมาลาย

มี “บิ๊กเดน” พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง 

ผบ.ตร.ในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) 

เปนผูรับผิดชอบ 

ราง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ...(หรือฉบับ

ที่ 13) ถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้ง หลังจากกอนหนาที่สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติไดเสนอแก ที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะ

กรรมการ 2 สภา ที่คาดวาจะมีการลงมติเดือน ก.พ.นี้ ถาเปนไป

ตามไทมไลน หลังจากนั้นอีก 120 วันถึงจะประกาศใชในราชกิจ

จานุเบกษา ที่อัตราโทษการฝาฝนเคร� องหมายจราจรเสนทางขาม 

(ทางมาลาย) จากเดิมปรับไมเกิน 1,000 บาท เปนปรับไมเกิน 

4,000 บาท รวมทั้งการตัดแตมคะแนนความประพฤติ ที่ทุกคนมี 

12 คะแนนตอป ขอหาฝาฝนตัดครั้งละ 1 คะแนน เมาแลวขับ 4 

คะแนน หากโดนตัดครบ 12 คะแนน จะตองถูกพักใชใบอนุญาต

ขับรถเปนเวลา 3 เดือน 

เขาตํารา “วัวหายลอมคอก” 

กระนั้นก็เปนสิ่งเดียวที่ “ตํารวจ” จะสามารถสรางความ

เช� อมั่นใหกับสังคมที่กําลังเรียกรองหาความปลอดภัยบนทองถนน

ยิ่งตามสถิติในพื้นที่เมืองหลวงป 2564 มีผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน 197 ราย มีผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใน

ทางเทา-ทางมาลายและอ� นๆ 720 ราย ขณะที่สถิติการฝาฝน

สัญญาณจราจรก็สูงถึง 40,688 ราย 

ถือเปนการปดฝุนปรับปรุงกฎหมายใหมีสภาพบังคับใช

กับผูฝาฝนอยางเด็ดขาดอีกรอบ หลังกอนหนานี้ “บิ๊กปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประ 

ธานกรรมการนโยบายปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ 

(นปถ.) สั่งการสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) เรงดําเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายใหมีสภาพบังคับใชกับผูฝาฝนอยางเด็ดขาดมา

แลวเม� อป 2562

ครั้งนั้นที่เกิดเหตุสลดวาที่บัณฑิตสาวขามทางมาลายเพ� อ

ไปทํางานวันแรก ถูกบิ๊กไบคชนเสียชีวิตที่แยกผังเมือง ถนน

พระราม 9 เปนขาวครึกโครม แตละหน�วยงานออกมาแอคชัน

ทั้งกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแหง

ชาติ ลงพื้นที่สํารวจทางมาลาย เก็บรวบรวมขอมูล ปรับปรุงทาสี

ใหม แตแลวโศกนาฏกรรมก็กลับมาเกิดอีกจนได

ครั้งนี้จะซ้ํารอยเปนการลอมคอก เปนผักชี โรยหนา 

เหมือนที่สังคมกําลัง “ครหา” หรือไม เจาหนาที่รัฐ ผูปฏิบัติ

เทานั้นที่จะพิสูจนใหสังคมรับรูรับทราบ.

แดเพ� อนพองนองพี่
ห็นขาวพรรคพวกเพ� อนฝูง...ท่ีเคยซ้ีแหง ยํ่าปก กัน

มามิใชนอย อยางนอย หลังออกจากปา ใหมๆ ก็

เคยตองเปนธุระปะปงนําทานไปมอบตัวไวกับ 

อดีตผูบังคับการตํารวจสันติบาลผูเที่ยงธรรม ทรงธรรม 

อยางชนิดยากจะหาตํารวจประเภทนี้ ไดงายๆ คือพลตํารวจ

ตรี อารีย กะรีบุตร เกิดมามีอาการปวยไข เห็นวา...ถึงขั้น

ตองเขาหองไอซียูที่ประเทศฝรั่งเศส นั่นก็คือนักคิด-นัก

เขียน อยาง วัฒน วรรลยางกูร ก็อดรูสึกเปนหวง เปนใย 

ขึ้นมามิได...

คือไมวาทานจะเปนคนยังไง คิดแบบไหน ตัดสินใจ                                                                     

เลือกเส้นทางชีวิตในแบบใด ประการใด แต่ขึ้นชื่อว่า 

เพ� อน ซะอยาง!!! ยังไงๆ มันคงอดหวง อดกังวล อดรูสึก

สะทกสะทอนใจขึ้นมามิได โดยเฉพาะเม� อไดแตสวดมนต 

อธิษฐาน ภาวนาขอใหทานหมดทุกข หมดโศก หมดโรค 

หมดภัย ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได แมวาเม� อแข็งแรงขึ้น

มาแลว ทานจะไปทําอะไรตอมิอะไรตามใจ ตามความ

ปรารถนาและตองการของทาน อันนั้น...ก็ตองถือเปนทาง

ใคร-ทางมัน เร� องใคร-เร� องมัน ไมถึงกับเกี่ยวของ โยงใย 

กับความรู้สึกในความเป็นเพื่อน เป็นฝูง เป็นมิตรสหาย 

มากมายซักเทาไหร...

วาไปแลว...ตลอดชวง ทศวรรษแหงความมืดมน 

เทาที่ผานมา คงตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดวา ไมวา

บรรดาเพ� อนกับเพ� อน ไปจนถึงญาติโกโหติกา พี่ๆ-นองๆ 

หรือแมกระทั่งพอๆ-แมๆ-ลูกๆ หลายตอหลายรายมักตอง

เจอปญหาการจัดระดับความสัมพันธระหวางกันและกัน 

อันเน� องมาจากสิ่งที่เรียกวา การเมือง นั่นแหละ เขามาเปน

ตัวสอดแทรก เกลี้ยกลอมและโนมนาว ใหผูที่เคยรักใคร 

สมานฉันท ปรองดอง ซึ่งกันและกัน ดวย สายใย ความผูก

พันใดๆ ก็แลวแต หนีไมพนตองหันมา ฉะกัน ไลถีบ ไลงับ 

ดุดาวากลาวซึ่งกันและกัน จนสายใยแตละสายตองขาดผึง 

ขาดสะบั้น แบบเผลอๆ...อาจไปไกลถึงขั้น ผี ไมเผา-เงาไม

เหยียบ เอาเลยก็มี!!!

และออกจะเปนเร� อง ยากซซซ เอามากๆ...ที่จะหาทาง

จูนคล� น หาทางปรับทัศนคติ จุดยืน และวิธีคิด ใหพอไปดวย

กันไดมั่ง สวนใหญแลว...ยิ่งนานวัน กลับยิ่งกอใหเกิดอาการ

โกรธ อาการเกลียด เคียดแคน อาฆาต พยาบาท ริษยาและ

ชิงชัง หนักยิ่งขึ้นไปอีก จนความเปนมิตร ความเปนพรรคพวก

เพ� อนฝูง หรือกระทั่งความเปนญาติโกโหติกา แทบไมหลงเหลือ

ติดปลายนวมเอาเลยก็ไมแน� ลองถาหากถูกถือหรือถูกมองเปน 

ฝายตรงขาม ระหวางกันและกันซะอยาง อันนี้นี่แหละ...ที่อาจ

ถือเปนความน�าเกลียด น�ากลัว หรือกระทั่งน�าทุเรศ เวทนา 

ของสิ่งที่เรียกวา การเมือง อยางมิอาจปฏิเสธไดเลย...

อยางไรก็ตาม...แมวาความคั่งแคน เคียดแคน อาฆาต

พยาบาท มันจะปกคลุม ครอบคลุม สรางสีสันบรรยากาศใน

ลักษณะที่วา ตลอดชวงระยะเวลาที่เรียกๆ กันในนาม ทศวรรษ

แหงความมืดมน ก็ตามที แตสําหรับผูที่ยังไมคิดจะหันไป ดา

เพ� อน แมวาจุดยืน ทัศนคติ และวิธีการ จะตางไปจากกันและ

กันเพียงใดก็ตาม โดยอาจเลี่ยงไปดาเผด็จการ ดาสลิ่ม ดา

ทักษิณ หรือดาพวกสามนิ้ว สามกีบ ฯลฯ กันแทนที่ หรือผูที่

ยังพอจะมี ขอยกเวน ใหกับ ความเปนเพ� อน หรือความที่เคย

ผูกพันกันดวยสายใยใดๆ ก็แลวแต อันนั้น....ตองถือวา อยาง

นอย...ก็น�าจะถือเปนผูซึ่งยังหลงเหลือ ความเปนมนุษย อยูไม

นอย...

เพราะเอาเขาจริงๆ แลว...สิ่งที่สูงไปกวา การเมือง นั้น 

มันน�าจะยังมีอยูอีกเยอะแยะมากมาย สิ่งที่ทําให ความเปน

เ
มนุษย เปนอะไรที่มีคุณคา ราคา ตางไปจากเดียรัจฉานทั้ง

หลาย ไมวาจะเปนความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี

ตอผูอ� น อันเปนสิ่งที่กอใหเกิด สายใย ตางๆ นานา ขึ้นมาใน

ครอบครัว สังคม ตลอดไปจนวัฒนธรรม ประเพณี ดังนั้น...

ใครก็ตามที่หันไปดา ฝายตรงขามทางการเมือง แตไมคิด

จะ ดาเพ� อน หรือดาพี่ ดานอง ดาพอ-ดาแม ดาบุพการีของ

ตัวเอง ฯลฯ ก็ถือเปนอัน ใชการได ไปดวยกันทั้งสิ้น สวน

ใครถูก-ใครผิด ใครเกง-ใครไมเกง ใครโง-ใครฉลาด อันนั้น...

คอยไปวากันอีกที...

และอาจดวยความรูสึกทํานองนี้นี่เอง...ที่ทําใหไมวา 

วัฒน วรรลยางกูร เขาจะคิดยังไง ไปไง-มาไง ตัดสินใจ

ไปในแนวไหนแบบไหน แตอยางนอย...เม� อไดทราบขาว รู

ขาว ถึงอาการปวยของเขา ก็อดที่จะใจแปว อดเปนหวง 

เปนกังวล ขึ้นมามิได อีกทั้งหลังๆ มานี้...แทบไมหลงเหลือ

ตบะ บารมี ใดๆ ติดปลายนวมอีกตอไปแลว แคจะพาใครไป 

มอบตัว กับใครตอใครก็แลวแต คงไมอาจรับประกันการันตี

ใดๆ ไดเลย เลยไดแตหันไปสวดมนต ภาวนา และอธิษฐาน

ไปตามเร� อง ตามราว ขอให เพ� อน หายปวย หายไข หมด

ทุกข หมดโศก ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได...

สรุปเอาเปนวา...ในเม� อ การเมือง ทุกวันนี้ ยังไมคิด

จะไปไหนตอไหน ยังน�าจะวนมา-วนไป อยูกับ พี่นอง 3 ป.                                          

นั่นแหละเปนหลัก เลยคงตองขออนุญาตเจียดเอาเนื้อที่

แหงนี้ มาใชเปนตัวแสดงความเปนหวง เปนใย ตอพรรค

พวกเพ� อนฝูง กันไปตามเร� อง ตามราว ก็แลวกัน ขอให จัต

ตาโร ธรรมา วัตทันติ...อายุ วรรโณ สุขัง พลัง ขอใหหาย

ไวๆ กลับมาเขียนกลอน เขียนเร� องสั้น บทกวี ไดเหมือนเดิม

ดวยเถิด วัฒน วรรลยางกูร เพ� อนเอย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก สุนทโรวาท อิหมาม อา

ลี ...“เพ� อนที่แทจริง...เปนวิญญาณเดียวกันที่อยู ในเรือน

รางที่ตางกัน”.
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3บทความ-ในประเทศ

วงน้ีตลาดการเมืองคึกคัก แม้ยังไม่รู้ชัดเจนวันเลือกต้ัง

จะมาถึงเมื่อใด จะเกิดในปี 2565 ตามท่ีพรรคฝ่ายค้าน  

รวมไปถึงบรรดากองแช่งนอกสภาคาดหวังหรือเปล่า แต่

พรรคการเมืองใหม่ก็ทยอยเปิดตัวไปแล้ว มีท้ัง พรรคกล้า,  พรรค

ไทยสร้างไทย, พรรคสร้างอนาคตไทย ถือเป็นพรรคน้องใหม่ใน

สนามการเมือง พร้อมกับแนะนำาทีมงาน ทำาให้ได้เห็นสมาชิก

พรรค นักการเมือง ผู้ร่วมอุดมการณ์ท่ีจะเข้ามาทำางานร่วมกันสู้

ศึกเลือกต้ังรอบหน้า  

เดือนกุมภาพันธ์น้ี ว่ากัน

ว่าจะมีอีกอย่างน้อย 2 พรรคเปิด

ตัว พรรคไทยสร้างสรรค์ ท่ีได้

ขุนพลกระเป๋าหนัก อดีตเสนาบดี

ในรัฐบาลประยุทธ์เป็นแบ็กอัปให้ 

ท่ีในวันน้ีกำาลังรวบรวมสมาชิก รอ

เพียงวันเปิดตัว   

อีกพรรคการเมือง นคร มา

ฉิม อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

ท่ีในวันน้ีไปเป็นหน่ึงในผู้ร่วมก่อ

ต้ังพรรคการเมืองใหม่ แต่ยังขอ

อุบชื่อ เนื่องจากกลัวเสียมารยาท พูดออกไปก่อนโดยท่ียังไม่ทัน

ได้หารือกับสมาชิกพรรคคนอื่นๆ แต่ก็วางเป้าหมายขอเอาฤกษ์

เดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ เปิดตัวแนะนำาบุคลากร สมาชิก 

ผู้ร่วมอุดมการณ์เหมือนกัน  

นครบอกถึงหมุดหมาย ประกาศชัด “พรรคน้ีวางเป้า

หมาย เปล่ียนแปลงโครงสร้าง ปฏิวัติสังคม ขอเปล่ียนแปลงท้ัง

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พรรคของเราจะขับเคลื่อนท่ีมี

ความเข้มข้นกว่าพรรคอนาคตใหม่เดิม  หรือพรรคก้าวไกลใน

วันน้ีเสียอีก”  

ประกาศแย้มทิศทางพรรค ท่ีมีท้ังเปล่ียนแปลง-ปฏิวัติ  ไม่รู้

ทำาเอาหลายๆ คนหนาวๆ ร้อนๆ หรือเปล่า เพราะถูกตีความไป

ได้อย่างหลากหลาย บวกกับเจ้าตัวมีแนวคิด อุดมการณ์ท่ีค่อน

ข้างรุนแรงด้วยแล้ว ย่ิงทำาให้น่าจับตา  

ว่ากันว่าพรรคการเมืองใหม่ท่ีเตรียมจะเปิดตัว สมาชิก

พรรคบางคนขอให้ นคร ไม่ต้องออกมานำาเอง ไม่ต้องมีตำาแหน่ง

กรรมการบริหารพรรค นครจึงนำาเอาความห่วงใยของทีมงาน

มากระซิบบอกอย่างทีเล่นทีจริง  

“เขากลัวผมจะปะทะรุนแรงจนถูกยุบพรรคไปเสียก่อน 

เลยอยากให้ไปน่ังในตำาแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคดีกว่า”   

แว่วๆ มาอีกว่า พรรคน้องใหม่ท่ีเตรียมเปิดตัว กางปฏิทิน

ไว้คร่าวๆ หากไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง จะเปิดตัวในวันท่ี 5 ก.พ.น้ี

เลย และเมื่อเปิดออกมาแล้วจะเป๊ะปัง น่าสนใจ  สร้างความฮือ

ฮาขนาดไหน วันเปิดตัวได้รู้แน่.  

ม้าไม้ 

เตรียมเปิดพรรคใหม่

ช่

จบัตาดลีใหญเ่หมอืงทองแลกถอนฟอ้ง 

บันทึก ‘เพื่อชาติ’ ไทย-ซาอุฯ

นคร มาฉิม

งโลก เขาชื่นชม-ยินดี ท่ี “ซาอุฯ-ไทย” คืนสัมพันธ์

มีแต่พวกเรากันเองน่ีแหละ

อิจฉา...

กลัวนายกฯ ประยุทธ์จะ “ดี-เด่นดัง” กลัวบ้านเมืองตัวเองจะ

ม่ันคง-ม่ังค่ัง-ย่ังยืน ก็ป้ันประเด็น “ดิสเครดิต” นายกฯ จนน่าเกลียด

ไว้คุยวันหลัง วันน้ี ขอบันทึก “วันประวัติศาสตร์” ไว้ก่อน เพื่อ

กาลข้างหน้า จะได้มี “ข้อมูลตรง” สำาหรับศึกษา-ค้นคว้า

นายกฯ กลับถึงไทยเช้าแก่ๆ วันท่ี ๒๖ มกรา ๖๕ ท่านก็โพสต์ 

“รายงานประชาชน” ไว้ ดังน้ี

“ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut-Chan-o-cha”

พ่ีน้องประชาชนชาวไทยท่ีรักครับ 

วันน้ี ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะขอแจ้งข่าวดีต่อปวง

ชนชาวไทย รวมท้ังชาวซาอุดีอาระเบีย เก่ียวกับความสำาเร็จในการ

ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ให้กลับมาอยู่ใน “ระดับปกติ” 

อย่างสมบูรณ์ นับต้ังแต่วันน้ีสืบไป 

ภายใต้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของท้ังสองฝ่าย 

ถือเป็นการส้ินสุด 3 ทศวรรษแห่งความห่างเหิน 

และเร่ิมต้นศักราชใหม่แห่งความร่วมมือ สร้างสรรค์ และ

พัฒนา เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานความเป็นหุ้น

ส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติระหว่างสองประเทศ

ภารกิจการเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของผมใน

คร้ังน้ี เป็นไปตามคำาเชิญของ “เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับ

ดุลอะซีซ อัลซะอูด” มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ซ่ึงนับว่า ประสบความสำาเร็จอย่างสูง โดยในเบ้ืองต้น ท้ังสอง

ฝ่าย ได้เห็นพ้องท่ีจะยกระดับผู้แทนทางการทูตของท้ังสองประเทศ 

จาก “อุปทูต” ให้กลับมาเป็นระดับ “เอกอัครราชทูต” ดังเดิม 

รวมท้ังจะพิจารณาจัดต้ังกลไกความร่วมมือทวิภาคี เพื่อผลัก

ดันกรอบนโยบายและแผนความร่วมมือต่างๆ ท้ังในส่วนของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป 

และในโอกาสการพบหารือคร้ังน้ี 

ผมได้กราบบังคมทูลเชิญ “มกุฎราชกุมารฯ แห่งราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย” ให้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อ

สานต่อหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ในวันน้ีด้วย

ผมรู้สึกยินดีอย่างย่ิงกับ “โอกาสอันมากมายมหาศาล” ท่ี

ประเมินว่า ท้ังสองประเทศจะได้รับ จากการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ใน

คร้ังน้ี ได้แก่

1.ด้านท่องเท่ียว : เป็นโอกาสสำาหรับการแลกเปล่ียนการเยือน

ในระดับประชาชนท่ีจะมีพลวัตมากข้ึนอย่างย่ิง โดยเฉพาะในด้าน

การท่องเท่ียว ซ่ึงจะนำาไปสู่การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรม

น้ีอย่างรอบด้าน 

เบ้ืองต้น มีการคาดการณ์ว่า การเดินทางไปมาหาสู่ท่ีสะดวก

ย่ิงข้ึน ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบีย จะสามารถสร้างราย

“ศูนย์กลางทางการแพทย์” (Medical Hub) ท่ีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ

จากภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีเป็น “นักท่องเท่ียวระดับพรีเมียม” นิยม

เดินทางมาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในไทย 

โดยผู้ป่วยมักจะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวขนาดใหญ่ ท่ีมักจะ

ซ้ือแพ็กเกจท่ีรวมการรักษาพยาบาล ท่ีพัก และสถานท่ีท่องเท่ียว 

จึงเป็นโอกาสท่ีจะเกิดการขยายตัวทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

และความร่วมมือทางการแพทย์ได้มากย่ิงข้ึน

6.ด้านความม่ันคง : ซาอุดีอาระเบียถือเป็นประเทศอิสลามสาย

กลาง ท่ีมีอิทธิพลสูงในกรอบองค์กรความร่วมมืออิสลาม (OIC) 

สามารถมีบทบาทช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี 

“สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” อย่างย่ังยืน ตามแนวทางสันติสุข 

นอกจากน้ัน ยังสามารถมีความร่วมมือกันด้านข้อมูลข่าวสาร

ความม่ันคง และการต่อต้านการก่อการร้ายอีกด้วย

7.ด้านการศึกษาและศาสนา : ท่ีผ่านมาน้ัน ซาอุดีอาระเบีย ได้

ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการ

ศึกษาด้านศาสนา 

นอกจากน้ัน ซาอุดีอาระเบีย ยังเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทาง

วิทยาการด้านต่างๆ ท้ังด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงาน 

สุขภาพ การวิจัยทางทะเล  การก่อสร้าง เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

และอื่นๆ ซ่ึงจะทำาให้ไทยมีโอกาสขยายการแลกเปล่ียนด้านการ

ศึกษาระหว่างกันอีกมาก

8.ด้านการค้าและการลงทุน : เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีสำาคัญอย่างย่ิง 

เนื่องจากการกลับมาสู่ความสัมพันธ์ในระดับปกติ จะสร้างโอกาส

และเปิดประตูทางการค้าให้แก่นักลงทุนและ SME ไทย  ในการ

แสวงหาลู่ทางการทำาธุรกิจและการแสวงหาหุ้นส่วนทางการค้าได้อย่าง

สะดวกย่ิงข้ึนท้ังในซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 

เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าตกแต่งภายใน 

และเฟอร์นิเจอร์ 

ในขณะท่ีซาอุดีอาระเบีย ก็ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศผ่าน 

“กองทุนความม่ังค่ังแห่งชาติ” ในด้านพลังงาน นวัตกรรม โทรคมนาคม 

อวกาศ เทคโนโลยีสีเขียว โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ 

ซ่ึงไทยน้ัน มีความพร้อมในด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ 

สถานศึกษา และเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ อย่าง  EEC พ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจ 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงการสร้างเมืองอัจฉริยะในจังหวัดต่างๆ ด้วย

9.ด้านการกีฬา : จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือ

ทางการกีฬาของท้ังสองประเทศ ท่ีมีความสนใจในการแข่งขันและการ

กีฬาต่างๆ ร่วมกัน 

เช่น ฟุตบอล มวย กอล์ฟ การแข่งรถ รวมถึง e-sport  และอื่นๆ 

และเป็นโอกาสของไทยในการส่งเสริม “มวยไทย” ให้เป็นท่ียอมรับมาก

ข้ึนในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย

ในวันน้ี ท้ังสองประเทศ สามารถก้าวผ่านพ้นอดีต กลับมาสู่

อนาคตท่ีสดใส โดยประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่า น่ีคือ “ชัยชนะ” สำาหรับ

ประชาชนท้ังสองประเทศ 

ท่ีรัฐบาลของท้ังคู่ได้ใช้ความพยายามและทำางานร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง จนสำาเร็จลุล่วงได้ในท่ีสุด และพร้อมก้าวย่างต่อไปอย่าง

ม่ันคง 

ขยายจากความร่วมมือทวิภาคี “ไทย-ซาอุดีอาระเบีย” ไปสู่

พหุภาคี “อาเซียน-คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ” (Gulf 

Cooperation Council: GCC) 

โดยต่อจากน้ี รัฐบาลจะดำาเนินงานอย่างไม่ลดละ ท่ีจะนำาเอา

ความสำาเร็จจากการสานสัมพันธ์ในคร้ังน้ี แปลงไปสู่นโยบายและการ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอีกมากมาย 

ผมจะเร่งส่ังการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการ เพื่อสร้าง

โอกาสให้พ่ีน้องประชาชน และการฟ้ืนฟูประเทศหลังโควิดโดยเร็ว

ท่ีสุด 

ซ่ึงผมจะได้นำามาเรียนแจ้งพ่ีน้องในทันทีท่ีมีความคืบหน้าครับ

...........................

เอาล่ะ น่ีคือความสำาเร็จเพื่อชาติและประชาชนของท้ัง ๒  

ประเทศ บนความเพียรพยายามทำางานอย่างหนักและต่อเนื่อง ของ

ผู้นำารัฐบาลท่ีชื่อ “พลเอกประยุทธ์”

ก็มาดูบทบาทการทำางานอย่างหนักและต่อเนื่อง มุ่งหวัง “โค่น

ล้ม-ขับไล่นายกฯ” อย่างเดียวของฝ่ายค้านอันมี “ชลน่าน  ศรีแก้ว” 

เป็นผู้นำาดูบ้าง 

ว่าระดับหัวหน้าพรรคใต้ตีนทักษิณ และผู้นำาฝ่ายค้านระบบ

รัฐสภา จะแสดงออกซ่ึงวิสัยทัศน์ต่อความสำาเร็จ “เพื่อชาติ” คร้ังน้ี

อย่างไร?

น้ีคือ ความตอนหน่ึงจากการให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานของท่าน

ผู้นำาชลน่าน ศรีแก้ว

“......ซ่ึงขณะน้ีรัฐบาลถังแตกไม่มีเงิน เพราะไม่สามารถจัดเก็บ

ภาษีได้เลย

ต่างประเทศไม่ยอมรับ ไม่มีความเชื่อม่ัน แล้วใครจะคบค้า

สมาคมกับประเทศไทย ไปซาอุฯ โชว์ว่าเป็นผลงาน 

แต่ความจริงคือ ซาอุฯ ต้องการเปิดประเทศ เพราะเขาเห็น

ช่องทาง ว่าปิดประเทศแบบน้ีเดินต่อไม่ได้ 

ขนาดซาอุฯ ยังคิดเป็น คนข่ีอูฐยังคิดเป็น แต่คนข่ีควายคิดไม่

เป็น ไม่รู้เอาสมองควายมาใส่หรือเปล่า ผมไม่เข้าใจ”

.......................

ยินดีด้วยกับเพื่อไทย ยินดีด้วยกับชาวน่าน และยินดีด้วย กับ

ทุกท่านท่ีร่วมชาติตระกูลกับ “ท่านชลน่าน ศรีแก้ว”

ขออนุญาตงดเรียก “นพ.” ในการเอ่ยชื่อท่านนะครับ

ไม่ใช่อะไร.......

เพื่อสงวนเกียรติคำาว่า “นพ.” ไว้ 

“นพ.” ท่ัวไป จะได้ไม่รู้สึกขยะแขยงและอับอาย จนไม่อยาก

ใช้ “นพ.” นำาหน้าชื่ออีกต่อไป เพราะท่าน!

ได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ำากว่าประมาณ 5,000  ล้านบาทต่อปี

2.ด้านพลังงาน : เกิดการร่วมวิจัยและลงทุน ท้ังในรูปแบบ

พลังงานด้ังเดิม พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน 

ซ่ึงเป็น “เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ” ของท้ังสองประเทศ โดย

ซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศผู้ค้าและมีแหล่งสำารองน้ำามันอันดับต้นๆ 

ของโลก ตลอดจนมีวิทยาการด้านพลังงานท่ีทันสมัย 

ส่วนไทยก็มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่ีพร้อมรองรับ

การวิจัย พัฒนา และการลงทุนแห่งอนาคต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ตามนโยบาย BCG Economy 

สอดรับกับข้อริเร่ิม Saudi Green Initiative และ Middle  East 

Green Initative ของซาอุดีอาระเบีย

3.ด้านแรงงาน : ไทยมีแรงงานฝีมือและก่ึงฝีมือท่ีมีศักยภาพ

จำานวนมาก ในขณะท่ีซาอุดีอาระเบียก็มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน

ฐานรูปแบบต่างๆ จำานวนมากเช่นกัน 

โดยช่วงปี 2530 ไทยเคยส่งแรงงานไปซาอุดีอาระเบียมากถึง 

300,000 คน สร้างรายได้ส่งกลับประเทศมากกว่า  9,000 ล้านบาทต่อปี 

บัดน้ี ความร่วมมือและโอกาสน้ัน จะกลับมาอีกคร้ัง โดยแรงงาน

จากประเทศไทย จะมีส่วนช่วยเติมเต็ม “วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย ค.ศ.

2030” (Saudi Vision 2030) ผ่านโครงการก่อสร้างท่ีคาดว่า จะมีข้ึน

เป็นจำานวนมาก

4.ด้านอาหาร : ประเทศไทยน้ันถือเป็น “ครัวโลก” อุดมสมบูรณ์

ด้วยผลิตผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ และประมง อีกท้ังมีอาหารท่ีท่ัว

โลกต่างหลงมนตร์เสน่ห์ 

รวมถึงอาหาร “ฮาลาล” ซ่ึงไทยมีศักยภาพในการผลิตและพร้อม

ส่งออกให้แก่ซาอุดีอาระเบีย 

รวมถึงผ่านซาอุดีอาระเบียไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

นำามาซ่ึงโอกาสอย่างมหาศาล สำาหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

ของไทย

5.ด้านสุขภาพ : ด้วยความแข็งแกร่งด้านระบบสาธารณสุขของ

ไทย และบุคลากรทางการแพทย์ช้ันนำาระดับโลก 

รวมถึงการให้บริการท่ีทุกคนประทับใจ ทำาให้ไทยกลายเป็น 

ทั้

รัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องน้ีเป็นไป

ตาม พ.ร.บ.เหมืองแร่ฉบับใหม่ท่ี

มีข้อกำาหนดว่า กรณีท่ีผู้ประกอบ

การทำาไม่ถูกก็ให้มาทำาใหม่ให้ถูก

ต้องแล้วดำาเนินการต่อไปได้ โดย

มี 4 ข้อท่ีต้องดำาเนินการ ได้แก่ 

ข้อกฎหมายในการขออนุญาตใช้

พ้ืนท่ี, ด้านส่ิงแวดล้อม, ด้านท่ีดิน 

และด้านมวลชน ชุมชน ถ้าทำาถูก

ต้องตามเงื่อนไขเหล่าน้ีก็สามารถ

กลับเข้ามาทำาในพ้ืนท่ีเดิมได้ไม่มี

ปัญหา

“ เห ตุการณ์ ท่ีผ่านมา

รัฐบาล คสช.ไม่ได้ไปยกเลิก ไม่

ได้ไปยึด เพียงแต่ให้หยุดไว้ก่อน

และไม่ต่ออายุให้ คือให้ส้ินสุด  ณ 

ปีน้ัน เพราะตอนน้ันกฎหมายแร่

ฉบับใหม่ยังไม่ออก เมื่อกฎหมาย

ออกมาแล้วก็ให้มาขออนุญาต

ได้เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการ

ได้ แต่เขาได้ทำาอย่างถูกต้องหรือ

ยังผมไม่รู้  เพราะเป็นข้ันตอนท่ี

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกำากับดูแล ผู้

เก่ียวข้องต้องไปดูแล้วรายงานข้ึน

มาตามวงรอบ” นายวิษณุกล่าว

น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส. 

ร้อยเอ็ด และกรรมการบริหาร

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ท่ีผ่านมา

คดีเหมืองทองอัคราถูกเลื่อนการ

ออกคำาช้ีขาดถึง 3 คร้ัง ล่าสุดถูก

เลื่อนออกไปเป็นวันท่ี 31 ม.ค.ท่ี

จะถึงน้ี รัฐบาลไทยกำาลังมีดีล

ใหญ่กับบริษัทคิงส์เกตเพื่อแลก

กับการถอนฟ้องใช่หรือไม่ เพราะ

ก่อนหน้าน้ี รัฐบาลได้อนุมัติสิทธิ

สำารวจแร่ทองคำาในพ้ืนท่ีเกือบ 

400,000  ไร่แก่บริษัทคิงส์เกตฯ 

และยังเร่งอนุมัติสัญญาเช่าอีก 4 

แปลง เพื่อเปิดทางให้เหมืองทอง 

อัคราสามารถกลับมาดำาเนินการ

ได้ก่อนท่ีจะมีการตัดสินคดีด้วย

ซ้ำา ซ่ึงอาจเป็นการนำาทรัพย์สมบัติ

ชาติไปมัดจำาก่อนตามท่ีได้เจรจา

ไว้ ยังมีพ้ืนท่ีอีกเกือบ  600,000 

ไร่ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ท่ีรอ

การอนุมัติเพ่ิมเติมหลังจากน้ี ซ่ึง

มีประเด็นปัญหาว่าการท่ีรัฐบาล

ไทยนำาทรัพยากรชาติไปใช้ในการ

เจรจาต่อรองในลักษณะน้ี เป็น

การดีลท่ีเกินกว่าข้อพิพาทหรือ

ไม่ ในอนาคตอาจเกิดปัญหาทาง

กฎหมายได้

“ขอเรียกร้องให้พ่ีน้อง

ประชาชนท้ังประเทศช่วยกัน

จับตาผลการตัดสินคดีเหมือง                

ทองอัคราในวันท่ี 31 ม.ค.น้ี 

และเชิญชวนให้ร่วมกันลงช่ือ

กับพรรคเพื่อไทยคัดค้านการนำา

สมบัติชาติไปสังเวยความผิด

พลาดของพลเอกประยุทธ์ อย่า

ให้พลเอกประยุทธ์ผลักความผิด

ของตัวเองมาให้ประชาชนและ

ประเทศชาติต้องรับผิดชอบแทน” 

น.ส.จิราพรกล่าว.

ครอบครัว‘ชัยภูมิ’ขอสู้ต่อ

ทนายกังขาจุดพิรุธคดีอื้อ

รัชดาภิเษก • ที่ศาลแพ่ง ถนน

รัชดาภิเษก ศาลได้นัดอ่านคำา

พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยยืน

ตามศาลชั้นต้นคือยกฟ้อง คดี 

ครอบครัวนายชัยภูมิ ป่าแส ฟ้อง

กองทัพบก จากกรณีที่ครอบครัว

ของนายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ

นักกิจกรรมชาติพันธุ์ลาหู่ เรียก

ร้องค่าเสียหายจากกองทัพบก 

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ

เจ้าหน้าที่ทหาร 2 นาย  ทำา

หน้าที่ทหารประจำาด่านตรวจริน

หลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่

วิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิเมื่อ

วันที่ 17 มี.ค.60

นายรัษฎา มนูรัษฎา 

ทนายความภาคีนักกฎหมาย

เพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า 

ทนายความเคารพคำาตัดสินของ

ศาล แต่ก็มีประเด็นที่ติดใจและ

ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะประเด็น

กล้องวงจรปิดที่ศาลไม่ให้ความ

สำาคัญ แต่ให้น้ำาหนักพยาน

บุคคล และศาลเห็นว่ากระสุน

จากอาวุธสงครามของทหารที่

ยิงเข้าต้นแขนและทะลุซี่ โครง

นายชัยภูมิเป็นเหตุให้ถึงแก่

ชีวิตนั้น เป็นการยิงเพื่อป้องกัน

ตัวของเจ้าหน้าที่ทหาร ไม่ได้

เป็นการวิสามัญฆาตกรรม รวม

ถึงกรณีการพิสูจน์ DNA ของ

นายชัยภูมิบนวัตถุระเบิด ซึ่งยังมี

ข้อกังขาอยู่ โดยทนายจะปรึกษา

ครอบครัวนายชัยภูมิและเห็นว่า

ต้องต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด 

ด้าน น.ส.จันทร์จิรา 

จันทร์แผ้ว ทนายความภาคี

นักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน 

กล่าวว่า ในกรณีของนายชัยภูมิ

นี้ ทหารระดับปฏิบัติการยืนยัน

ชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชาสั่งให้

ทำาสำาเนาและสั่งลบภาพกล้อง

วงจรปิด ซึ่งน่าจะเรียกสำาเนา

กล้องวงจรปิดมาได้ แต่ศาลไม่

รับพิจารณากลับให้น้ำาหนักเพียง

พยานบุคคล ซึ่งมีคำาถามเรื่อง

ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคล

กับภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย 

“อีกทั้งการพิสูจน์ดีเอ็นเอ

นั้น พบว่าดีเอ็นเอของนายชัยภูมิ

อยู่ในวัตถุระเบิด แต่ไม่ได้ระบุ

ว่าพบดีเอ็นเอดังกล่าวเมื่อเกิด

เหตุการณ์ ซึ่งเลือดของนาย

ชัยภูมิสามารถกระเด็นใส่วัตถุ

ระเบิดได้ หรือยังมีข้อสงสัยว่า

ระเบิดเป็นของนายชัยภูมิจริง

หรือไม่ด้วย และน่าเสียดายที่

ศาลไม่พิสูจน์ลายนิ้วมือที่ด้ามจับ

ระเบิดชนิดดังกล่าว ซึ่งปกติจะ

ต้องดึงชนวนแล้วก็ขว้าง จึงไม่

สามารถเห็นด้วยกับการตัดสิน

ของศาลในหลายประเด็น โดย

เฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่ดังกล่าว” ทนายความ

ระบุ.

เบรก!ปชช.อย่าเพิ่งปลูกกัญชา 

ทำาเนียบรัฐบาล • นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ใน

ฐานะประธานการประชุมคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้สัมภาษณ์

กรณีการพิจารณาร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขให้กัญชา 

กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 5 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค.ว่า 

ในส่วนของสารสกัดกัญชา กัญ

ชง ให้รอกระท่ังร่าง พ.ร.บ.กัญชา 

กัญชง พ.ศ. … ท่ีเสนอโดย

พรรคภูมิใจไทยออกมาก่อน โดย

ระหว่างน้ีประชาชนอย่าเพ่ิงทำา

อะไรนอกจากทำาตามแบบเก่าท่ี

เคยทำาไปก่อน และอย่าปลูกอะไร

ข้ึนมาใหม่ โดยเฉพาะเพ่ือการ

ค้าการพาณิชย์หรือการเสพเพื่อ

นันทนาการ เมื่อถามว่า ท่ีสุดแล้ว

หากประชาชนต้องการจะปลูก

ต้องรอให้กฎหมายกัญชาผ่านสภา

ใช่หรือไม่ นายวิษณุยอมรับว่าใช่ 

ตอนน้ีอย่าปลูก ถ้าปลูกแล้วถูกจับ 

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า

พรรคภู มิ ใ จ ไทย  ยื่ น ร่ า ง 

พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ. ... ต่อ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภา  

โดยระบุว่าประชาชนที่ประสงค์

จะปลูกกัญชาเพื่อพึ่งพาตนเอง 

ด้านสุขภาพ ขอให้รอ 120 วัน

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. 

กำาหนดไว้ โดยหลังประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด

ชื่อยาเสพติดออกมาแล้ว จะไม่มี

การนำากฎหมายยาเสพติดมาใช้

กับผู้ปลูกกัญชาเพื่อพึ่งพาตนเอง

ได้อีกต่อไป.

กรุงเทพฯ • “อัครา” ตีปี๊บไฟเขียวต่ออายุประทานบัตร ขณะที่ 

“วิษณุ” ระบุรัฐบาลตีกรอบ 4 เงื่อนไข “เพื่อไทย”  จับตาดีลใหญ่

แลกถอนฟ้อง นำาสมบัติชาติสังเวยความผิดพลาด “บิ๊กตู่” 

เ ม่ือวันพุธ นายสิโรจ 

ประเสริฐผล กรรมการบริษัท  

อัครา รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัท คิงส์เกต  

คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จำากัด 

ได้รายงานถึงการท่ีบริษัทได้รับ

อนุญาตการต่ออายุประทานบัตร

เพื่อการทำาเหมืองแร่ทองคำาและ

เงิน จำานวน 4 แปลง ออกไปอีก 10 

ปี โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 

2564 ถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2574  

และการได้รับอนุญาตการต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมออก

ไปอีก 5 ปี โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 

19 มกราคม 2565  ถึงวันท่ี 18 

มกราคม 2570 น้ัน 

นายสิโรจกล่าวว่า คำาขอ

ต่ออายุประทานบัตรท้ังหมด

เป็นคำาขอท่ีบริษัทได้ย่ืนไว้ตาม 

พ.ร.บ.แร่ 2510 และ พ.ร.บ.แร่ 

2560 ในพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิม 

โดยบริษัทได้ยื่นเอกสารประกอบ

คำาขอเพ่ิมเติมตามท่ีกำาหนดไว้ใน 

พ.ร.บ.แร่ 2560  รวมท้ังได้ดำาเนิน

การตามกรอบนโยบายบริหาร

จัดการแร่ทองคำาและกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ท้ังน้ีขอยืนยันว่าด้วยเทคโนโลยี

และมาตรฐานระดับสากล และ                                                       

หลักในการดำาเนินธุรกิจท่ีตระ 

หนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

และให้ความสำาคัญกับการเคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

บังคับท่ีเก่ียวข้อง การดำาเนินงาน

ของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อม

ด้วย ส.ส.ของพรรคทั้งหมด เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร เพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … 



นักเรียนเพาะชาง เปนชางเขียน มีผลงานรวมเขียนภาพจิตรกรรม

ฝาผนังวัดพระแกว

บานอาจารยสุภรอยูที่ยานพานถม วิสุทธิกษัตริย กรุงเทพฯ 

ผมไปอาศัยอยูดวยตอนเรียนหนังสือ เพราะบานตัวเองอยูนนทบุรี

เม� อเรียนจบเขารับราชการเปนประติมากร กองหัตถศิลป 

กรมศิลปากรดวยกัน

อาจารยสุภรเปนชางปนที่เกงมากคนหนึ่งของประเทศไทย 

มีผลงานการปนพระบรมราชานุสาวรียและอนุสาวรีย สําคัญๆ หลาย

แหง เชน พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 5 ที่โรงเรียนนายรอย 

จปร. เขาชะโงก จ.นครนายก พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 3 

บริเวณเชิงสะพานผานฟาลีลาศ ฯลฯ

ไดลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพสวนตัวอยูท่ีเชียงใหม 

และถึงแกกรรมไปแลวเม� อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555”

ผูดําเนินการหลอพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 คือ นายแหลม

สิงห ดิษฐพันธุ โรงหลอแหลมสิงห อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี

นายแหลมสิงห ดิษฐพันธุ จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม

และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเจาของและผูจัด                                                                               

การโรงหลอแหลมสิงห เคยดํารงตําแหน�งเปนนายกสมาคมนักเรียน

เกามหาวิทยาลัยศิลปากร

ไดรับรางวัลผลงานราชมงคลสรรเสริญ ผูมีผลงานดีเดนทาง                                                                             

วัฒนธรรม ประจําป 2544 ออกแบบและหลอพระพุทธรูปมาก 

มาย เชน หลอพระยืนปางลีลา พระพุทธรูปพระประธาน ณ พุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม หลอและปนพระประธานปางตางๆ ให

แกวัดในจังหวัดตางๆ จํานวนมาก

นายแหลมสิงห ปจจุบันอายุ 81 ป ไดเลาวา 

“เปนนักเรียนศิลปากรรุนพี่อาจารยสุภร อาจารยสุภรติดตอ

ใหไปพบ พล.ต.ท.สนอง เพ� อหลอพระบรมราชานุสาวรีย ร.4

อาจารยสุภรไววางใจในการหลอพระบรมราชานุสาวรีย เพราะ

ตนเองเปนประติมากร ควบคุมการหลอ และการตกแตงดวยตน 

เอง ส� อสารเขาใจกับประติมากรผูปนไดเปนอยางดี

ในพิธีเททอง ในหลวง รัชกาลท่ี 9 เสด็จฯ กรมตํารวจ ปทุมวัน 

เปนครั้งแรก ตนเองกับคณะทํางานไปเตรียมการหลอหุนพระบรม

รูปเพ� อใชในพิธีเททอง ตองไปกินนอนท่ีกรมตํารวจถึง 5 วัน 5 คืน”

พล.ต.ท.ม.ล.ฉลองลาภ ทวีวงศ อดีตผูบัญชาการโรงเรียน

นายรอยตํารวจ ไดเลาวา

“พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีตํารวจ เม� อมีดําริใหจัด

สรางพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 ไดมอบหมายให พล.ต.อ.สนอง 

วัฒนวรางกูร อดีตรอง อ.ตร. ไปดําเนินการ เพราะ พล.ต.อ.สนอง

เปนผูท่ีมีความรูและมีความสนใจงานดานประติมากรรมและโบราณ

วัตถุ คุนเคยและรูจักผูเชี่ยวชาญกรมศิลปากรในการปน การหลอ

เปนอยางดี…”

ตอมาวันที่ 19 มิถุนายน 2534 กรมตํารวจไดมีหนังสือแจง

กรมศิลปากรขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุ

สาวรีย ร.4 จากเดิมภายในหองโถง ชั้น 2 อาคาร 1 ไมเหมาะสม

เพราะบนชั้น 3 เปนที่ตั้งสํานักงานของผูบังคับบัญชาระดับ

สูงของกรมตํารวจ จะอยูเหนือพระบรมรูป และการประดิษฐาน

อยูในอาคาร ทําใหขาราชการตํารวจและประชาชนไมสามารถเขา

มาสักการบูชาไดสะดวก

จึงขอยายไปประดิษฐานที่หนาอาคาร 1 กรมตํารวจ สถาน

ที่สงางามเชิดชูพระเกียรติ และประชาชนสามารถเขามาสักกา

ระได

สวนอนุสาวรียตํารวจนั้นยังคงตั้งอยูบริเวณเดิม โดยจะปรับ 

ปรุงแทนฐานใหเหมาะสม ถือเปนอนุสาวรียบริวารพระบรมราชา

นุสาวรีย
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4 บทความ

องถือเปนผลงานช้ิน “โบแดง” ของรัฐบาล “พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา” ก็วาได กับความสําเร็จในการฟนฟู

ความสัมพันธทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและ

ซาอุดีอาระเบีย ใหกลับมาอยูใน “ระดับปกติ” อยางสม 

บูรณ ถือเปนการส้ินสุด 3 ทศวรรษแหงความหางเหิน 

และเร่ิมตนศักราชใหมแหงความรวมมือสรางสรรคในรอบ 32 ป

ทีเดียว บอกไดคําเดียววา ผลงานเร� องน้ีมาถูกท่ีถูกเวลาในชวงท่ี 

“ลุงตู” กําลังโดนมรสุมทางการเมืองโหมกระหนํ่า และเรตต้ิงท่ี

นับวันเร่ิมสาละวันเต้ียลงๆ ใหกระเต้ืองข้ึนมาผิดหูผิดตา ...• ตอง

บอกวาสัปดาหน้ีเปนสัปดาหทองของรัฐบาลเลยก็วาได เพราะชวง 

ตนสัปดาหก็มีขาวดีจากโครงการติด

ตลาดอยาง “คนละคร่ึง” ออกมาแลว 

แมยอดเงินจะเหลือนอยลงจากเดิม 

ปกติจะอยูท่ี 1,500 บาท มาเหลือแค 

1,200 บาท แต การเล� อนเวลามาให

เร็วมากข้ึนในภาวะ “แพงท้ังแผนดิน” 

ก็เรียกวาถูกจังหวะอีกเชนกัน และเม� อ                                            

มีขาวดีวาดวยความสัมพันธกับ “ซาอุดี         

อาระเบีย” เขามาอีก ก็เรียกวา 2 เดงกัน

เลยทีเดียว ...• งานน้ีก็ไมรูวา “พรรค                                                 

พลังประชารัฐ” จะรูจัก “ตีเหล็กเม� อ

ยามรอน” หรือไม เพราะเปนชวงสัป                            

ดาหสงทายในการหาเสียงเลือกต้ังซอมหลักส่ี-จตุจักร ซ่ึงการนับถอย

หลังเพลาน้ีเม� อมีเร� องดีๆ เขามา หากรูจักหยิบฉวยมาเปนไมตาย 

ก็ อาจทําให “สรัลรัศม์ิ เจนจาคะ” หรือมาดามหลี ผูสมัครจาก

พรรคพลังประชารัฐมีสิทธิเขาวินได หลังจากตองขับเค่ียวกับ “สุร

ชาติ เทียนทอง” จากพรรคเพ� อไทย บรรดาพรรคนองใหมท่ีหวัง

ปกธงในเขตน้ีกันถวนท่ัว ...• วกกลับมาเร� อง “ฮอต” อยางความ

สัมพันธซาอุฯ กันอีกรอบ โปรเจ็กตน้ี

เลนเอา “พรรคฝายคาน” ไปไมถูกกัน

เลยทีเดียว เพราะ มาแบบปุบปบ

แลวสําเร็จแบบเรียบรอยโรงเรียนตู-

โรงเรียนดอน (ปรมัตถวินัย) กันเลย                         

เราจึงไดเห็น การพยายามของพรรค

ฝายคานอยาง “นพ.ชลน�าน ศรีแกว”                             

หัวหนาพรรคเพ� อไทย ท่ีรีบออกมา

ดักคอวาอยาเคลมเปนผลงานของรัฐ                                             

บาล แตเปนเร� องของประเทศซาอุฯ                                                   

เขาท่ีกําลังเปดประเทศและเปล่ียน 

แปลง ...• พิโธ! แบบน้ีเขาเรียกวาองุนเปร้ียวนะตัวเอง ท่ีสําคัญผล

ประโยชนสวนใหญน้ันตกกับประเทศชาติ โดยเฉพาะเร� องแรงงาน

ท่ีจะไดไปขุดทองกันอีกรอบ รวมถึงเร� องพลังงาน และการทอง

เท่ียวตางๆ ในขณะท่ีรัฐบาลก็ไดหนาบางเทาน้ัน พรรคฝายคานท่ี

ปากพรํ่าวาเปนคนรุนใหมก็ควรสําเหนียกและหันมาสนับสนุนมิใช

เหรอ ไมใชแขวะและดักคอถายเดียว ...• แลวท่ีตลกเขาไปอีก ท่ีไป

บอกวา เปนเร� องของประเทศซาอุฯ เขามีแผนเปดประเทศอยูแลว 

อวยแบบยกยอปอปนใน VISION 2030 แหม! น่ีถาแปลเปนไทย

ก็คือยุทธศาสตรชาติน่ันเอง ทีตางชาติ

ทํายุทธศาสตรแบบ 10 ปกลับช� นชม

ปรบมือ แตพอ “ลุงตู” ทํายุทธศาสตร

ชาติ 20 ปบางมองครํ่าครึไมทันโลก 

ประเทศไทยมันถึงไมไปไหน ก็เพราะ

การฉุดร้ังและขัดขากันเองน่ีแหละ ท้ัง

ท่ีพ่ีไทยไม่ว่าเร่ืองไหนก็ไม่แพ้ชาติใด

ในโลก ...• แตท่ีน�าสนใจอยางย่ิงคือ

การแถลงผลการเยือนคร้ังน้ี โดย “ธน

กร วังบุญคงชนะ” โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีท่ี ไดระบุตอนหน่ึงวา 

พล.อ.ประยุทธแสดงความเสียใจย่ิง

ตอโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนท่ีไทยระหวางป พ.ศ.2532-2533 พรอม

ระบุวาหากมีหลักฐานใหมก็พรอมท่ีจะใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของของ

ไทยร้ือฟนข้ึนมา ซ่ึง แตกตางจาการแถลงของ “ธานี แสงรัตน” 

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการตางประเทศ ท่ีแถลง 

ผลการเยือนซาอุดีอาระเบียอยางเปนทางการอยางมาก เพราะท่ี 

“ธานี” แถลงน้ันเหมือนเปนการมองไปขางหนาแลวปลอยใหเร� องท่ี

ผานมาจบลงไป แตสวนของ “ธนกร” 

น้ัน กลับเหมือนพรอมจะขุดคุยและ

ร้ือคดีมาเพ่ือเป็นบทสรุปให้กับซาอุฯ 

อยางไรอยางน้ัน ...• จึงไมแปลกท่ี 

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี 

ถึงกับทองคาถาไมรู ไมเห็นเพราะไม

ไดรวมขบวนไปดวย โดยพยายามพูด

ในหลักการท่ีวา หากคดียังไมหมดอายุ

ความก็สามารถร้ือใหมไดหากมีหลัก

ฐานใหมข้ึนมา ซ่ึงคดีในชวงป 2532-

2533 น้ัน เรียกวาโดงดังและกลายเปน                                                        

เร่ืองเล่าในร้านกาแฟต้ังแต่ยุคน้ันจน                                                                             

มีควันหลงมาถึงทุกวันน้ี ไมวาจะเปน คดีโจรกรรมเคร� องเพชรของเจา                                                                                                   

ชายไฟซาล บิน ฟาฮัด ซ่ึงถือเปนเร� องเมาธมอยท่ีฮอตฮิตมาก                                                                                                                          

ท่ีสุดวาดวย “บลูไดมอนด”, คดีฆาตกรรมนักการทูตซาอุดีอาระเบีย (3 

คดีรวม 4 ศพ) และ คดีการหายสาบสูญของนักธุรกิจซาอุดีอาระ

เบีย “โมฮัมเหม็ด อัลรูไวลี” ท่ีกลายเปนฟางเสนสุดทายใหความ

สัมพันธไทยและซาอุฯ ราวฉาวลง แต ณ ปจจุบันความสัมพันธได

กลับมาสูปกติแลว ก็ไมรูวา การฟนฝอยหาตะเข็บจะกลายเปนผล

รายหรือผลดีกันแน� คงตองติดตามแบบตาไมกะพริบทีเดียว ...•

ธนกร วังบุญคงชนะ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ

ระบรมราชานุสาวรียพระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยูที่หนา

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ถนน

พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา    

ธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจา

อยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 

รัชกาลที่ 4 พระนามเดิมวา “เจาฟามงกุฎ”

เสด็จพระราชสมภพเม� อวันพฤหัสบดี 

ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ปชวด ตรงกับวันที่ 19 

ตุลาคม 2347 ณ พระราชวังเดิม เปนพระ

ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย รัชกาลที่ 2 กับสมเด็จพระศรี

สุริเยนทราบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู

หัว เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติตั้งแตป พ.ศ.

2394 ดํารงสิริราชสมบัติรวม 16 ป 6 เดือน 

เสด็จสวรรคตเม� อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 สิริ

พระชนมพรรษา 64 พรรษา

ประมาณป พ.ศ.2400-2405 พระบาท                                                         

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราช 

ปรารภวา บานเมืองมักมีเหตุการณ โจรผู                                                         

รายกอกวนความสงบสุขของราษฎรอยู

เนืองๆ “ขาเจาแข็ง บาวนายแรง ขมเหง

ราษฎร”

ลําพังขาหลวงกองจับ ซึ่งเปนขาราช        

การขึ้นกับกรมเมือง หรือนครบาล มิอาจ 

สามารถระงับเหตุการณและปราบปราม

โจรผูรายใหราบคาบได

จึงมีพระราชดําริใหจัดตั้งกองตํารวจ

เชนเดียวกับตางประเทศ เชน สิงคโปร และ

อินเดีย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2403 ได โปรด

เกลาฯ ใหกัปตันแซมมวล โจเซฟ เบิรด  

เอมส (Capt.S.J.Bird Ames) หรือหลวง

รัถยาภิบาลบัญชา ชาวอังกฤษ เปนผูบังคับ 

การกองตํารวจโปลิศและคอนสเตเบิลในประเทศสยามเปนคน

แรก ใหเปนผูวางโครงสรางจัดต้ังกองตํารวจข้ึนเปนคร้ังแรกในประ 

เทศไทย เรียกวา “กองโปลิศคอนสเตเบิล” 

โดยวาจางชาวมลายูและชาวอินเดียเขามาเปนพลตํารวจ 

เรียกวา “คอนสเตเบิล” มีหนาที่รักษาการณในกรุงเทพมหานคร

ชั้นใน ขึ้นอยูกับกรมพระนครบาล ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของกิจการ

ตํารวจเจริญกาวหนาจนถึงปจจุบัน

กรมตํารวจสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแหงลนเกลาฯ รัช 

กาลที่ 4 องคพระผูสถาปนากิจการตํารวจสมัยใหม ที่ทรงกอตั้ง

กองตํารวจไทยใหทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศตะวันตก

พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีกรมตํารวจ จึงไดดําริให

จัดสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

“เปนการแสดงความจงรักภักดีตอพระองคทานและราชวงศ

จักรี เปนศูนยรวมพลังของขาราชการตํารวจทั้งประเทศ เปนการ

ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค เพ� อใหประชาชนทราบ

ถึงประวัติความเปนมาของตํารวจ และเปนท่ีสักการบูชาของขาราช 

การตํารวจและประชาชนทั่วไป”

ในครั้งแรกกรมตํารวจขออนุญาตจัดสราง และจะนําไป

ประดิษฐานบนแทนสูง 100 ซม. มีซุมมณฑลครอบ ณ บริเวณ

หองโถงชั้น 2 อาคารหมายเลข 1 กรมตํารวจ

กรมศิลปากรไดพิจารณาใหความเห็นชอบและดําเนินการ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสราง ไดรับพระบรมราชา

นุญาตเม� อเดือนสิงหาคม 2531

วันที่ 29 ธันวาคม 2531 พล.ต.อ.เภา สารสิน อธิบดีตํารวจ 

ในขณะนั้น ไดกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 

9 เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเททองหลอพระบรมรูป 

ร.4 ที่บริเวณปะรําพิธี หนากรมตํารวจ

พระบรมราชานุสาวรีย ร.4 เปนพระบรมรูปหลอสัมฤทธิ์ 

ขนาดเทาพระองคจริง สูง 175 ซม. ในพระอิริยาบถทรงประทับ

ยืน คาดพระแสงกระบี่นารายณ  พระหัตถขวาทรงธารพระกร (ไม

เทา) งามสงา

การดําเนินการจัดสรางพระบรมราชานุสาวรีย เริ่มจากการ 

สเกตชเปนภาพ  แลวปนพระบรมรูปจําลองดวยดินน้ํามัน ขนาด

ประมาณ 30-40 ซม.

เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดสร้างอนุ

สาวรียฯ และไดรับพระบรมราชานุญาตในการจัดสรางแลว จะขยาย

แบบดวยการปนพระบรมรูปดวยดินเหนียวขนาดเทาพระองคจริง

แลวนําไปเปนแบบถอดพิมพดวยปูนปลาสเตอร กอนนําเอา

ตนพิมพเปนแบบในการหลอดวยโลหะตอไป

ผูปนพระบรมรูป ร.4 คือ อาจารยสุภร ศิระสงเคราะห นาย

ชางประติมากร กองหัตถศิลป กรมศิลปากร

นายสมควร อุมตระกูล อดีตผูอํานวยการสํานักชางสิบหมู 

กรมศิลปากร  ไดเลาวา

“ตอนนั้น ผมและพี่สุภรรับราชการเปนประติมากร กอง

หัตถศิลป กรมศิลปากร ทํางานอยูดวยกัน

ผูติดตอประสานงานใหพี่สุภรปนพระบรมรูปคือ พล.ต.ท. 

สนอง วัฒนวรางกูร (ยศขณะนั้น) ผมและพี่สุภรไดไปพบ พล.ต.ท. 

สนองที่กรมตํารวจ

พระบรมรูปปนที่บานพี่สุภรอยูซอยจอมทอง หลังโรงเรียน

ไทยวิจิตรศิลป ลาดพราว ผมไปชวยปนรองพระบาท

ตอนปนพระบรมรูป ผูดูแลรูปดินเหนียวช� อลุงเชิญ เสียชีวิต

ไปแลว คนที่ปนพระแสงดาบ พี่สัมพันธ อุทธโยธา ประติมากร 

ตอนนั้น”

อาจารยชิน ประสงค ปจจุบันอายุ 80 ป อดีตผูอํานวยการ

สวนประติมากรรม  กรมศิลปากร ศิลปนแหงชาติ ไดเลาวา

“ผมและอาจารยสุภร ศิระสงเคราะห  เปนเพ� อนสนิทสนม

กันมากตั้งแตเขาเรียนที่วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร คุณพอ

อาจารยสุภรเปนตํารวจ ช� อ พ.ต.อ.อําพันธ ศิระสงเคราะห อดีต

มีความหมายวา พระบาทสมเด็จพระ 

จอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดตั้งกิจการตํารวจ

สมัยใหมขึ้น อนุสาวรียตํารวจเปรียบเสมือน

ตัวแทนขาราชการตํารวจทั้งปวง ที่จะคอย

สนองพระบรมราโชบาย ปฏิบัติหนาที่บําบัด

ทุกข บํารุงสุขใหราษฎร

คณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุ                  

สาวรีย กรมศิลปากร พิจารณาความเหมาะ

สมของสถานท่ีอีกคร้ัง เห็นชอบใหกรมตํารวจ

ยายที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย                                                         

ร.4 มาไวท่ีหนาอาคาร 1 บริเวณท่ีต้ังอนุสาวรีย

ตํารวจ โดยเล� อนออกมาดานหนาเล็กนอย

และใหยายอนุสาวรียตํารวจไปประดิษ 

ฐาน ณ ดานหนาอาคาร 16 ซึ่งอยูใกลเคียง

กัน โดยใชแทนฐานที่มีลักษณะเหมือนเดิม

เสริมแนวความคิดที่วาตํารวจเปนขา

ราชบริพาร ดําเนินงานตามพระบรมราโช 

บายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู

หัว

อยางไรก็ตาม ตอมาไดมีการยายอนุ 

สาวรียตํารวจไปประดิษฐานที่สโมสรตํารวจ 

บางเขน ปจจุบันยายไปประดิษฐานหนาหอ

ประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

อ.สามพราน จ.นครปฐม

พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน อธิบดีกรม

ตํารวจในขณะน้ัน ไดมอบหมายให พล.ต.อ.                                                             

สมชาย ไชยเวช อดีตรอง อ.ตร.เปนผูดํา 

เนินการ 

ในเรื่องการจัดสร้างแท่นฐานที่ตั้ง

พระบรมราชานุสาวรีย การตกแตงบริเวณ

รอบแทนฐานประตูทางเขาดานหนา ร้ัวกรม                                                          

ตํารวจ และปายหนากรมตํารวจใหเรียบ 

รอยสวยงาม เหมาะสมกับพระบรมราชานุ

สาวรียที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานตอไป

พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช ไดช� อวาเปน 

“สุภาพบุรุษสามพราน” เปนนายตํารวจที่

ตั้งใจ เอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ทุกอยาง

ดวยความเขมแข็ง

มีความสามารถพิเศษ พัฒนาปรับปรุงสถานที่ราชการให

เปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม จนไดรับคําช� นชม และเปนแบบ

อยางที่ดีหลายสถานที่ เชน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองขอนแกน 

กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 1 กองบัญชาการโรงเรียนนายรอย

ตํารวจ และตํารวจภูธร ภาค 4 เปนตน

วันที่ 9 ตุลาคม 2534 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สวัสดิ์ 

อมรวิวัฒน อธิบดีกรมตํารวจ พรอมดวย รอง อ.ตร. ผูชวย 

อ.ตร. รวมกันประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 

ขึ้นประดิษฐานเหนือแทนหนากรมตํารวจ

มีการประกอบพิธีสงฆและพิธีพราหมณอยางถูกตองตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีแตโบราณ

วันที่ 16 มกราคม 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 

9 ไดเสด็จฯ ทรงเปดพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 นับวาเปนพระ

มหากรุณาธิคุณตอกรมตํารวจและบรรดาขาราชการตํารวจเปน

อยางยิ่ง

สถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ ทําการถายทอดสดทั่วประ 

เทศ ไดรับความกรุณาจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครือ

งาม เปนพิธีกรบรรยาย ตั้งแตเริ่มพิธีการจนเสร็จสิ้น

ในพิธีดังกลาว ไดมีการจําลองพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 

ขนาดเล็ก ขนาดความสูง (รวมฐาน) 19.5 นิ้ว ฐานทรงกลมกวาง 

5.5 นิ้ว หลอดวยโลหะผสม รมดําเคลือบพื้นผิว

บนฐานดานหนาจําหลักตราสัญลักษณประจําพระองคของ

รัชกาลที่ 4 สวนดานหลังประดับเหรียญกลมตราสัญลักษณตํารวจ

ที่เปนโลเขนคาดดวยพระแสงดาบ

พล.ต.ต.วิวัฒนชัย ถนัดหนังสือ อดีตรองเลขานุการตํารวจ

แหงชาติ ไดเลาวา

“พระบรมรูปจําลองพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 กรมตํารวจ

ไดจัดทําขึ้น เพ� อเปนมงคลที่ระลึกแกขาราชการตํารวจและประชา 

ชนทั่วไปที่เคารพศรัทธา นําไปสักการบูชาในสถานที่ทํางานและ

ตามบานเรือน

นํารายไดมอบใหมูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ ในพระบรมราชิ 

นูปถัมภ เพ� อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการโรงพยาบาล

ตํารวจตอไป”

มีเกร็ดเกี่ยวกับพระบรมราชานุสาวรีย ร.4 ที่ประดิษฐาน

หนากรมตํารวจ ส� อมวลชนเคยนําไปเผยแพรวาดวยบุญญาบารมี

แหงพระองคทานปกปกรักษาใหที่ดินแหงนี้เปนที่ตั้งของหน�วยงาน

ตํารวจตลอดไป

ที่ดินที่ตั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

70 ไร เปนพื้นที่สี่เหลียมจัตุรัส ทิศเหนือติดถนนพระราม 1 ทิศ

ตะวันออกติดถนนราชดําริ ทิศตะวันตกติดถนนอังรีดูนังต ทิศใต

ติดราชกรีฑาสโมสร เปนพื้นที่อยูกลางใจเมือง ยานศูนยกลางคา

และพาณิชยกรรม

ปจจุบันเปนท่ีต้ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ โรงพยาบาลตํารวจ 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจสันติ

บาล สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สถาบันนิติเวช และหน�วย

งานขึ้นตรงตอสํานักงานตํารวจแหงชาติอีกหลายหน�วยงาน 

ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2535 ซึ่งเปนวันตํารวจ กรม

ตํารวจตอมาเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดใหมีการประกอบ

พิธีถวายพานพุมเพ� อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ร.4

โดยผูบังคับบัญชาระดับสูง ผูบังคับบัญชาพรอมทั้งขาราช 

การตํารวจทุกหน�วย มารวมในพิธีถวายสดุดี ถวายพานพุมเคารพ

สักการะ นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปนประจําทุกป

(ตอมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเปลี่ยนแปลงวันตํารวจ 

จากวันที่ 13 ตุลาคม เปนวันที่ 17 ตุลาคม ตั้งแตป พ.ศ.2560 

เน� องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคลายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงเปลี่ยนแปลงเพ� อเปนการแสดงความ

เคารพเทิดทูนพระองค).

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

พ

พระบรมราชานุสาวรีย ร.4

นายวิษณุ เครืองาม

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนนิคมอุตสาหกรรม

ขนาดใหญในเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประ 

เทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจชายฝงทะเลภาค

ตะวันออกของประเทศไทย โดยเปนนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ

ที่สุดของประเทศและเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่

ใหญเปนอันดับแปดของโลก นิคมอุตสาหกรรมนี้เปดดําเนิน

การใน พ.ศ.2533.

นิคมมาบตาพุด



วงนี้มีพรรคการเมืองเกิดใหม่อย่างคึกคัก 

ล่าสุด นายนคร มาฉิม อดีตรองหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยพรรคพวก

ได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่  ขณะนี้                                                                     

กกต.ให้การรับรองความเป็นพรรคโดยสมบูรณ์แล้ว แต่                                                                        

ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนกุมภา 

พันธ์นี้อย่างแน่นอน 

นายนครบอกว่า พรรคแห่งนี้จะเป็นการรวมตัว

ทั้งนักการเมืองหน้าใหม่ หน้าเก่า วัยรุ่น วัยทำางาน ที่

มีอุดมการณ์ตรงกัน บนความมุ่งหวังที่จะปฏิวัติสังคม                  

เปลี่ ยนแปลงทั้ งด้ านการ 

เมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 

และสังคม เนื่องจากตอน

นี้เป็นการเมืองลักษณะที่                  

ดูเหมือนเป็นเผด็จการฟาส                     

ซิสต์ เรามุ่งหวังที่จะต้อง

เปลี่ยนแปลงปฏิวัติสังคม 

จะมีการเคลื่อนไหวในระดับ

ที่เข้มข้นกว่าพรรคก้าวไกล 

เราต้องสู้ทั้ งในและนอก

สภา 

สำาหรับ นคร มาฉิม                                                                           

เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2509 ที่ อ.นครไทย จ.พิษ 

ณุโลก จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช และประกาศนียบัตรการเมืองการ

ปกครองผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ด้าน

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ชลธิชา มาฉิม มีบุตรด้วยกัน 

1  คน 

นายนคร เป็น ส.ส.พิษณุโลก 4 สมัย สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี 2544 กระทั่งวันที่ 26 ธ.ค.56 ได้

ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ จากนั้นได้ย้ายไปสังกัด

พรรคชาติพัฒนา และลงสมัครรับเลือกตั้งในปี 2557 

ซ่ึงการเลือกต้ังคร้ังน้ันเป็นโมฆะ จากน้ันลาออกจากพรรค

ชาติพัฒนาเมื่อ 7 เม.ย.59 ไปสังกัดพรรคเพื่อไทย โดย

ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก ปี 2562 แต่ไม่ได้รับ

เลือกตั้ง 

เขากลับมาเป็นข่าวฮือฮา เมื่อโพสต์ข้อความลง

ในเฟซบุ๊กส่วนตัวขอโทษ นายทักษิณ ชินวัตร และ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ซึ่งตรงกับ

วันเกิดของ ทักษิณ โดยร่ายยาวว่าตนเคยร่วมให้มีการ

ล้มรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย, พรรคพลังประชาชน 

และพรรคเพื่อไทย ทั้งยังเล่าถึงสารพัดวิธีในการกำาจัด

รัฐบาลของนายทักษิณ โดยอ้างถึงนักการเมือง กองทัพ 

ข้าราชการ และทุกสรรพกำาลัง 

ต่อมา 25 มี.ค.64 ได้ยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อ

ไทย โดยอ้างว่าอยากออกมาทำาธุรกิจ แต่จะทำาการเมือง

ในฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มข้น ก่อนจะปรากฏเป็นข่าว

ตั้งพรรคการเมืองเพื่อปฏิวัติสังคม.

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โทนี่ติดไวรัสรอบสอง (สายพันธุ์ 

โอไมครอน) ทั้งๆ ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ๔ เข็ม ๒ เข็มแรกเป็นซิ

โนแวค อีก ๒ เข็มเป็นไฟเซอร์ อีกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมข่าวโทนี่ติด

ไวรัสรอบสอง ก็คือคุณหมอยงคุณหมอใหญ่ยังส่งเสริมแกมบังคับ 

(อ้างผลดีสารพัด แต่ไม่ได้รับรองว่าบูสต์แล้วจะไม่ติดไวรัส) ให้รีบ

บูสต์เข็มสามด้วยวัคซีนอะไรก็ได้

ข่าวโทนี่ฉีดสี่เข็มกับการติดเชื้อไวรัสรอบสองนี้คงจะลดความ

ม่ันท่ีมีต่อวัคซีน และคำาแนะนำาของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ท่ีสนับ 

สนุนวัคซีนของคนเสื้อแดงอย่างแน่นอน วัคซีนถูกนำามาใช้กับมนุษย์

ทั้งๆ ที่ไม่ผ่านการวิจัยครบวงจร เพราะประเทศที่ผลิตวัคซีนอนุมัติ

ให้เป็นวัคซีนเร่งด่วน หลังจากนั้นก็มีวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ตามมาอีก

มากมาย ซึ่งก็เป็นเพียง “วัคซีนทดลอง” เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์

ของการฉีดวัคซีนในครั้งแรกก็คือ “ป้องกันการติดเชื้อ” ซึ่งในเวลา

ต่อมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่เป็นความจริง วัคซีนถูกออกแบบมา                                                                                  

ให้ใช้ “๒ โดส” วันนี้เพิ่มเป็น ๔ โดสแล้วก็ยังป้องกันการติดเชื้อไม่

ได้ อันดับต่อมา วัคซีนช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ

ไวรัส ซ่ึงก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน เพราะประเทศท่ีฉีดวัคซีนเทพ

ให้ประชาชนจำานวนมากกลับมีสถิติการเสียชีวิตสูงมาก อันดับต่อมา

ก็คือ “ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากไวรัส” ที่ดูเหมือนว่าวันนี้บริษัทผลิต

วัคซีนจะมีการจ้างบริษัทล็อบบี้ให้เก็บเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมิให้

ประชาชนรับทราบ อันดับสุดท้าย รัฐบาลไทยยกเลิกให้ความช่วย

เหลือประชาชนที่ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีน โดยให้เป็นความรับ

ผิดชอบของผู้ท่ีต้องการฉีดวัคซีน ซ่ึงเรื่องน้ีเป็นการแอบอ้างเลียนแบบ                              

“ผู้ป่วยหรือญาติต้องเซ็นยินยอมรับการรักษาของแพทย์” แต่แตก                                                                                                

ต่างกันเพราะวัคซีนมิใช่การรักษาพยาบาล แต่เป็นการป้องกัน ซึ่ง

เมื่อวัคซีนยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าปลอดภัย

สำาหรับมนุษย์ ก็หมายความว่าผู้ท่ีต้องการรับวัคซีนต้องยอมเส่ียงชีวิต

วัคซีนฟรีนั้นมีสองนัย นัยแรกรัฐบาลจัดหามาเพื่อประชาชน 

แต่ก็มีคนไทยจำานวนไม่น้อยที่ต้องเสียเงินกับวัคซีน เพราะในช่วงท่ี

วัคซีนขาดแคลน ท้ังภาคเอกชนและสถาบันต่างๆ ก็ถือโอกาสแสวง 

หาผลประโยชน์จากวัคซีน เมื่อสามารถซ้ือวัคซีนได้ตัวเอง ก็ต้ังราคา

วัคซีนที่บวกผลกำาไรแล้ว มีแพทย์พาณิชย์จำานวนมากหวังร่ำารวย

เป็นเศรษฐีพันล้านจากวัคซีน นอกจากน้ันวัคซีนของสถาบันท่ีมีช่อง

ทางให้แสวงหาผลประโยชน์ โดยผ่านทางการเมืองท้องถิ่น ถ้าต้อง 

การได้วัคซีนด่วนก็ต้องเข้าคิวกับกำานันซึ่งต้องมีค่าดำาเนินการต่างๆ 

ทำาให้ราคาวัคซีนแพงกว่ารอคิว อสม. แต่ท้ายที่สุดก็เป็นวัคซีนฟรี

เช่นกัน

นัยที่สองของวัคซีนฟรีก็คือ ฉีดไปแล้วไม่สามารถป้องกันการ

ติดเชื้อได้ แล้วยังสามารถแพร่เชื้อได้ ตามมาด้วยผลข้างเคียงซึ่งขึ้น

อยู่กับว่าใครจะโชคร้ายหรือโชคดี วันนี้แพทย์แผนปัจจุบันที่ทำาตาม

5บทความ

คนดิ้นเหมือนไส้เดือนโดนขี้เถ้า

ประหลาดดี “ลุงตู่” ยกทีมไปสานสัมพันธ์กับ

ซาอุดีอาระเบียในรอบ ๓๒ ปี แต่กลับมีคนบางกลุ่มไม่

พอใจ หัวฟัดหัวเหวี่ยง   

ทำาตัวเป็นพวกขี้อิจฉา

จับแพะชนแกะ โยงมั่วไปหมด 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่อต้านรัฐบาล โดยสื่อสำานัก

โอ๊คลูกทักษิณไปจั่วหัว “ไม่คืนเพชร แต่คืนดี” 

ประชาชนรู้ครับว่าพวกคุณมีเจตนาอะไร? 

เพราะคนกลุ่มนี้มีชุดข้อมูลเรื่องเพชรซาอุฯ โยงไปถึงสถา 

บันเบื้องสูง แต่ชุดข้อมูลที่ว่า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีสถาบัน

โดยไม่มีข้อเท็จจริงแม้แต่นิดเดียว 

และเมื่อไม่นานมานี้ การเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้ว ก็

เอาชุดข้อมูลเท็จนี้มาโจมตีสถาบันเช่นกัน 

ปูพื้นกันหน่อยนะครับ 

กรณีเพชรซาอุฯ เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๓๒  

“เกรียงไกร เตชะโม่ง” แรงงานไทย ขโมยเครื่องเพชรจำานวน

มากจากวังของเจ้าชายไฟซาล บิน ฟาฮัด 

ขโมยสะสมไปเรื่อยวันละนิด ก่อนกลับไทย แล้วนำาไปขาย

ให้ร้านทองที่จังหวัดลำาปางบ้านเกิด และจังหวัดใกล้เคียง 

ผลจากความร่วมมือของตำารวจไทยและทางการซาอุฯ  

สามารถจับกุม “เกรียงไกร” และได้เครื่องเพชรบางส่วนส่งกลับ

คืนเจ้าชายไฟซาล 

แต่ก็มีปัญหาเพราะเครื่องเพชรที่หายไปได้คืนไม่ครบ  

บางส่วนที่ส่งคืนถูกทำาเลียนแบบขึ้นมา

รวมทั้งมีการพูดถึง “เพชรบลูไดมอนด์”

มีการอ้างว่าอยู่ในความครอบครองของสุภาพสตรีในสัง 

คมชั้นสูงของไทย เดิมทีมีการพูดถึงชื่อภรรยานักการเมืองผู้ล่วง

ลับคนหนึ่ง 

หากติดตามสถานการณ์ระหว่างไทยกับซาอุฯ ตั้งแต่กรณี

ที่คนไทยเรียกว่า “เพชรซาอุฯ” เป็นต้นมา การตัดความสัมพันธ์

ที่แท้จริง กลับไม่ใช่เพราะ “เพชรซาอุฯ” เป็นสาเหตุหลัก

กรณีอุ้มฆ่า “โมฮัมเหม็ด อัลรูไวลี” นักธุรกิจชาวซาอุฯ                                                                               

โดยตำารวจไทย ในปี ๒๕๓๓ ทำาให้รัฐบาลซาอุฯ โกรธมาก เนื่อง 

จาก “อัลรูไวลี” เป็นสมาชิกในราชวงศ์

เหมือนสุมไฟ นายตำารวจระดับสูงคนดังกล่าว ไม่ถูกจับกุม

เฟกนิวส์บลูไดมอนด์

แต่กลับได้เลื่อนยศ 

ก่อนน้ันปี ๒๕๓๒ เกิดเหตุการณ์สังหาร นายซอเลาะห์  เอ.เอ. 

อัลมะลิกิ เลขานุการโท (Second Secretary) ประจำาสถานทูตซาอุ 

ดีอาระเบียประจำาประเทศไทย

แต่ตำารวจไทยปิดคดีไม่ได้ 

ปี ๒๕๓๓ เกิดเหตุชาวต่างชาติใช้ปืน ยิงนักการทูตซาอุดีอาระ 

เบียประจำาประเทศไทยเสียชีวิต ๓ ราย  

เช่นเคยคดีนี้ก็จับคนร้ายไม่ได้ 

รัฐบาลซาอุฯ ตอบโต้ด้วยการงดออกวีซ่าให้คนไทยเป็นการ

ชั่วคราวทันที ส่วนแรงงานไทยในซาอุฯ หลายคนเดินทางกลับไทย 

เพราะทนแรงกดดันจากสังคมชาวซาอุฯ ไม่ไหว 

คดีเพชรซาอุฯ จึงเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสัมพันธ์ ไม่ใช่สาเหตุ

หลัก

แต่หลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ การต่อสู้ทาง 

การเมืองร้อนแรง มีการโจมตีสถาบันว่าอยู่เบื้องหลัง และช่วงเวลา

นี้นี่เอง มีการปล่อยข่าวเรื่อง “เพชรบลูไดมอนด์”

การนำาประเด็นน้ีมาเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เจตนาให้มวล 

ชนเกลียดชังสถาบัน 

นี่อาจเรียกได้ว่ากำาเนิดเสื้อแดงล้มเจ้า  

“เพชรบลูไดมอนด์” ได้รับการพิสูจน์ระดับหนึ่ง

ตำารวจไทยได้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวไปให้สถาบันอัญมณีในกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตรวจพิสูจน์ ได้ข้อยุติว่า วัตถุที่ว่าเป็น

อัญมณีสีน้ำาเงินแล้วอนุมานว่าเป็นเพชรบลูไดมอนด์ ไม่ใช่เพชรหรือ

อัญมณีแต่อย่างใด 

แต่เป็นวัตถุที่ทำาด้วยผ้ากำามะหยี่สีน้ำาเงินเข้มที่นำามาประดิษฐ์

เข้าคู่กับเพชรและทอง 

ผลพิสูจน์นี้อยู่ ในสำานวนการสอบสวนของตำารวจ ซึ่งมีหนัง 

สือตอบกลับมาอย่างเป็นทางการ 

นอกจากนี้ บุตรชายของสุภาพสตรีที่ถูกระบุถึง ได้นำาสร้อย

และจี้ที่ปรากฏในภาพถ่ายมาแสดงต่อพนักงานสอบสวน 

ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับผลตรวจพิสูจน์ของสถาบันใน

ลอนดอน

ขณะท่ีผลการสอบสวน “เกรียงไกร” พบว่าได้แบ่งเครื่องเพชร                                                                                     

ให้แก่เพื่อนที่มีส่วนรู้เห็น แต่ไม่รู้ว่าแบ่งเครื่องเพชรชนิดและประ 

เภทใดให้เพื่อนไปบ้าง เพราะดูไม่เป็น

ผลการสอบเจ้าของร้านทองก็ไม่ปรากฏว่าพบเห็นหรือรู้เรื่อง

เพชรบลูไดมอนด์ 

คำาสารภาพของ “เกรียงไกร” ระบุว่า ไม่รู้จักเพชร รู้แต่ว่า

เพชรมีความแข็งมากจึงลองทุบบางส่วนดู เม็ดไหนแตกก็ทิ้งไป เม็ด

ไหนไม่บุบสลายก็แยกไว้ แต่ไม่ได้ทุบไปเสียทั้งหมด 

จากนั้นได้นำาเพชร พลอย อัญมณีอื่นๆ ที่แยกออกจากทอง

แล้วไปฝังดินไว้บางส่วน บางส่วนทยอยขายให้นายสันติ ศรีธนะ

ขัณฑ์ เจ้าของร้านเพชรชื่อดัง 

บางส่วนถูกนำาไปขายต่ออีกทอดโดยมี นายตำารวจระดับสูง ที่

ชอบค้าของเก่า แต่หลักฐานสาวไม่ถึง

ผลสรุปของการสอบสวนคดีเพชรซาอุฯ มีข้อยุติว่า ไม่มีใครที่

เกี่ยวข้องในประเทศไทยเคยเห็นเพชรบลูไดมอนด์อยู่ในเครื่องเพชร

ที่นายเกรียงไกรขโมยมา 

หมายความว่า เพชรบลูไดมอนด์ไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทย

แต่ประเด็นที่กำาลังนำาไปโจมตีขณะนี้ยังคงพยายามโยงไปถึง

สถาบันเบื้องสูง 

ย้อนกลับไปอ่านโพสต์ของ “อัษฎางค์ ยมนาค” เมื่อปี  ๒๕๖๓ 

เรื่อง “สมเด็จพระพันปีหลวงกับอัญมณีสีน้ำาเงินที่ถูกใส่ความ”  

พร้อมแนบพระฉายาลักษณ์ ระบุว่า ที่สมเด็จฯ ทรงสวมใส่

คือพลอยไพลิน เป็นภาพเมื่อ ๒๕๑๐ แต่ที่ถูกขโมยจากซาอุฯ คือ

เพชร เมื่อ ๒๕๓๒

.......“เพชร” ถูกขโมยในปี ๓๒ แต่เอาภาพ “พลอยไพลิน” 

เมื่อปี ๑๐ มาใส่ความได้ด้วยหรือ?

มันเป็นไปได้หรือ ที่คดีเพชรบลูไดมอนด์ในปี ๒๕๓๒ จะ

ย้อนเวลากลับไปปรากฏในปี ๒๕๑๐.......

.......สร้อยพระศอไพลินสีน้ำาเงินท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                               

พระบรมราชินีนาถ (พระยศในขณะน้ัน) ทรงสวมไปในคราวเสด็จฯ                                                                                

เยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๕๑๐ เป็นมรดกตกทอด ท่ีเป็นเครื่อง

เพชรประจำาพระราชวงศ์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชินีในรัชกาลท่ี 

๕ ผู้ท่ีเป็นสมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ไม่ใช่สมเด็จแม่ของ

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ แต่อย่างใด

สมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยรุ่งเรืองมาก ทำาไมถึงจะไม่มี

เครื่องประดับระดับนี้

ซ่ึงพูดด้วยภาษาชาวบ้านได้ว่า “สร้อยพระศอไพลินสีน้ำาเงิน” 

เป็นสร้อยคอประจำาตระกูล ที่ตกทอดมาถึงสมเด็จพระนางเจ้า  

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง......

.....ในช่วงที่เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกานั้น ถือเป็นงานใหญ่

ระดับนานาชาติ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

จะทรงเครื่องเพชรชิ้นใหญ่ๆ ออกงานมหาสมาคม

แต่มีชาวอเมริกันที่มีนิสัยชอบดูถูกประเทศเล็กๆ ที่ด้อย

พัฒนากว่า จึงกังขาว่าพระราชินีประเทศเล็กๆ ในเอเชีย จะทรง

มีเครื่องเพชรแบบนั้นได้ด้วยหรือ

แล้วในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง (ลองนึกภาพละครย้อนยุคประ 

กอบไปด้วยจะได้อรรถรสเพ่ิมข้ึนนะ) ก็มีแขกคนสำาคัญคนหน่ึงใน                                                                                         

งานกล่าวถาม ม.จ.วิภาวดี รังสิต นางสนองพระโอษฐ์ (ยศใน

ขณะนั้น-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต) ด้วยจิต 

ใจที่ไม่บริสุทธิ์และความสอดรู้สอดเห็นว่า

“เอ้อ…สร้อยพระศอท่ีพระราชินีของท่านทรงอยู่น้ัน คงเพ่ิง

ซื้อใหม่จากปารีสละมัง”

หม่อมเจ้าวิภาวดี ทรงตอบว่า

“เอ๊ะ! นี่ท่านไม่รู้หรอกหรือว่า เมืองไทยของฉันมีอายุกว่า  

๗๐๐-๘๐๐ ปีแล้ว พระราชวงศ์จักรีก็มีมาตั้งเกือบสองศตวรรษ  

เราจึงมีเครื่องเพชรประจำาพระราชวงศ์บ้าง ไม่เห็นจะต้องซ้ือของ

ใหม่ราคาแพงมาใช้เลย”.........

ครับ...การกล่าวหาแบบคลุมเครือ “ไม่คืนเพชร แต่คืนดี”  

ให้มวลชนไปตีความให้ร้ายสถาบันกันต่อ มีจุดประสงค์ทางการ

เมืองแบบนี้...

ไม่สวย.

มารในเมือง

หมอกระต่าย-ตายด่วน!

เร่งทบทวน มอเตอร์ ไซค์

เถอะจงเลิกมีทันทีทันใด

อย่าเยื่อใยจักรยานยนต์

คนตายด่วนเห็นดื่นดาษ

เพชฌฆาต ณ กลางถนน

มอเตอร์ ไซค์เซ่อซ่าซุกซน

คือโจรปล้น ชีวิน สิ้นเปลือง

ป.ใหญ่หักเหลี่ยม ป.เล็ก ใครจะไปก่อนกัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ปาหี่ขับ ๒๑ ส.ส.มุ้ง ป.แป้งที่น่าจะมีปัญหาแล้ว เพราะมี

สมาชิกคนหนึ่งออกมายืนยันว่าตัวเองถูกใส่ชื่อเรียกร้องข้อเสนอ

ของกลุ่ม ป.แป้งให้มีการปรับ ครม.หรือไม่ก็ยุบสภาโดยไม่ยินยอม 

ทำาให้เสียสิทธิ์ เรื่องนี้ต้องมีเลศนัยเพราะเป็นปฏิบัติการฟ้าแลบ ไว

ปานวอก แต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเพียงวันเดียว ความก็แตก

เพราะหลังจากมีมติขับไล่ ก็ปรากฏว่ามีข้อต่อรองของกลุ่ม ป.แป้ง

ออกมาทันที โดยกลุ่ม ป.แป้งท่ีวันน้ียังเป็นสัมภเวสีการเมือง ยังไม่ได้

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคใด แต่ก็คงเป็นพรรคเพื่อนซี้ของ ป.ใหญ่ 

ได้เรียกร้องข้อเสนอให้ ป.เล็กรับพรรคเพื่อนซี้ของ ป.ใหญ่ ที่คาดว่า

กลุ่ม ป.แป้งจะซบ พร้อมกับมอบตำาแหน่งรัฐมนตรีให้ ๑ ตำาแหน่ง

อยากจะรู้นักว่าใครนะวางหมากนี้ ช่างโง่จังเพราะอำานาจทุก

อย่างอยู่ในมือ ป.เล็ก การใช้อำานาจของพรรคการเมืองบีบบังคับรัฐ 

บาลที่ผ่านมานั้นก็มีโอกาสชนะและแพ้ กรณีหลงจู๊สุพรรณบังคับ

อภิสิทธิ์ให้แก้รัฐธรรมนูญจากพวงใหญ่เป็นวันแมนวันโหวต ซึ่งอภิ 

สิทธิ์ก็ยอมโดยให้เหตุผลว่า “ไม่ยอมเขาเราก็เล่นการเมืองไม่ได้”  

ผลที่เกิดขึ้นก็คืออภิสิทธิ์ต้องแขวนนวมไปเลย เพราะหลงจู๊สุพรรณ

ก็กลับไปสังวาสกับเผาไทยทันทีหลังการเลือกตั้ง

ถ้า ป.เล็กยอมรับข้อเสนอของ ป.แป้งและ ป.ใหญ่ที่อยู่เบื้อง

หลัง ก็หมายความว่า ป.เล็กต้องกินน้ำาใต้ศอก ป.แป้งไปตลอด 

แขวนนวมยังจะดีกว่า นอกจากนั้นอำานาจยังอยู่ในมือของ ป.เล็ก 

ถ้า ป.เล็กยุบสภา ก็หมายความว่ากฎหมายลูกสองฉบับตกไปทันที 

ทำาให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้  ป.แป้งและพรรคพวกก็ต้อง

เป็นสัมภเวสีไปอีกนาน ซึ่งเชื่อว่าแม้กระทั่งเผาไทยก็ต้องไม่พอใจ 

เพราะทำาให้เสียผลประโยชน์ เลือกตั้งได้เมื่อใด ป.แป้งก็จะต้องเป็น

หมาหัวเน่า

ใครนะช่างคิดแผนนี้ แต่ที่สำาคัญก็คือแทนที่จะกู้ศักดิ์ศรีได้ ก็

สูญสิ้นทั้งศักดิ์ศรีและศรัทธาประชาชน เกมนี้ ป.ใหญ่แพ้อย่างไม่มี

หูรูด คิดจะหักเหลี่ยม ป.เล็ก เพราะประเมินว่า ป.เล็กไม่กล้าหักดิบ 

แต่เวลาที่เหลือสำาหรับรัฐบาลก็ไม่นาน ไม่จำาเป็นที่ ป.เล็กจะต้อง

ยอมทิ้งศักดิ์ศรีลงโถส้วม ถ้า ป.เล็กโหดไม่เห็นแก่หน้ารุ่นพี่ ประกาศ

ยุบสภาวันนี้ ป.เล็กก็ยังมีอำานาจในฐานะนายกฯ รักษาการไปอีก

นาน ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันทีเพราะติดปัญหากฎหมายลูก 

ซึ่งเมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎร เหลือแต่วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี

รักษาการ ถามว่านายกฯ กับรัฐมนตรีใครจะมีพาวมากกว่ากัน

งานนี้ต้องเรียกว่า “กระดูกคนละเบอร์”.

โกโบราณ

 

๓ ป.มีเคล็ดลับมากกว่าที่เราคิดครับ ป.แป้งจะเป็นติ่งหูดใน

รัฐบาลต่อไป “เชื่อแป้งสิคะ” ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านแน่นอน ไอ้

ที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ก็ร้องโหยหวนทุกวันให้ยุบสภา ลาออกเหอะ ขอ

อำานาจมาชิมบ้าง. 

ประเทศไทยจ่ายค่าวัคซีนฟรี ไปแล้ว ๓ เข็ม 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

‘นคร มาฉิม’ ต้ังพรรคใหม่

คำาแนะนำาของแพทย์บริษัทผลิตวัคซีนยอมรับแล้วว่า วัคซีน ๒ เข็ม

แรกเป็นวัคซีนฟรี ไม่แตกต่างกับนอร์มอลซาไลน์ เข็ม ๓ ก็กำาลังจะ

ฟรีตามมา ซึ่งมีหลายๆ คนตั้งคำาถามว่า แล้วจะมีเข็ม ๔, ๕, ๖, ๗ 

ตามมาหรือไม่ เพราะโทนี่ฉีด ๔ เข็มแล้วก็ยังติด

แต่วัคซีนที่ได้มานั้นไม่ใช่วัคซีนฟรีนะครับ รัฐบาลต้องกู้เงิน

จำานวนมากมาซื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ไม่ได้ผล เกือบ ๓ ปี 

ซึ่งก็ล้มเหลว ยิ่งฉีดยิ่งแพร่กระจาย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สมควร

ต้องทบทวนยุทธวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาด และช่วยชีวิตประ                                                                                        

ชาชน ดูเหมือนว่าแพทย์แผนปัจจุบันจะเชื่อถือแต่ผลผลิตของบริษัท

ผู้ผลิตวัคซีนและยาต้านไวรัส ท่ียังไม่ผ่านการทดลองในมนุษย์ เพราะ                                                                              

บริษัทผู้ผลิตโหมโฆษณา จ้างบริษัทล็อบบ้ีให้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์

เชื่อว่าวัคซีนและยาต้านไวรัสของตนน้ันเป็นของวิเศษตกจากสวรรค์  

วันนี้พบว่ายาต้านวัคซีนราคาแพงที่ประเทศไทยสั่งซื้อหลายยี่ห้อไม่

ผ่าน “เอฟดีเอของสหรัฐฯ”

นอกจากนั้น บริษัทล็อบบี้ยังสร้างความเชื่อให้แพทย์และนัก

วิทยาศาสตร์เข้าใจว่า สมุนไพรไทยนั้นด้อยค่าสู้สารเคมีที่เรียกว่า

วัคซีนและยาต้านไวรัสของฝรั่งไม่ได้ สังเกตได้จากสื่อไม่เสนอข่าว

ความสำาเร็จของแพทย์แผนไทยและสมุนไทยเลย  เชื่อว่าคงถูกล็อบ 

บี้อย่างแน่นอน

สรุปแล้ววันนี้คนไทยที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ๒ โดส แต่มีภูมิ 

คุ้มกันเท่ากับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรืออาจจะน้อยกว่าผู้ที่ ไม่ยอมฉีด                                                                                

วัคซีน เพราะเชื่อว่ามีคนไทยจำานวนมากท่ีติดเช้ือแต่ร่างกายสามารถ

ใช้ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเองต่อสู้จนชนะไวรัส ทำาให้มีระดับภูมิคุ้มกันใน

ร่างกายมากกว่าคนที่ได้รับวัคซีน ๒ โดสแล้วไม่ติดเชื้อ ทำาให้ไม่มี

ภูมิคุ้มกันเหลือพอที่จะต่อต้านไวรัสได้ เพราะภูมิคุ้มกันที่ได้รับจาก

วัคซีน ๒ โดสนั้นสลายหมดไปแล้ว.

มิสเตอร์ Novax

 

ทุกประเทศในโลกล้วนต้องควักเงินจ่ายค่าวัคซีนให้ประชาชน

ด้วยกันทั้งนั้น ประเด็นนี้ผมมองว่าเป็นภาวะจำาเป็น  เพราะวัคซีน

คือปัจจัยหลักในการต่อสู้กับโควิด แต่ทีน้ีจะฉีดกันพร่ำาเพรื่อไปเรื่อยๆ 

คงไม่ได้ครับ อันตราย 

ข่าวสองสามวันมาน้ีไฟเซอร์บอกว่า โควิดกำาลังจะเป็นโรคประ 

จำาถิ่น ฉะนั้นกำาลังพัฒนาวัคซีนที่ฉีดปีละครั้งเหมือนวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ โควิดก็น่าจะจบภายในปีนี้ แต่เจ้าโรคนี้ก็จะยังอยู่กับเรานะ

ครับ เหมือนไข้หวัดใหญ่.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวา ลุงตู่สู้เสือ เสือเสื่อเสื้อ     

ศึกยืดเยื้อมิรู้สิ้นแสนสับสน

เกิด ม.หมู หมูหมู่หมู้ เข้าผจญ 

ถูกมวลชนก่นด่าไม่น่าฟัง

เกิดหมูตายหมูแพงแย่งขายซี้อ  

แพงหูอื้อพาลุงตู่ไร้มนตร์ขลัง                   

สูสู่สู้ สู้กับเสือละล้าละลัง         

พานพลาดพลั้งด้วยฤทธิ์หมูมิรู้เอยฯ

     ป.ปฏัก

นคร มาฉิม

มี

ช่



เหมือนว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อรายงาน

ทางการเงินในอนาคต โดยท่ีผ่านมามีข้อมูลจาก PwC 

ประเทศไทย ระบุว่า หลังประชาคมโลกออกกฎ

เกณฑ์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ เช่น การซื้อคาร์บอนเครดิตที่อาจส่ง

ผลต่อการด้อยค่าสินทรัพย์ หรือเครื่องมือทางการเงินสีเขียว

ที่อาจส่งผลต่อการลงบัญชี จึงอยากจะแนะนำาผู้ประกอบ

การทำาความเข้าใจและประเมินความเสี่ยงของการกำาหนด

เป้าหมายรักษ์ โลกที่มีต่อรายงานทางการเงินขององค์กร 

เพื่อสามารถวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น 

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หัวหน้าสายงานตรวจสอบ

บัญชีและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทั่วโลกต่างตื่นตัวในเรื่องของการแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นวาระเร่ง

ด่วนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำาลังทำางานร่วมกัน 

เพื่อเดินหน้าไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และสานต่อพันธกิจของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ 26 (COP 26) ที่ประชาคมโลกได้มีการทำาความตกลง

เรื่องเป้าหมายและมาตรการต่างๆ ในการพยายามควบคุม

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

แน่นอนว่าภาวะโลกร้อนนอกจากจะส่งผลกระทบ

ทางกายภาพ การออกกฎระเบียบต่างๆ และพฤติกรรมของ                                                                              

ผู้บริโภคแล้ว ยังจะส่งผลกระทบกับงบการเงินด้วย โดยหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศได้มีการเผยแพร่เอกสารทางการศึกษา ซึ่งพูดถึง

ประเด็นทางบัญชีต่างๆ เช่น พันธกิจในการปล่อยคาร์บอน

สุทธิให้เป็นศูนย์ หรือการซื้อคาร์บอนเครดิตที่อาจส่งผลต่อ

การด้อยค่าสินทรัพย์ และการออกเครื่องมือทางการเงินที่

มีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นสิ่งที่บริษัทจะ

ต้องทำาการศึกษาถึงรายละเอียดและผลกระทบที่อาจมีต่องบ

การเงิน ก่อนท่ีจะกำาหนดเป้าหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศใดๆ 

ขณะเดียวกันภาวะโลกร้อนอาจส่งผลให้เกิดข้อบ่งชี้

ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ในบางธุรกิจ โดยทำาให้กิจ                                                                               

การจะต้องทำาการทดสอบการด้อยค่า เช่น รัฐบาลในบาง                                                                               

ประเทศอาจมีการกำาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ไว้ ซึ่งหากมีการปล่อยก๊าซพิษเกินกำาหนดจะต้อง

มีการซ้ือคาร์บอนเครดิตจากตลาด ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง                                                                                                            

ขึ้นหรือกรณีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำาให้ความ

ต้องการในสินค้าบางประเภทลดลง เช่น แนวโน้มของ

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถที่ใช้น้ำามัน ดังนั้น กิจการต้อง

ประเมินว่าเครื่องจักรต่างๆ จะสามารถก่อให้เกิดกระแส

เงินสดที่ครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือไม่ 

เป็นต้น  

จากหลายๆ ประเด็นกิจการจะต้องทำาความเข้าใจเก่ียว                                                                            

กับเครื่องมือทางการเงินที่มีการกำาหนดเงื่อนไขเชื่อมโยง                                                                        

กับการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศด้วย โดยปัจจุบันมีเครื่องมือทางการเงิน                                                                                     

ตา่งๆ เช่น ตราสารหน้ีสีเขียว และสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) 

ที่อ้างอิงจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ

กิจการ ทำาให้อัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งใน

กรณีดังกล่าวกิจการจะต้องเข้าใจถึงเหตุผลของการเชื่อม

โยงของอัตราดอกเบี้ยกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ว่า

เป็นเพราะเหตุใด  

สำาหรับประเด็นอื่นๆ ที่ต้องทำาความเข้าใจเพิ่มเติม

ด้วย เช่น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้าคงเหลือลด

ลงหรือไม่ จากการที่ต้นทุนผลิตสูงขึ้น หรือการลดลงของ

ราคาสินค้า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

ทำาให้ความต้องการของสินค้าลดลง และภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีจะได้ใช้หรือไม่ หากกำาไรในอนาคตมีแนวโน้มลดลง

จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

ในระยะถัดไป ภาวะโลกร้อนจะย่ิงกลายเป็นโจทย์ใหญ่

สำาหรับทุกๆ องค์กร และหน่วยงานธุรกิจท่ีต้องหันมากำาหนด

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษ์ โลก 

และต้องสร้างผลกำาไรอย่างมีสำานึกรับผิดชอบ บนพ้ืนฐานของ

การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมร่วมกันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้. 

      

ก็บตัวน่ิงสงบสยบทุกข่าวลือมาหลายซีซ่ันแล้วสำาหรับ

ยักษ์ใหญ่อย่าง “พานาโซนิค” แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า

และโซลูชันระดับโลก แต่พอมาต้นปีเสือนี้ เห็นท่า

ว่าพี่ ใหญ่จะไม่ปล่อยให้ตลาด

เงียบเหงาอีกแล้ว เพราะมีข่าว

แว่วจากวงในว่ากำาลังวางแผนปรับ                                                

ผังองค์กรครั้งใหญ่ทั้งในระดับ

โลกและในประเทศไทยด้วย ราย

ละเอียดยังไม่เปิดเผย คงต้อง

รอ “ฮิเดคาสึ อิโตะ” ซีอีโอกลุ่ม

บริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย 

ประกาศอย่างเป็นทางการอีกที รู้

แค่ว่า...ขยับครั้งนี้...มีสะเทือนถึง

ดวงดาว!!!. 
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ยักษ์เตรียมขยับ

เศรษฐกิจ

เ

ดู

 

รุ่งนภา สารพิน

ฮิเดคาสึ 

อิโตะ

ไปไม่ไหว‘อาคเนย์’ปิดตัว
โอดโควิดกระทบหนักฉุดฐานะการเงินอ่อนแอ

ไทยโพสต์ • TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “อาคเนย์ประกันภัย” เลิกกิจ                                                                                     

การประกันวินาศภัยโดยสมัครใจพร้อมส่งคืนใบอนุญาต เหตุพิษโควิด-

19 กระทบรุนแรง สถานะทางการเงินใกล้ต่ำากว่ากฎหมายกำาหนด

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์                            

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.

เครือไทย โฮลดิ้งส์ หรือ TGH 

แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 

เทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทมีมติ เกี่ยวกับ 

การเลิกประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยของบริษัท อาคเนย์ประ 

กันภัย จำากัด ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ

ขอเลิกประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืน                                      

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนาย

ทะเบียน เนื่องจากปัญหาของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และมีการแพร่ระบาด                     

ระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ โอมิครอนยังคงเพิ่ม

ความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี

แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ

สถานะทางการเงินและการดำารง

อัตราส่วนความพอเพียงของเงิน                               

กองทุนของอาคเนย์ประกันภัย

ให้ลดต่ำากว่าอัตราที่กฎหมายกำา 

หนดในระยะเวลาอันใกล้นี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 

อาคเนย์ประกันภัยมีสินทรัพย์

สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท 

โชติพัฒน์ พีชานนท์

สตาร์ทนโยบายดีพร้อมแคร์ 

หนุนSMEดันศก.โต7พันล้าน

เปิดกิจกรรม • นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและประธานคณะ

กรรมการกรุงเทพ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Upskill SMEs Exporters ติดอาวุธใหม่ให้ SMEs ไทยสู่การส่ง

ออก” ภายใต้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่

การส่งออก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการดำาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ. 

พระราม 6 • นายณัฐพล รัง                                     

สติพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาห                            

กรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิด

เผยว่า ดีพร้อมได้เล็งถึงโอกาส

ในการเร่งฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประ                                   

กอบการหลังจากได้รับผลกระทบ                             

ด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา นำาไปสู่                                                    

การปรับเปลี่ยนการส่งเสริมและ                                                

พัฒนาผู้ประกอบการให้ตอบ

โจทย์ความต้องการในทุกมิติ                                                       

และสอดรับกับบริบททั้งในชิง                                                   

เศรษฐกิจและสังคม ผ่านแนว                                                         

ทางการดำาเนินงานในปีงบประ 

มาณ 2565 ภายใต้นโยบาย “DI- 

Prom CARE: ดีพร้อม แคร์” 

ดังนี้ 1.การวิเคราะห์ผลกระทบ 

ความเสี่ยง หรือปัจจัยโดยรวมที่

มีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ 

2.ขยายช่องทางการเข้า

ถึงทั้งที่เป็นเครื่องมือ บุคลากร

ในการให้คำาปรึกษา รวมถึงโครง 

การและศูนย์การส่งเสริมไปสู่

ระดับภูมิภาค 3.ปฏิรูปกลไกการ 

ดำาเนินงานในภาพรวมของทุก 

โครงการ และการดำาเนินงาน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคให้

มีรูปแบบการทำางานที่สอดคล้อง

กับยุคนิวนอร์มอล 4.อาศัยความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความ

โดดเด่นในแต่ละด้านมาช่วย

สนับสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชน 

ทั้งนี้ ในปี 2565 จะดำาเนิน

งานภายใต้งบประมาณการทำางาน 

527.68 ล้านบาท โดยตั้งเป้า

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 

16,000 ราย และคาดการณ์ว่าจะ                      

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท.

‘คลัง’ ถกเข้มรีดภาษีคริปโต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวในงาน

สัมมนาออนไลน์ THe BIG ISSUE 2022 “อนาคต CRYPTO 

อนาคต THAILAND” ว่า ยืนยันว่าการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์

ดิจิทัล (ภาษีคริปโต) ไม่ได้เพิ่งริเริ่มในปีนี้ โดยมีการดำาเนินการ

มาต้ังแต่ปี 2561 แล้ว แต่ท่ีผ่านมาการซ้ือขายในสินทรัพย์ดิจิทัลดัง

กล่าวยังมีไม่มาก และเพิ่งมาเติบโตอย่างชัดเจนในปี 2564 โดย

ปัจจุบันกรมสรรพากร สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก 

ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน รวมถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติหรือ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อให้มีความชัดเจน

มากขึ้น เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งในระยะต่อไปจะมีส่วน

สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

เอสซีจีเซรามิกส์ โชว์กำาไรโต 39% 

นายนำาพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสซีจี เซรา

มิกส์ ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์คอตโต้ โสสุโก้ 

และคัมพานา เปิดเผยว่า ไตรมาส 4/64 มีรายได้จากการขาย 

2,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาส 4/63 และลดลง 3% 

จากไตรมาส 3/64 มีกำาไร 57 ล้านบาท ลดลง 31% จากไตรมาส 

4/63 และลดลง 65% จากไตรมาส 3/64 เนื่องจากราคาก๊าซ

ธรรมชาติมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนผลประกอบการปี 

2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 11,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2563 ถึง 10% กำาไรสุทธิรวม 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 164 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจากการขายที่ดิน

ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ธ.ก.ส.ลุยโอนเงินประกันให้ชาวนา

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธนาคารได้ดำาเนินการ

โอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ในงวด

ที่ 1-14 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 15 จำานวน 154.63 ล้านบาท 

จำานวนเกษตรกร 15,631 ครัวเรือน ส่งผลให้ภาพรวมการโอน

เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ไป

แล้วจำานวน 85,705.09 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 

4,602,852 ครัวเรือน

จัดงานสถาปนิก’65 กระตุ้นตลาด 

นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ 

บรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด ฝ่าโควิด ประกาศความพร้อมเต็มร้อยเปอร์ 

เซ็นต์ จัด “งานสถาปนิก’65 (Architect Expo 2022) ครั้งที่ 34” 

ภายใต้แนวคิด “CO-WITH CREATORS: พึ่งพา-อาศัย” ที่ชา

เลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ต้ังเป้ายอดผู้เข้าชมงานปีน้ี

แตะ 300,000 คน ดันเม็ดเงินสะพัดกว่าสองหมื่นล้านบาท กระตุ้น

เศรษฐกิจไทยฟ้ืนฟูและก้าวไปต่อ ด้านผู้แสดงสินค้าท้ังไทยและต่าง

ประเทศเชื่อม่ัน ตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า 75% ของพ้ืนท่ี.

และยังสามารถดำารงอัตราส่วน

ความพอเพียงของเงินกองทุนอยู่

ที่ 170% ย่อมสามารถจ่ายเงินคืน                                         

ผู้เอาประกันภัยได้ครบถ้วนทุก

ราย และยังมีเงินเหลือพอที่จะ

ชำาระหนี้ให้คู่ค้าทั้งหมด รวมถึง                             

พนักงานลูกจ้างทุกคน ซึ่งความ

สามารถในการชำาระหนี้ ของ

อาคเนย์ประกันภั ยจะลดลง

หากการตัดสินใจดำาเนินการใน

เรื่องนี้ล่าช้าออกไป โดยการเลิก

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

และการจัดการเกี่ยวกับภาระ

และกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมด

ของอาคเนย์ประกันภัย จะต้อง

เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นในวันที่ 26 มกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมไม่

เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยจะไม่มี

การโอนกิจการของอาคเนย์ประกัน

ภัยให้แก่ บมจ.อินทรประกันภัย 

หรือ INSURE เนื่องจากมีความ

เห็นว่าเม่ือคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยพิจารณาให้กองทุนประ 

กันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำาเนิน

การจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการเลิก

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ

อาคเนย์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์

และแนวทางท่ีกองทุนประกัน

วินาศภัยมีอยู่แล้ว ก็ควรให้กองทุน

ประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำานาจ

ดำาเนินการในเร่ืองการดำาเนินการ                                                       

คืนเบ้ียประกันให้กับผู้เอาประกัน

ช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการออกมาแสดงวิสัยทัศน์กันว่า 

หลังผ่านปีใหม่ไป 2 สัปดาห์คงจะมีจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ์ใหม่กันมากหลายหมื่นคนต่อวัน บางแห่งประเมินว่าจะมีจำา 

นวนมากกว่า 3 หมื่นรายด้วย ทำาให้เกิดความวิตกกันมาก กลัว

จะเป็นการระบาดหนักในรอบใหม่ แต่มาถึงขณะนี้ที่เวลาล่วงเลย

มากว่า 3 สัปดาห์แล้ว ผลออกมาจำานวนผู้ติดเชื้อแทนที่จะเพิ่ม

หลายหมื่นคนต่อวัน กลับค่อยๆ ลดลงจนบางวันอยู่ต่ำากว่า 7,000 

คนเสียอีก ทำาให้เริ่มมีการมองในทางบวก มีการประเมินว่าอาจเป็น

ช่วงสุดท้ายของการระบาดของโรค ซึ่งความจริงแม้จะมีจำานวนผู้

ติดเชื้อมาก แต่กลับมีจำานวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลงมาก 

กรณีไทยจากเดิมที่เคยมีจำานวนผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด

หลายร้อยคนต่อวัน มาปัจจุบันกลับมีผู้เสียชีวิตไม่ถึง 20 คนต่อวัน 

ในเมื่อผลออกมาค่อนข้างดี ทำาให้ปัญหาโรคระบาดไม่เป็นเรื่องที่

น่าวิตกมากเหมือนที่ผ่านมา ส่งผลให้คลายความวิตกกับการจะมี

การล็อกดาวน์ประเทศ นั่นหมายถึงธุรกิจต่างๆ จะสามารถดำาเนิน

การได้ตามปกติ ไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นอีก ธุรกิจย่อมจะเติบโตได้

มากขึ้น สามารถทำากำาไรได้สูงขึ้น จึงมีผลดีที่จะมีการจ่ายเงินปันผล

ได้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาหุ้นยังตกต่ำาลงหรือยืนอยู่ระดับต่ำากว่า

ความเป็นจริง ก็นับเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนจะเข้ามาเลือกลงทุนได้

ดี มีความคุ้มค่ากับการลงทุนค่อนข้างมาก จึงพบว่านักลงทุนต่าง

ชาติได้หวนกลับเข้าลงทุนค่อนข้างมาก เป็นช่วงเวลาที่จะพิสูจน์กัน

ว่าใครมีวิสัยทัศน์ดีกว่ากัน 

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองพบว่า ในกลุ่ม

ขนส่งท่ีดูดีมาก ธุรกิจยังโตสูง จึงน่ามองท่ี 

PSL, TTA และ JWD กลุ่มพลังงาน ผลจาก

ราคาน้ำามันยังยืนในระดับสูงได้ดีกับธุรกิจ จึง

น่ามองท่ี BGRIM, LANNA และ PTG กลุ่ม

อาหารยังเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตสดใสมาก น่า

มองท่ี LST, RBF และ SNNP กลุ่มพาณิชย์ยัง

คงจะรับผลดีท้ังจากเศรษฐกิจโตและมาตรการ

กระตุ้นจากภาครัฐ น่ามองท่ี DOHOME, FN 

และ RS หุ้นรายตัวท่ีน่าจับตามี COTTO, 

SENA และ JMART เป็นต้น

มองดัชนีคงจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้นได้ 

เพราะนักลงทุนต่างชาติยังไม่ถอย ยังสะสม

หุ้นอยู่ ทำาให้ตลาดจะค่อยเป็นค่อยไป.

ค่อยเป็นค่อยไป

หากพิจารณาจากการแกว่งตัวของดัชนีคงไม่เป็นท่ีถูกใจของ

นักเก็งกำาไร เพราะการแกว่งตัวของดัชนีในกรอบแคบไม่ว่าบวก

หรือลบ ดูจะไม่เร้าใจกับนักเก็งกำาไรเลย นักเก็งกำาไรต้องการดัชนี

ที่มีการแกว่งตัวกว้างๆ เพราะจะทำาให้สามารถทำากำาไรได้มากกว่า 

แต่เมื่อสภาวการณ์ต่างๆ ยังเอื้อไม่มากพอก็ไม่มีนักเก็งกำาไรคนใด

กล้าที่จะลุยเต็มกำาลัง มีแต่จะเล่นรอบในกรอบแคบๆ เอาไว้ก่อน 

เป็นการป้องกันตัวเพื่อจะได้ไม่เจ็บตัว อย่างไรก็ตามยังคงมีความ

พยายามที่จะเล่นสวนทางกับความเป็นจริงอยู่มาก เพราะปัจจุบัน

หลายๆ ปัจจัยดูจะคลี่คลายไปในทางบวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

โรคระบาดที่มีความหวาดวิตกกันมาก แต่ผลออกมากลับไม่น่ากลัว

อย่างที่มีการคาดหมายกันมาล่วงหน้า 

คลังอ่วม!3เดือนเก็บรายได้แค่5แสนล.
ไทยโพสต์ • อ่วม! ฐานะการ

คลัง 3 เดือน เก็บรายได้ 5 แสน

ล้านบาท สวนทางรายจ่าย 1 

ล้านล้านบาท เดินหน้าขาดดุล

แล้ว 3 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา                          

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ                                        

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระ 

ทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการ

คลังของรัฐบาลตามระบบกระแส

เงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบ                                   

ประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 

2564) รัฐบาลมีรายได้นำาส่งคลัง

ท้ังส้ินจำานวน 531,147 ล้านบาท                                           

ในขณะท่ีมีการเบิกจ่ายเงินงบประ 

มาณท้ังส้ินจำานวน 1,059,145 ล้าน

บาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชย

การขาดดุลจำานวน 305,020 ล้าน

บาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ ส้ิน

เดือนธันวาคม 2564 มีจำานวนท้ัง

ส้ิน 337,182 ล้านบาท

นายพรชัยกล่าวว่า การ

จัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำานวน 

557,173 ล้านบาท สูงกว่าประ 

มาณการตามเอกสารงบประมาณ 

29,651 ล้านบาท หรือ 5.6% และ

สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.6%

โดยการจัดเก็บรายได้ของ                               

กรมสรรพากรและการนำาส่งราย                                              

ได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประ 

มาณการ 49,695 และ 6,362 ล้าน

บาท หรือ 13.7% และ 15.1% ตาม

ลำาดับ จากการจัดเก็บภาษีมูลค่า

เพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา นอกจาก

นี้การส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 

โดยเฉพาะการส่งรายได้ของ

บริษัท ปตท. สูงกว่าประมาณการ

ในขณะที่การจัดเก็บราย

ได้ของกรมสรรพสามิตและส่วน

ราชการอื่นต่ำากว่าประมาณการ 

9,447 และ 5,384 ล้านบาท 

หรือ 6.6% และ 16.5% ตาม

ลำาดับ เนื่องจากประมาณการได้

รวมผลของการปรับโครงสร้าง

ภาษีไว้ ซึ่งจำาเป็นต้องชะลอการ

ดำาเนินการออกไป รวมถึงได้มี

การปรับลดอัตราค่าปรับและ

ค่าธรรมเนียมของส่วนราชการ 

เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่

ประชาชนและผู้ประกอบการใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19.

ภัยทุกราย ตามกรมธรรม์ประกันภัย                                                        

ท่ีอาคเนย์ประกันภัยยังมีภาระผูก 

พัน รวมท้ังการจัดหาผู้รับประกัน

ภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัย                       

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ 

กองทุนประกันวินาศภัยด้วย.

‘ซีคอน’ปลื้ม

ยอดทะลุเป้า

65ลุยเต็มสูบ

ไทยโพสต์ • ซีคอนรับสร้างบ้าน

ปลื้มปิดปี 64 ทะลุเป้า พร้อมเปิด

เกมรุกตลาดปี 2565 เดินเครื่อง

การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมด้าน 

บริการ คาดโกยยอดขาย 2,400 

ล้านบาท

นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ                                               

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน 

จำากัด เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัท                                  

มียอดขายสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้                                                    

14% และหากนำา SEACON ID มา

รวมด้วยนับเป็นยอดขายที่สูงกว่า

เป้าเกินกว่า 26% ซึ่งทำาให้ผลประ 

กอบการรวมอยู่ที่ประมาณ 1,880 

ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนตาม

ขนาดพื้นที่ใช้สอยของบ้าน ได้แก่ 

บ้านขนาดใหญ่ สัดส่วน 55%, 

บ้านขนาดกลาง สัดส่วน 32% 

และบ้านขนาดเล็ก สัดส่วน 13%

“แม้ภาคธุรกิจหลายธุรกิจ

เกิดการชะลอตัวจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ซีคอน

ยังสามารถเติบโตสวนทางกับพิษ

เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบ

กับปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่ทุกภาค

ธุรกิจได้รับผลกระทบในช่วงล็อก

ดาวน์ โดยในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา 

ซีคอนได้รับผลตอบรับจากลูกค้า

เป็นอย่างดีเกินความคาดหมาย” 

นายมนูกล่าว

สำาหรับกลยุทธ์การตลาดใน

ปี 2565 ซีคอนเน้นการทำาตลาด                                

และสร้างแบรนด์ผ่านช่องทาง                                      

ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งมากขึ้น เนื่อง 

จากเป็นช่องทางที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน และมียอด

ขายเติบโตขึ้นมากกว่า 40% รวม

ถึงการให้ความสำาคัญกับการสร้าง

นวัตกรรม เชื่อว่าในปี 2565 จะ

ผลักดันยอดขายได้ 2,400 ล้าน

บาท โดยตลาดที่มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องจากบ้านขนาดใหญ่ ระดับ

ราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป พบว่ามี                                          

การขยายตัวมากข้ึนกว่า 85% ส่วน 

กลุ่มบ้านราคา 15-20 ล้านบาทขึ้น

ไปขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน.

85,449.43

26/1/65

1,643.44
+4.35

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,856.37 6,771.60 84.77
 7,474.24 7,034.56 439.69
 37,911.53 37,392.16 519.38
 33,207.29 34,251.12 -1,043.83

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.48 33.20
ยูโร 36.55 37.54
ปอนดสเตอรลิง 43.58 44.77
เยน (100 เยน) 28.34 29.19
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,750 28,850
ทองรูปพรรณ 28,227 29,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

โลกร้อนส่งผลต่อรายงานการเงิน
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

มื่อเราอายุมากขึ้น 

ร่างกายจะผลิต

คอเลสเตอรอล

มากขึ้น ซึ่งสามารถ

สร้างขึ้นในหลอดเลือด

แดง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นในผู้

หญิงวัยหมดประจำาเดือน จะพบคอเลสเตอรอล LDL (ไม่ดี)                      

เพิ่มขึ้น และไขมัน HDL (ชนิดดี) ลดลง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำา

ให้ตรวจคอเลสเตอรอลของคุณทุกๆ ห้าปี แต่ผู้สูงอายุอาจ

จำาเป็นต้องตรวจให้บ่อยขึ้น ระดับคอเลสเตอรอลรวมของ

บรนด์ Goodsmaker 

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไลฟ์

สไตล์จากเทคโนโลยี

เส้นใยผ้าอัจฉริยะ QVIRA 

สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและ

แบคทีเรียได้ ถึง 99% ผ่าน

การรับรอง Certifications 

จาก Lab ชั้นนำาของโลก

และประเทศไทยเป็น

นวัตกรรม Zinc Nano 

Tech ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

สามารถป้องกันเชื้อไวรัส

และแบคทีเรียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผ่านการ

ทดสอบจากสถาบันที่ได้

รับความน่าเชื่อถือระดับ

โลกมากถึง 3 สถาบัน ว่า

สามารถที่จะยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อไวรัส

ตั้งแต่แรกที่สัมผัส และเพิ่ม

ประสิทธิภาพสูงถึง 99% ใน

ลายคนอาจสงสัยว่า เรามีโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19                                                              

ได้จากที่ไหนบ้าง เช่น หลังจากคืนที่ไปดูหนังในโรง

ภาพยนตร์ หรือช่วงบ่ายที่ออกกำาลังกายในโรงยิมเปิด

โล่ง หรือเดินเล่นตอนเช้าในสวนสาธารณะแถวบ้าน คำาถามนี้มีนัก

วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์การระบาด และการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

อย่างรวดเร็ว และได้ศึกษาปัจจัยที่ขัดขวาง และช่วยเหลือการแพร่

กระจายของไวรัส เพื่อออกแบบแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ ที่

คำานึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ก่อนที่จะให้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของ

การติดเชื้อออกมา 

แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ค่าประมาณการ ที่แม่นยำาอย่างแท้จริง 

แต่ช่วยตอบคำาถามที่ซับซ้อนหลายข้อ เช่นว่า ฉันมีแนวโน้มว่าจะ

ติดโควิด-19 ที่ไหน และในสถานการณ์ใดบ้าง มีโอกาสติดเชื้อน้อย

ที่สุด? และมีแนวโน้มว่าจะ “เป็นไปได้” มากน้อยเพียงใด 

นักวิจัยพบว่า เข้าไปในโรงภาพยนตร์ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ที่

มีการระบายอากาศไม่ดี และผู้ชมส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สวมหน้ากาก มี

โอกาส 14% ที่จะติดเชื้อ โดยถือว่าทุกคนในห้องเงียบหรือไม่พูดคุย 

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดูภาพยนตร์ ตามข้อมูลของการศึกษา 

แต่ถ้ามีคนคุยกันตลอด มีโอกาสปล่อยอนุภาคไวรัสไปในอากาศ

เหมือนอย่างที่พวกเขาทำา ดังนั้นโอกาสของการติดเชื้อจะพุ่งขึ้น

ถึง 54% แม้เมื่อใส่หน้ากากอนามัยก็ตาม แต่หากฝูงชนใส่หน้ากาก

อนามัย ความเสี่ยงของการติดเชื้อจะลดลงเหลือ 5.3% แต่ทั้งนี้ทุก

คนจะต้องไม่พูดคุย แต่ถ้าใส่แมสก์และยังพูดคุยกัน โอกาสที่จะติด

เชื้อนั้นคิดเป็นร้อยละ 24 นั่นเอง 

สิ่งที่สำาคัญก็คือ พฤติกรรมหรือกิจวัตรประจำาวันที่คุณทำา 

เช่น การออกกำาลังกายหนักๆ มีความเสี่ยงมากที่สุด ตามด้วย

ตะโกนและร้องเพลง จากนั้นก็เป็นกลุ่มคนที่พูดตามปกติ แต่ที่น่า

เป็นห่วงน้อยที่สุดคือหมวด “เงียบ” ไม่น่าแปลกใจเลยที่การอยู่

กลางแจ้ง สวมหน้ากาก และล้อมรอบด้วยความเงียบ หรือคนไม่

พูดคุยกัน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงโควิด-19 นักวิจัยพบว่าสิ่ง

ที่ตรงกันข้ามคือความจริง เพราะการออกกำาลังกายอย่างหนักในที่

สารพัดวิธีป้องกันไวรัสโควิด

เรื่องใกล้ตัวที่ ไม่ควรมองข้าม 

ห 

ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี และเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่ใส่หน้ากาก เป็นสิ่งที่

เกือบจะแน่นอนว่าคุณจะติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งให้ผลถึง 99% 

แต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งต่างกันสองขั้วข้างต้น ก็มีการค้นพบ

ที่อาจทำาให้บางคนประหลาดใจ ตัวอย่างเช่น การออกกำาลังกาย

ในโรงยิมที่มีอากาศถ่ายเทดี แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ มีโอกาสติด

เชื้อ 17% หากไม่ได้ใส่หน้ากาก และถ้าระบายอากาศได้ไม่ดี 

คุณมีโอกาสติดเชื้อโควิดคิดเป็น 67% จากการออกกำาลังกาย

ในสถานที่ดังกล่าว ในหลายๆ สถานการณ์ จะเห็นได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียว อาจสร้างความแตกต่างระหว่าง

ความปลอดภัย ที่ค่อนข้างปลอดภัยสูงได้ หรือมีแนวโน้มว่า

จะติดเชื้อได้เช่นเดียวกัน  

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) 

กล่าวว่า การสวมหน้ากากอนามัย การฉีดวัคซีน และการ

รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุต การระบายอากาศที่ดีขึ้น 

แ

• วันที ่19 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบ

รอบอนิจกรรมของ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อดีต

อธิบดีกรมตำารวจ บรรดาลูกหลานจัดงานทำาบุญ

ที่บ้านสุทธิสาร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี 

(สมเด็จธงชัย) เป็นประธานในพิธี..•

• สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม จะจัด

งานให้เพื่อนๆ ศศินทร์ รุ่น 84 ไปพบปะสังสรรค์ที่ท่า

มหาราชในวันศุกร์ที่ 4 ก.พ.นี้ เพื่อจะได้ดูแสงสีเสียง

และการจุดพลุ เสร็จแล้วจะจัดเรือพาไปที่โรงแรม

ริวา เซอร์ยา กรุงเทพฯ ของ ณัฐปรี พิชัยรณรงค์

สงคราม บุตรสาว เพื่อรับประทานอาหารค่ำาร่วมกัน 

โดยทุกเมนูจะไม่มีเนื้อหมู..•

• วันครบรอบวันเกิดปีนี้ ณิชยา ชัยวิสุทธิ ์

ทำาบุญให้กับศิริราชมูลนิธิเหมือนทุกปีเช่นเคย เพราะ

ธุรกิจของพิศณุสตูดิโอ ตำานานห้องภาพกว่า 60 ปี 

ตั้งอยู่ใกล้ โรงพยาบาลศิริราช คุณหมอ พยาบาล มา

ใช้บริการตลอด ทั้งครอบครัวจึงทำาบุญให้กับมูลนิธินี้

อย่างต่อเนื่อง..•

• นอกจากจะจัดส่งวัตถุดิบประเภทกุ้ง ปลา

สดๆ ให้กับบรรดาห้างสรรพสินค้าและภัตตาคาร

ใหญ่ๆ ทั่วประเทศ อย่างที่พบเห็นรถห้องเย็นที่เขียน

ข้างรถว่า ใครไม่เก๋า เราเก๋า ในนามบริษัท ศิริคุณ 

ซีฟูดส์ แล้ว นิรันดร์ แสงสุขเอี่ยม ยังทุ่มทุนก้อน

โต ปรับปรุงท่าเรือภัตตาคาร จังหวัดสมุทรสาคร จน

สวยงาม กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด 

ไม่รวมอาหารที่ทั้งสดและอร่อย สำาหรับนักชิมอาหาร

ทะเล..•

• ไม่ยอมเป็นคนสูงอายุอยู่กับบ้านเฉยๆ    

วีระวรรณ ชวนะสุนทร สมัครเข้าอบรม สื่อสุขภาพ 

รุ่นที่ 4 ที่สถาบันจุฬาภรณ์ เพื่อจะได้นำาความรู้เรื่อง

สุขภาพไปเผยแพร่ต่อๆ ไป..•

• วันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ ผู้ที่จะซื้อดอก

กุหลาบให้กันและกัน ซึ่งคิดว่าคงจะมีราคาแพงมาก 

ขอแนะนำาให้เปลี่ยนเป็น L’AMOUR ROSE ขนม

รูปดอกกุหลาบสีแดง สวยงาม ที่มีถึง 6 ชั้น ตั้งแต่

ชั้นล่างเป็นโคโคนัท ครัมเบิล ต่อมาเป็นชั้นแป้งเค้ก 

ชั้น 3 เป็นโคโคนัทมูส ชั้น 4 เป็นราสพ์เบอร์รี่คอม

โพส ชั้น 5 เป็นราสพ์เบอร์รี่มูส และชั้นบนสุดเป็น

ครีมกลิ่นกุหลาบ ของ คุณดาว-สุดารัตน์ ไชยสาส์น 

จากร้าน PASTRY ARCHITECT นอกจากจะสวยงาม

แล้วยังกินได้รสชาติอร่อย มีขาย 3 แห่ง คือ ที่ชั้น 3                                                     

ธนิยะ พลาซ่า (โทร.09-2954-9901) แฟช่ันไอส์แลนด์ 

และที่สำานักงานใหญ่ ถนนสายเอเชีย อำาเภอ

บางปะอิน..•.

	 แมวลายเสือ

เวลารวดเร็วต่อมา อีกทั้ง

ยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

เชื้อรา ไรฝุ่นและกลิ่นไม่

พึงประสงค์ ทั้งยังมีสัมผัส

อ่อนโยน ปลอดภัยต่อเด็ก

แรกเกิด. 

เ

คุณควรน้อยกว่า 

200 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร (มก./

เดซิลิตร) โดยมี

ระดับไขมันไม่ดี 

LDL น้อยกว่า 100 

มก./ดล. และระดับ

ไขมันดี HDL อยู่

ที่ 60 มก./ดล. หรือ

สูงกว่า และเพื่อรักษาระดับคอเลสเตอรอลของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อ

สุขภาพ กินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ต่ำา ออกกำาลังกายและ

รักษาน้ำาหนักให้สมดุลค่ะ.

รวมถึงหน้าต่างที่เปิดอยู่ พัดลมเพดาน และเครื่อง

กรองอากาศแบบพกพา สามารถช่วยลดการแพร่

กระจายของโควิด-19 ได้ ข้อมูลจาก CDC ยังระบุ

อีกว่า “เพราะการระบายอากาศที่ดี ความเข้มข้น

ของอนุภาคไวรัสในอากาศจะลดลง และพวกมันจะ

ออกจากบ้านของคุณได้เร็วกว่าการระบายอากาศ

ที่ไม่ดี”  

แต่นักวิจัยสรุปว่า สิ่งอำานวยความ

สะดวกในร่ม เช่น สถานที่ประกอบธุรกิจ 

โรงเรียน ศาสนสถาน ซึ่งเป็นอาคาร

ที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวัน ไม่ได้รับ

การออกแบบ หรือติดตั้งอย่างเพียง

พอ เพื่อรองรับการแพร่ระบาด ดัง

นั้น เราจำาเป็นต้องปรับปรุง ความ

ปลอดภัยของอากาศที่เราหายใจ

เข้าไปโดยด่วน ในสภาพ

แวดล้อมต่างๆ และ

ข้อมูลจากการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 

แสดงให้เห็นอยู่

บ่อยๆ ว่า อาคารส่วน

ใหญ่ทั่วโลกมีอัตรา

การระบายอากาศที่

ต่ำามาก แม้จะมีข้อ

กำาหนดที่กำาหนดไว้ใน

มาตรฐานอาคารแห่ง

ชาติ ที่อาคารต้อง

ออกแบบให้ระบาย

อากาศได้ดีก็ตาม. 

นปัจจุบันกระแสการใช้ยานยนต์พลังงาน

สะอาดได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน ย่ิงในประเทศไทย

ที่มักจะถูกพูดถึงในหลายๆ แง่มุม ส่วนหนึ่ง

ก็เพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา

ความคืบหน้าของด้านรถอีวีก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่

ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

การสนับสนุนให้เกิดการผลิตหรือประกอบรถ

อีวีในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนในภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชิ้นส่วน แบตเตอรี่ รวมไปถึง

การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ สถานีชาร์จไฟฟ้า

สำาหรับรถอีวีในพื้นที่ต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้เองจึงเห็นได้ว่าแนวโน้มของภาค

ธุรกิจก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

และถูกมองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปดำาเนินงาน

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มาก

และรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. เป็นอีกหนึ่งองค์กร

ท่ีมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีอยู่เสมอ เมื่อกระแสของรถอีวีเข้ามา 

จึงอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ต่อยอด

เป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจเพื่อให้เข้ามาอยู่ในตลาด

ของอีวีได้

โ ดยล่ าสุ ด ได้ เปิ ดตั วสถานีบริ ก ารก๊ าซ

ธรรมชาติเหลวสำาหรับรถยนต์ (NGV) ปตท. สาขา

กำาแพงเพชร 2 รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นสถานีนำาร่อง

ที่ ให้บริการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ ไฟฟ้า 

ในสถานีบริการ NGV อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสินค้า

และบริการหลากหลายจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ภายในสถานีบริการใน

รูปแบบ Mixed Use ที่นอกจากจะรองรับการเติบโต

ของการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว 

ยังร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้รับบริการใน

สถานี NGV

ซ่ึง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำากัด  (มหาชน)  กล่าวว่า  ด้วยความยึดมั่นใน

การสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

อนาคตตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future 

Energy and Beyond และยังมองไปถึงการเปล่ียนแปลง

ด้านพลังงานไปที่พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงาน

สะอาดและจะมีบทบาทกับภาคขนส่งมากขึ้น ปตท. 

จึงมีแนวคิดในการปรับรูปแบบธุรกิจการให้บริการ

สถานี NGV เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถอีวี 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้

ทันสมัย มีร้านค้าและบริการที่นำาเทคโนโลยีมาช่วย

ตอบโจทย์เทรนด์พลังงานสะอาด 

เปิดสถานีบริการโฉมใหม่ หนุนใช้พลังงานสะอาด

อำานวยความสะดวก พร้อมที่จะเชื่อมต่อกับผู้ที่เข้ามา

ใช้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการชีวิตในยุคดิจิทัล 

สนับสนุนพลังงานทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยที่สถานีบริการ NGV แห่งนี้ บริษัทลูกอย่าง

บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) 

ได้ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้าในรูปแบบ Quick Charge 

จำานวน 2 เครื่อง ซึ่งมีแอปพลิเคชั่น “EV Station 

PluZ” ในการอำานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคทั้ง

ในด้านการค้นหาและนำาทางมายังสถานีชาร์จไฟฟ้า 

การจองช่วงเวลาชาร์จ ชำาระเงิน และตรวจสอบ

ประวัติการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย Call Center บริการ

ช่วยเหลือ 24 ชม.

รวมถึงยังมีสินค้าและบริการภายในต่างๆ 

อีกมากมาย อาทิ กะทิสดสเตชั่น หรือ จุดจำาหน่าย

ไอศกรีมกะทิสด ที่ผลิตจากกะทิสดแท้คุณภาพสูง

จากชุมชนและเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทับสะแก 

สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรไทย ที่ขาดไม่ได้

คือจุดจำาหน่ายเครื่องดื่ม Café Amazon ตู้จำาหน่าย

ขนมและเครื่องดื่มอัตโนมัติ 24 ช่ัวโมงเพื่อตอบโจทย์

เรื่องความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า 

นอกจากนี้ยังมีบริการ iPost หรือบริการ

รับฝากพัสดุผ่านตู้อัตโนมัติ ภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่าง ปตท. และ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำากัด ท่ี

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. และการให้บริการ 

Swap & Go หรือแพลตฟอร์มการสลับแบตเตอรี่ 

แก่ผู้ ใช้งานมอเตอร์ ไซค์ ไฟฟ้าโดยไม่ต้องรอชาร์จ 

เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคตด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบริการของ Godiator 

บริษัทสตาร์ทอัพ ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับ Cloud Kitchen 

ประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

โดยรวบรวมร้านค้าต่างๆ มาอยู่ในที่เดียว

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและ Delivery 

Platform ในการรับสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยลด

ต้นทุนในการขนส่ง ซึ่งการดำาเนินงานทั้งหมดของ

สถานีบริการ NGV ปตท. กำาแพงเพชร 2 มีการใช้

พลังงานผ่านการติดต้ัง อีวี โซลาร์ รูฟท็อป (EV Solar 

Rooftop) ที่ ปตท. ศึกษาผลประหยัดค่าไฟฟ้า

ภายในสถานีบริการ ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop 

บนหลังคาเกาะจ่าย และหลังคาอาคารธุรกิจเสริม

ทั้งหมด เพื่อเป็นสถานีต้นแบบสถานีประหยัดไฟ

อย่างไรก็ตามทาง ปตท. ได้มีการประกาศ

แผนดำาเนินงานอย่างชัดเจนว่าจะขยายจุดให้บริการ 

ภายในสถานีบริการ NGV อีก 9 แห่งทั่วประเทศ

ภายในปี 2565 นี้ โดยมั่นใจได้ว่า ปตท. จะยังคง

สานต่อการสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ ใช้บริการและประชาชน 

อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง 

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้

เติบโตไปพร้อมกัน สร้างความมั่นคงที่ ไกลกว่า

พลังงานในทุกมิติอย่างสมดุล

ใ

หมั่นส่องระดับคอเลสเตอรอล



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
โปรดให้จัดตั้ง “กรมทดนํ้า” ต่อมา โปรดให้สร้าง
เขื่อนพระราม ๖ เขื่อนทดนํ้าขนาดใหญ่แห่งแรก
ของประเทศไทย ที่ตำาบลท่าหลวง อำาเภอท่าเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ๖๘๐,๐๐๐ ไร่

โปรดให้ตั้งกรมรถไฟหลวง ปรับปรุงและขยายกิจการรถไฟต่อจากรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก และขยาย
เส้นทางเดินรถไฟสายเหนือ อีสาน ภาคใต้ และตะวันออก และเปิดใช้
สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ สถานีหัวลำาโพง เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๙

พุทธศักราช ๒๔๖๓ ทรงวางรากฐาน
การคมนาคมทางอากาศ ขนส่ง

ไปรษณียภัณฑ์ระหว่างกรุงเทพฯ กับ
จังหวัดนครราชสีมา ต่อมา จึงตั้งเป็น

กรมอากาศยาน

พุทธศักราช ๒๔๕๖ โปรดให้ตั้งสถานีวิทยุโทรเลข ๒ สถานี คือ ตำาบล
ศาลาแดงในกรุงเทพฯ และที่จังหวัดสงขลา ทรงบัญญัติศัพท์ภาษาไทยว่า 

“วิทยุ”

พุทธศักราช ๒๔๕๘ 
โปรดให้จัดตั้ง

กรมพาณิชย์ กรม
สรรพากร กรมตรวจ
เงินแผ่นดิน กรมสถิติ
พยากรณ์ เพื่อให้
คำาปรึกษาแก่หน่วย
งานต่างๆ ส่งเสริม

สนับสนุนการพาณิชย์
ของประเทศ

พุทธศักราช ๒๔๕๙ ประกาศห้ามมี
อบายมุขลักษณะเสี่ยงทาย หวย ก ข 

เพราะทำาลายเศรษฐกิจของชาติ ปีต่อมาให้
เลิกการพนันบ่อนเบี้ย

โปรดให้สร้างสะพาน
พระราม ๖ เชื่อมเส้นทาง

รถไฟภาคใต้ สู่ศูนย์กลาง
ที่หัวลำาโพง
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9กีฬา

‘กมลวรรณ’ ชนะนัดเดียวคว้าสิทธิ์เรียบร้อย

เมืองทอง • การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเตรียมความพร้อมสำาหรับ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำาปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เป็นรอบแบ่งกลุ่ม 12 คน หรือ

รอบสุดท้าย โดย “บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสฯ ได้ร่วมชมด้วย สำาหรับรอบแบ่งกลุ่ม 12 คน เป็น

รอบที่เปิดโอกาสให้นักเทนนิสที่ได้อันดับ 2-4 จากรอบแบ่งกลุ่ม 16 

คน ได้ลุ้นคว้าสิทธิ์เข้าโครงการ “เตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติ

ไทย” เพิ่มอีก 8 คน (ชาย 4 คน-หญิง 4 คน) หลังจากได้นักเทนนิส

เข้าโครงการไปแล้ว 8 คน (ชาย 4 คน-หญิง 4 คน) คู่ที่น่าสนใจ 

ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม A ซึ่งกลุ่มนี้มีเพียง 2 คน เนื่องจาก ญาตาวี 

ฉิมฉ่ำา ได้ขอถอนตัว ฉะนั้นผู้ที่ชนะในแมตช์นี้จะได้สิทธิ์เข้าโครงการ

ทันที ปรากฏว่า “นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม สาวชลบุรี ทีมชาติชุด

เฟดคัพ 2017 ประสบการณ์เหนือกว่าชนะ “ต้นข้าว” ณัชชารีย์ ธีร

โชติจิรานนท์ จากประจวบคีรีขันธ์ 2-0 เซต 6-0 และ 6-1 ส่งผลให้

กมลวรรณได้เข้าโครงการ “เตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย” ปี 

2565 เป็นคนที่ 5 ของฝ่ายหญิง, ประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม D นัดแรก 

“เจเจ” กันตินันท์ สูตินันท์ โอภาส (ลำาปาง) ชนะ แทนตะวัน ทัดเดโอ 

มายอลิ แม็คจิโอลิ นักกีฬาลูกครึ่งไทย-อิตาลี 2 เซตรวด สกอร์ 6-2 

และ 6-1 ตุนชัยชนะไว้แล้ว 1 นัด และจะได้พักในวันถัดไป ในขณะ

ที่แทนตะวันจะลงแข่งนัดที่ 2 กับ “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย เยาวชน

ทีมชาติไทยจากภูเก็ต วันที่ 27 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น. ในส่วนนัก

เทนนิสรายอื่นนั้นยังต้องลุ้นต่อจนถึงวันสุดท้ายในวันที่ 28 ม.ค. 

โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 พร้อมเปิดแล้ว

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ามหกรรม

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 ก่อนที่จะแข่งขันวันที่ 4-20 

กุมภาพันธ์นี้ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า สี จิ้นผิง ประธานาธิบดี

จีน ได้ยืนยันกับ โธมัส บาค ประธานไอโอซี ในการพบกันครั้งล่าสุด

ว่า จีนมีความพร้อมในทุกๆ ด้านแล้ว โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน

โควิด-19 จะดำาเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่จาก

ทั่วโลกทุกคน ปลอดภัยที่สุด ขณะที่ โธมัส บาค บอกกับผู้นำาจีนว่า 

ประทับใจในการต้อนรับของประชาชนชาวจีนจากทุกสาขาอาชีพที่

มีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้อย่างมาก ในการพบกันครั้งนี้ ผู้นำา

ทั้ง 2 คนยังได้มีการย้ำาเตือนร่วมกันด้วยว่า เมื่อถึงเวลาแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกก็เตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาของการสงบศึกตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ซึ่งประกอบ

ด้วยสมาชิก 193 ชาติ สำาหรับธรรมเนียมการสงบศึกช่วงโอลิมปิก มี

จุดประสงค์หลักในการยุติความขัดแย้งทุกรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้

นักกีฬาท่ัวโลกสามารถเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้

อย่างปลอดภัย และเป็นการตอกย้ำาความสำาคัญของค่านิยมโอลิมปิกใน

การสร้างสันติภาพ ความสามัคคี และการเคารพซ่ึงกันและกัน โดยช่วง

เวลาสงบศึกคร้ังน้ี จะเร่ิมบังคับใช้ 7 วัน ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาว และไปส้ินสุดช่วงหลังพิธีปิดการแข่งขัน 7 วัน

‘เบ็กแฮม’ ดวล ‘ทามาส’ มวยช่อง 8 อาทิตย์นี้

กรุงเทพฯ • สัปดาห์นี้ติดตามความมันส์มวยไทยแบบจุใจ ได้ทาง

ช่อง 8 กดหมายเลข 27 วันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 29-30 ม.ค.65 นี้ เริ่ม

ถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จากสังเวียนป่าตอง บ็อกซิ่ง ส

เตเดียม จ.ภูเก็ต โดยวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.2565 ดุดัน อันตราย กับสุด

ยอดคู่มวยสายลุย 7 คู่เต็มรายการมวยพันธุ์ดุ นำาทัพโดยคู่เอก พิกัด 

71 กก. จอมเหนี่ยวก้านคอ “ศุภชัยเล็ก อโยธยาไฟท์ยิม” นักชกแข้งดุ 

จอมเก๋าประสบการณ์ดีกรีแชมป์ ท่ีเคยหวดก้านคอนักมวยต่างชาติหล่น

มาแล้วหลายราย ปะทะ บราซิเลียนก้านยาว “กาเบรียล เปไรรา” โคตร

มวยอาวุธหลากหลาย รูปร่างสูงยาวเข่าดีจากประเทศบราซิล ท่ีกำาลัง

ฟอร์มสด รับรองว่ามวยคู่น้ีต้องดวลอาวุธกันอย่างถึงพริกถึงขิงอย่าง

แน่นอน แต่ว่าใครจะเป็นฝ่ายกำาชัย แฟนมวยต้องติดตาม ศึกน้ีมีนับ

น็อกอย่างไม่ต้องสงสัย แฟนมวยต้องคอยติดตามแบบห้ามกะพริบตา 

ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 30 ม.ค.2565 ส่งท้ายเดือนแรกของปี กับนักชกระดับซู

เปอร์สตาร์ ในรายการ ช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์แชมป์ คู่เอก พิกัด 73 กก. 

พยัคฆ์สองแผ่นดิน “เบ็คแฮม เขาใหญ่อาททรีรีสอร์ท” มวยลูกคร่ึงไทย-

ญ่ีปุ่น สุดยอดนักชกหน้าหล่อแข้งหนัก ฟอร์มสุดจัดจ้าน ปะทะ กังหัน

หมัดดุ “ทามาส คอสเซนเบิร์ก” จอมลุยกำาป้ันหนัก มวยดีกรีแชมป์จาก

เนเธอร์แลนด์ ท่ีพร้อมควงกำาป้ันมาสยบยอดมวยชาวไทยโดยเฉพาะ 

การต่อสู้คร้ังน้ีจะลงเอยอย่างไร คอมวยห้ามพลาด. 

เมลเบิร์น • แดเนียลล์ คอล                                               

ลินส์ นักเทนนิสจากสหรัฐ อเม 

ริกาจะเข้าไปเจอกับ อิกา สเวีย

เทก จากโปแลนด์ หลังทั้งคู่คว้า

ชัยชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศ

มาได้ในการแข่งขันเทนนิสหญิง

เดี่ยว ออสเตรเลียน โอเพ่น ที่

เมลเบิร์นพาร์ก ประเทศออสเตร 

เลีย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา

แดเนียลล์ คอลลินส์ นัก

เทนนิสจากสหรัฐอเมริกา ใช้เวลา                                                

เพียง 88 นาทีเอาชนะ อลิเซ                                             

คอร์เนต์ มือไร้อันดับจากฝรั่ง 

เศส พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะ

เลิศ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคย

ทำาได้เทียบเท่ากับการแข่งขันเมื่อ

ปี 2019

แต่ อีกา สเวียเทก มือ

วางอันดับ 7 จากโปแลนด์ ต้องไล่

กลับมาหลังเสียเซตแรกไปก่อนแซง

กลับมาชนะ ไคอา คาเนปิ มือไร้

อันดับจากเอสโตเนีย 4-6, 7-6 

(7/2), 6-3 โดยใช้เวลาที่ร็อด เล

เวอร์ อารีนา ถึง 3 ช่ัวโมง 1 นาที

คู่ที่เล่นก่อนหน้า คอล

ลินส์ สาวอเมริกันเป็นฝ่ายดับ

ฝันคอร์เนต์ นักเทนนิสมากประ                                     

สบการณ์ท่ีกำาลังลุ้นเข้ารอบรอง                                                  

ชนะเลิศในแกรนด์สแลมเป็นครั้ง                                                  

แรก ท่ามกลางการแข่งขันท่ีอุณห 

ภูมิ 35 องศาเซลเซียส มือวาง

อันดับ 27 จากสหรัฐอเมริกา

ไปต่อไม่รอแล้วนะสำาหรับ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ หนึ่ง

ในสองทัวร์หลักของวงการกอล์ฟไทยเคียงคู่กับ ไทยแลนด์พีจีเอ

ทัวร์ ที่เตรียมเปิดฤดูกาล 2022 กันแล้วในสัปดาห์นี้กับรายการ

ระดับตำานานที่จัดการแข่งขันโดยตำานานอย่าง “บุญชู เรืองกิจ 

แชมเปียนชิพ 2022” ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ระหว่างวัน

ที่ 27-30 มกราคมนี้ ที่ สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ 

คันทรี่คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่สำาคัญรายการนี้ยังคง

จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้ม

งวด ที่สำาคัญยังไม่อนุญาตให้แฟนกอล์ฟเข้าไปเดินชมในสนามแต่

อย่างใด..••..ส่วน ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2022 ของ สมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ก็ประกาศ

โปรแกรมการแข่งขันออกมาเรียบร้อยแล้ว

เช่นกัน ตลอดทั้งฤดูกาลชิงชัยกัน 8 รายการ 

ประเดิมสนามแรก 24-27 มีนาคม 2565 กับ

รายการ สิงห์-เอสเอที ปราจีนบุรี แชมเปียน

ชิพ 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ณ 

สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ หรือ เคบีเอส

ซี หนึ่งในสนามสวยแห่งหนึ่งของภาคตะวัน

ออก ที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี..••..

เขียนถึง ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ “เดอะเอ็กซ์” 

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย บอกว่าปีนี้เอา

จริงแน่นอน สมาคมเตรียมมาตรการจริงจัง

เอาผิดกับพวกนักกอล์ฟที่เล่นตุกติกหรือส่อ

เค้าโกงในทุกทัวร์นาเมนต์ที่จัดการแข่งขัน

โดยสมาคม ใครคิดลองของเจอระเบียบใหม่

มีทีเด็ดแน่นอน..••..สมาคมนักเรียนเก่า

สุทธิวราราม จัดกอล์ฟการกุศลประจำาปี วัน

พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ สนับสนุน ช่วยเหลือ

เป็นฝ่ายชนะไป 7-5, 6-1

“มันเป็นความรู้สึกท่ีน่า

ท่ึงมาก โดยเฉพาะการแข่งขัน

หลังจากท่ีฉันต้องเผชิญกับความ

ท้าทายของสภาพร่างกายมาอย่าง

หนัก”  คอลลินส์ วัย 28 ปี กล่าว 

โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

เธอต้องผ่าตัดใหญ่ เนื่องจากมี

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี

เข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูก

“การที่ ได้กลับมาเล่นใน

ระดับนี้และยังสามารถเล่นใน

แมตช์แกรนด์สแลมได้อย่างที่

เป็นอยู่ตอนนี้ ฉันรู้สึกได้เลย

ว่าการมีสภาพร่างกายกลับมาได้

อย่างนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่วิเศษ

แล้ว”

คอลลินส์ ซ่ึงเคยชนะดับ 

เบิลยูทีเอรายการแรกในชีวิตท่ี

ซานโฮเซ และชัยชนะท่ีปาเลอร์โม

หลังการพักฟ้ืนน้ัน จากชัยชนะ

ในแมตช์น้ีทำาให้เธอทำาสถิติเข้า

รอบรองชนะเลิศแกรนด์สแลม

ได้เป็นครั้งที่ 2 ในอาชีพ หลัง

เคยเข้ารอบรองชนะเลิศที่เมล

เบิร์นพาร์ก เมื่อปี 2019

สาวอเมริกันจะเข้าไปเจอ

กับ อิกา สเวียเทก นักเทนนิส 

วัย 20 ปี จากโปแลนด์ที่พิสูจน์

ให้เห็นแล้วว่าเธอมีดีพอด้วย

ชัยชนะเหนือคาเนปิ ที่มีอายุ

มากกว่าเธอถึง 16 ปี

“ในเซตแรกฉันมี โอกาส

ได้เบรกพอยต์เยอะมาก (9 ครั้ง) 

แต่ฉันรู้สึกว่าฉันพลาดโอกาส

เหล่านั้นไปหมด” สเวียเทก ที่

เคยคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์ 

โอเพ่น เมื่อปี 2020 กล่าว

“จากตรงน้ันทำาให้ฉันเล่น

ด้วยความหงุดหงิดพอสมควร 

และเร่ิมคิดว่าฉันควรมีสมาธิกับ

การเล่นแต้มต่อไปมากกว่า ซึ่ง

นั่นเป็นสิ่งที่ทำาให้ฉันเปลี่ยนไป

ตั้งแต่เซตที่ 2 เป็นต้นมา”

สำาหรับรอบรองชนะเลิศ

หญิงเดี่ยวอีกคู่นั้น แอชลี บาร์ตี                                             

มือวางอันดับ 1 ชาวออสเตร

เลียนจะพบกับ แมดิสัน คีย์ส                                             

จากสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัส 

บดีนี้เพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศในวัน

เสาร์ที่จะถึงนี้.

นักเรียนดีเด่นแต่ยากจน พิพัฒน์ ลาภปรารถนา นายกสมาคม 

ขอบคุณทุกทีม งานนี้เล่น สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ 

(บางนา) ชิงถ้วยเกียรติยศ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี 

ศิษย์เก่าคนดัง ค่าสมัครทีมละ 35,000 บาท (จำานวน 5 ท่าน) 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย โดยเฉพาะนักกอล์ฟท่าน

ใดทำาโฮลอินวัน ได้รับ รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี ไปทันที แถมช่วงเย็นยังมี

งานเล้ียงและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะประเภทต่างๆ สนใจสมัครได้แล้ว

ต้ังแต่วันน้ีไปจนถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์น้ี หรือติดต่อ คุณฐิติรัตน์ กล่ิน

สุคนธ์ ท่ีเบอร์โทร. 09-5526-3663..••..แหล่งช็อปป้ิงใหม่ของแฟน

กอล์ฟ “อาไก่ทุกสถาบัน” กิตติ อดิเรก ทายาทกลุ่มธุรกิจเครื่องเขียน 

อุดมพานิช ท่ีหันมาเอาดีด้านธุรกิจกีฬาด้วย เปิดพ้ืนท่ีจัดช็อปสินค้า

ใหญ่โต ท้ังกอล์ฟ ท้ังเทนนิส ในทุกย่ีห้อดังแบบครบทุกไลน์ อุปกรณ์ 

รองเท้าเส้ือผ้า เปิดแล้ววันน้ี เข้าดูของได้ต้ังแต่เวลา 10.00-20.00 น.                

ทุกวัน ณ สำานักงานใหญ่ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วน

รามอินทรา) รายละเอียลองสอบถามโทร. 0-2509-9990-6..••

                          พัตเตอร์หยก

            utaphao1818@gmail.com

ออนทัวร์ • จีรศักดิ์ สุคนธชาติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน, ดิเรก หอมคง, ไพศาล 

พะหุโล, สรรเสริญ เลียงสมบัติ, ธนาเดช กฤตยาพงศกร, สมนึก ธนูทิพย์กุล, อภิรักษ์ 

บาลมงคล, คนุช เลาก่อสกุล, จิรัฏฐ์ พรโยธิคาร์, วีระชัย ศิริธนะวาณิช, ณัฐหทัย มนต์

ติกานนท์ ฯลฯ นำาทีมเพื่อนกลุ่มแชร์ช็อตกัน ออกรอบสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน คณิตน์ 

โชคสุชาติ เอเยนต์ใหญ่เบียร์สิงห์หัวหินให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้

ออสเตรเลีย • “ชบาแก้ว” สวมชุดเกราะสีน้ำาเงิน

ชนออสเตรเลีย ศึกชิงแชมป์เอเชียนัดสุดท้าย 

กลุ่มบี เย็นวันที่ 27 มกราคมนี้ โดย จรุวรรณ 

ไชยรักษ์ กองหลังชบาแก้ว กล่าวว่า “เกมเจอ

กับออสเตรเลียแน่นอนไม่ใช่เกมที่ง่าย เรารู้ดีว่า

ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง แต่ถึงตรงนี้ ไม่มีคำา

ว่าอะไรที่หนักไปแล้วสำาหรับพวกเรา พวกเราทุก

คนเชื่อว่าถ้าเราทำาเต็มที่ ผลที่ ได้ก็น่าจะออกมาดี

อย่างที่พวกเราทุกคนตั้งเป้าและตั้งใจเอาไว้”

ความคืบหน้าการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย นัดแรก ระหว่าง

ทีมชาติออสเตรเลียพบทีมชาติไทย ท่ีจะแข่งขันใน

วันท่ี 27 มกราคมน้ี ท่ีสนามมุมไบ ฟุตบอล อารีนา 

ในวันท่ี 27 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน 

ELEVEN SPORTS

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันท่ี 26 มกราคม 2565 ณ 

ห้องประชุมภายในโรงแรม Country Inn & Suites 

By Radisson เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย สมาพันธ์

ฟุตบอลแห่งเอเชีย จัดการประชุมผู้จัดการทีมผ่าน  

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์

การประชุมครั้งนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมคือ รัมภา วราวีรกุล หัวหน้า

ฝ่ายฟุตบอลหญิง พร้อมด้วย จิระประภา ทับสุริย์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟุตบอลหญิง และนันทพร ค้าผล 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคม

สรุปผลการประชุมผู้จัดการทีมมีดังน้ี ฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทย ผู้เล่นจะสวมชุดสีน้ำาเงิน ผู้รักษา

ประตูชุดสีแดงเลือดหมู ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติออส 

เตรเลีย ผู้เล่นจะสวมเส้ือสีเขียว-เหลือง ผู้รักษาประตู

สวมชุดสีเทา

และเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น.                                                             

(ตามเวลาไทย) ท่ีสนาม NMSA Ground เมืองมุมไบ 

ประเทศอินเดีย มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

นำาทัพนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงสนามฝึกซ้อม 

ก่อนลงสนามนัดชี้ชะตาพบออสเตรเลีย ในนัดสุด                                                        

ท้ายรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย วันที่ 27 มกราคมนี้ 

เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

การฝึกซ้อมคร้ังน้ีใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 

โดยหลังการฝึกซ้อม จรุวรรณ ไชยรักษ์ กองหลัง

ชบาแก้ว กล่าวว่า “ตลอดช่วง 2 วันท่ีผ่านมา เรา

ซ้อมกันอย่างเข้มข้น นำาข้อผิดพลาดจากหลายๆ 

จังหวะมาทบทวน โดยเฉพาะการเพ่ิมความเด็ดขาด

ในการส่งบอล และการจบสกอร์ในแดนหน้า ซ่ึง

ต้องยอมรับว่า 2 เกมท่ีผ่านมาเรายังทำาได้ไม่ดีพอ 

ตรงน้ีเราทุกคนต่างทำาการบ้านกันอย่างหนักค่ะ”

“เกมเจอกับออสเตรเลียแน่นอนไม่ใช่เกมท่ี

ง่าย เรารู้ดีว่าต้องเจอกับคู่ต่อสู้ท่ีแข็งแกร่ง แต่ถึง

ตรงน้ีไม่มีคำาว่าอะไรท่ีหนักไปแล้วสำาหรับพวกเรา 

เราต้องทำางานหนักข้ึน เล่นอย่างรัดกุมท่ีสุด พวก

เราทุกคนเชื่อว่าถ้าเราทำาเต็มท่ี ผลท่ีได้ก็น่าจะออก

มาดีอย่างท่ีพวกเราทุกคนต้ังเป้าและต้ังใจเอาไว้”

“นัดสุดท้ายไม่ว่าจะหนักแค่ไหน พวกเราทุก

คนสู้เกินร้อยแน่นอน ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทย

ช่วยเชียร์และส่งกำาลังใจให้พวกเราเยอะๆ ค่ะ”

สำาหรับสถานการณ์ของทีมฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย มีเงื่อนไขในการลุ้นเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

ดังนี้

ทีมชาติไทยคว้า 3 แต้ม หลังเอาชนะอินโด 

นีเซีย 4-0 เมื่อวันท่ี 24 มกราคมท่ีผ่านมา ทำาให้ทีม

การันตีจบไม่เกินอันดับ 3 ของกลุ่มเป็นอย่างน้อย

แน่นอนแล้ว โดยจะตัดคะแนนท่ีได้ทีมสุดท้ายของ 

กลุ่มบีและกลุ่มซีออกไป เพราะอินเดียถอนทีม

ในเกมสุดท้ายท่ีจะพบกับออสเตรเลีย  หากทีม

ชาติไทยมีคะแนนจากผลเสมอหรือชนะ จะเข้ารอบ 8 

ทีมสุดท้าย ในฐานะทีมอันดับ 3 ดีท่ีสุดเป็นอย่างน้อย

แต่ถ้าหากทีมชาติไทยไม่มีคะแนนกับออสเตร 

เลีย จะต้องแพ้ด้วยสกอร์ไม่เกิน 4 ประตู เพื่อลุ้นเข้า

รอบ ในฐานะทีมอันดับ 3 ดีท่ีสุด

ในกรณีที่ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบในฐานะ

อันดับ 3 ดีที่สุด มีโอกาสที่จะพบกับแชมป์กลุ่ม A 

คือ จีน หรือแชมป์กลุ่ม C คือ ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ 

ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 

2022 รอบสุดท้าย จัดข้ึนเพื่อหาทีมเข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023 ระหว่างวันท่ี 

20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2566 ซ่ึงมีประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน.

สเวียเทกพลิกเข้าตัดเชือกที่เมลเบิร์น

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 06.00 น. วันพุธ

ท่ี 26 มกราคม 2565 ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จ.สมุทรปราการ พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการ

บริหารสภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia), มิสเตอร์เค

วิน นูน เลขาธิการ, นายสุรพจน์ พงษ์จิวานิช และ

นายภพธร รุ่งสมัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปส่ง 

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีต

แชมป์โลกชาวไทยที่ออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา 

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL708 

เครื่องออกวันนี้เวลา 8.05 น. มุ่งหน้าสู่สนามบิน

นาริตะ ญี่ปุ่น ก่อนเดินทางต่อไปยังลอสแองเจลิส 

อเมริกาต่อไป เพื่อขึ้นชิงแชมป์โลกสภามวยโลก 

(WBC) รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (ที่ว่าง) สมัยที่ 3 กับ

คาร์ลอส คูเอดราส ชาวเม็กซิกัน วัย 33 ปี  

โดยมวยคู่นี้จะชกกันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่ฟุตปรินต์ เซ็นเตอร์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 

ในฐานะคู่เอกของรายการ ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2565 ตามเวลาเมืองไทย ไทยรัฐทีวีช่อง 

32 ถ่ายทอดสด เวลาประมาณ 09.00 น.

พ.อ.ธนพลกล่าวอวยพรเจ้าแหลม จากความ

ปรารถนาดีของ ‘บิ๊กโก’ พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รอง

ประธานสภามวยโลก และประธานสภามวยแห่ง

เอเชีย ขอให้ใช้สมาธิ สติ ปัญญา นำาพาความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่ซุ่มซ้อมรอคอยมานานถึง 7 ปี คว้าชัยชนะ

กลับมาให้ได้ ทำาชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกครั้ง 

พร้อมกันนี้ ได้มอบผ้าไทยทอพิเศษจากดอยตุงให้

นักชกและทีมงาน เพื่อแสดงความห่วงใยและเพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ความเป็นคนไทยหัวใจสู้ติดตัวไปด้วย 

โดยคณะเดินทางของเจ้าแหลมมี 4 คน นำาทีมโดย 

“เสี่ยฮุย” สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์, นางปราณี พิสิฐ

วุฒินันท์, “โค้ชป๊อป” นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์, 

นายไทชิ อาโอชิมา ล่ามภาษาต่างประเทศ 

‘เจ้าแหลม’ เปิดเผยว่า “ตนเองจะคว่ำาคูเอ

ดราสในยกที่ 9 ให้ได้ เพราะจากประสบการณ์ครั้ง

ที่เคยเจอกันเมื่อ 7 ปีก่อน รู้พละกำาลังกันอย่างดี ซึ่ง

คูเอดราสเป็นพวกม้าตีนต้น แต่แรงปลายไม่ดี อย่าง

ไฟต์ที่ผ่านมาในยก 8 โดนตนถลุงทำาท่าจะไม่รอด 

แต่มาเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันเกิดแผลแตกเสียก่อน 

ทำาให้กรรมการยุติการชกและรวมคะแนนตัดสินให้

ตนแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่แผลแตกนิดเดียว 

ส่วนเรื่องที่ตนเป็นมวยถนัดซ้ายและคูเอดราสเป็น

มวยถนัดขวา โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุอาจเป็นไปได้

อีก ตนได้ปรับรูปแบบการชกไว้แล้วเช่นกัน ขอให้

แฟนมวยติดตามบนเวที”

ด้าน ‘เสี่ยฮุย’ กล่าวว่า “เจ้าแหลมลงนวม

ตามกำาหนด มีความพร้อมทุกอย่างทั้งสภาพร่างกาย

และจิตใจ แม้ปัจจุบันจะอายุ 36 ปีแล้ว แต่เมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่ชกก็คิดว่าไม่ต่างกันเท่าไร อีกท้ัง                     

ยั ง เ ช่ื อ ว่ า ช่ ว ง

ปลายๆ ยกดูเอ

ดราสจะมีอาการ

แผ่ว เจ้าแหลม

สามารถเผด็จศึก

ได้ตามแผนการท่ี

วางไว้อย่างแน่นอน 

นอกจากน้ียังมีการ

ปรับแผนการชก

อื่นๆ เตรียมไป

ด้วย ขอให้แฟน

มวยชาวไทยตาม                    

เชียร์ จะไม่ทำา 

ให้ผิดหวัง”

สำาหรับ

เจ้าแหลม เป็นอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์

ฟลายเวต (115 ปอนด์) 2 สมัย ปัจจุบัน 36 ปี 

สถิติการชก ชนะ 50 (น็อก 43) แพ้ 5 เสมอ 1 

ขึ้นชิงแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (ที่

ว่าง) กับคู่ปรับเก่า “ไอ้หลังลาย” คาร์ลอส คูเอ

ดราส ชาวเม็กซิกัน วัย 33 ปี สถิติการชก ชนะ 

39 (น็อก 27) แพ้ 4 เสมอ 1 ที่เจ้าแหลมเคยแพ้

และเสียแชมป์โลกสมัยแรกแบบน่ากังขา เมื่อปี 

2014 ที่เม็กซิโก. 

‘ชบาแก้ว’ขอสู้ออสเตรเลียเต็มร้อย

เข้ารอบรองฯ •  อิกา สเวีย

เทก มือวางอันดับ 7 จาก

โปแลนด์ สะใจกับแต้มสำาคัญที่

ทำาให้เธอพลิกสถานการณ์กลับ

มาชนะ ไคอา คาเนปิ จากเอส 

โตเนีย 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 

โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ที่   

ร็อด เลเวอร์ อารีน่า ผ่านเข้า

สู่รอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยว 

ออสเตรเลียน โอเพ่น

‘ศรีสะเกษ’ประกาศน็อก‘คูเอดราส’ยก9

หัวหมาก • การแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2021/2022 

แมตช์เดย์ 25 นัดรองสุดท้าย ท่ีอินดอร์ สเตเดียม                                                              

หัวหมาก วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ทีมจ่าฝูง 

“ฉลามโต๊ะเล็ก” ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี ที่คว้าแชมป์

ไปแล้ว มี 61 แต้ม พบ “ตะหานน้ำา” ราชนาวี 

อันดับ 11 มี 25 แต้ม รอดตกชั้นแน่นอนแล้วเช่น

เดียวกัน โดยเกมนี้ชลบุรีพัก มูฮัมหมัด อุสมานมูซา 

และแกนหลักอีกหลายรายให้ดาวรุ่งลงสนาม

เริ่มเกมมาเพียง 2 นาที ชลบุรีนำาเร็ว 1-0 

จาก ศุภกร บวรรัชฏากุล ยิงนอกกรอบเข้าไป และ

เป็นประตูเดียวในครึ่งแรก ครึ่งหลังราชนาวีมาตี

เสมอ 1-1 น.33 จาก อธิศักดิ์ ศรีจันทร์ รับบอลจาก

ลูกคิกอินยืนยิงโล่งๆ คนเดียวเข้าไป แต่ถัดมาอีก 2 

นาที กฤษดา วงษ์แก้ว ก็มายิงวอลเลย์จากลูกเตะ

มุมให้ ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี นำาอีกครั้ง 2-1 และ

จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ ทำาให้ “ฉลามโต๊ะเล็ก” ยัง

เดินหน้าโกยแต้มเพิ่มเป็น 64 แต้ม ยังรักษาสถิติไร้

พ่ายต่อไปเป็นนัดที่ 23

มาถึงคู่ศึกหนีตาย คู่แรก “นกฮูกอีสาน” มอภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมอันดับ 14 ท่ีตกช้ันไปแล้ว มี 

12 แต้ม จาก 24 นัด ลงสนามพบ “โต๊ะเล็กร่ม

เกล้า” เกษมบัณฑิต เอฟซี ทีมอันดับ 12 

มี 20 แต้ม ต้องการ 3 แต้มเพื่อการันตี 

รอดตกช้ันทันที หลังนำาหน้า บางกอก ซิต้ี 

อันดับ 13 อยู่ 3 แต้ม แต่มีเฮดทูเฮดดีกว่า

ครึ่งแรกทั้งคู่ทำาอะไรกันไม่ได้ เสมอ 0-0 

กลับมาลุยต่อครึ่งหลัง เรียกได้ว่ามอภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเล่นแบบไร้ความกดดัน มารัวทีเดียว 4 

ประตูรวด จาก 1-0 วีรภัทร เฉลิมภัทรกุล น.21, 

2-0 วันนิวัต กรีลพ น.38, 3-0 เกียรติศักดิ์ กันทะ

สอน น.40 และปิดกล่อง 4-0 จากวีรภัทร เฉลิม

ภัทรกุล เบิ้ลประตูที่ 2 ในเสี้ยววินาทีสุดท้าย

จบเกมมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนะ

เกษมบัณฑิต เอฟซี 4-0 ทำาให้มอภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมีเพิ่มเป็น 15 แต้ม ยังมีลุ้นที่จะไม่จม

บ๊วย หากชนะในเกมนัดสุดท้าย แล้วลุ้นให้ บางกอก 

ซิตี้ แพ้รวด 2 นัด ส่วนเกษมบัณฑิต เอฟซี ยังนำา

หน้า บางกอก ซิตี้ 3 แต้ม ยังต้องลุ้นหนีตายต่อไป

ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ “ม้าศึกลูกแม่โดม” 

ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน ถล่ม “ผึ้งพิฆาต” นนทบุรี 

ฟุตซอลคลับ 8-3.  

ชลบุรีอัดราชนาวี

รั้งจ่าฝูงมี64แต้ม

ไร้พ่าย23นัดแล้ว
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

งานเขียน Blog .. ‘บอกรัก ไม่จำากัด’  

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญร่วมแชร์ประสบการณ์ความ

รัก กับกิจกรรมอยู่ที่ ไหนก็บอกรักได้ ผ่านการเขียน Blog ใน

หัวข้อ... “บอกรัก ไม่จำากัด” กติกาง่ายๆ 1.สมัครเป็นนักเขียนใน 

Blog ผ่าน www.Chulabook.com 2.เขียนเล่าเรื่องราวความรัก 

ในแบบฉบับของคุณ ไม่จำากัด เพศ วัย หรือความรักที่มีต่อสัตว์

เลี้ยง ต้นไม้ รักแบบไหนก็ได้ที่อยากถ่ายทอดเรื่องราว ชิงรางวัล 

กระเป๋า CHULABOOK 2 รางวัล ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 

28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ โชคดี จากการสุ่ม วันศุกร ์

ที่ 4 มีนาคม 2565 ทางหน้าเพจ Chulabook สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-9893-4 หรือ e-mail: prs@cubook. 

chula.ac.th

รับสมัครนักเรียนทุน พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือก

นักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2565 จำานวน 40 

ทุน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่

กำาลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบ

เท่าในปีการศึกษา 2564 สัญชาติไทย 

และมีเลขประจำาตัวประชาชน 

เปิดให้ลงทะเบียนและสมัครสอบ

ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกรา 

คม 2565 ที่ เว็บไซต์ http://

dpst. ipst.ac.th โดยนักเรียน

สามารถสมั ค รสอบผ่ านระบบออนไลน์ เ ท่ านั้ น  โดย

สามารถดูรายละเอียดที่ http://dpst.ipst.ac.th สอบถาม

โทร.0-2392 4021 ต่อ 2308–2310 อีเมล scholarship 

@ipst.ac.th หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/dpstcenter

 

วรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ต่อเนื่อง

จนเข้าสู่ปี 3 ส่งผลกระทบมากมายต่อผู้คน

ทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยทำาให้มูลนิธิปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ จึงได้ร่วมกับ 

8 องค์กร จัดงานเสวนาหัวข้อ “อยู่รอด และยั่งยืน 

หลังโควิด” เพื่อระดมความเห็นจากผู้มีบทบาทและ

มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจหลากหลายสาขา มา

ร่วมแชร์ความคิด มุมมอง เพื่อเสนอเป็นทางออก

ให้กับสังคมไทย

รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ได้ชี้ให้เห็นภาพใน

ปัจจุบันและอนาคตว่า โลกเปลี่ยนไปมาก ดังนั้น 

จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ ซึ่งมี 

3 องค์ประกอบสำาคัญคือ 1.ใช้ความรู้ที่เปลี่ยนไป 

2.ใช้ความสามารถที่เปลี่ยนไป และ 3.ต้องใช้เครื่องมือ 

ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ โควิด-19 คือตัวเร่งให้สิ่งที่เปลี่ยน

ไปเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่สภาพโลกที่เปลี่ยนไปมี

หลายเรื่อง

“คีย์เวิร์ดที่สำาคัญ 3 คำาคือ เรียนรู้ ยอมรับ 

และปรับตัว แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน 

ฉะนั้น ต้องมีคำาที่ 4 เพิ่มเข้าไป คือต้องยืดหยุ่นให้

มาก รวมถึงแนวพระราชดำาริของในหลวงรัชกาล 

ที่ 9 ที่พระราชทานไว้ให้ ซึ่งจะต้องให้น้ำาหนักมาก

ขึ้น คือการเติบโตพัฒนาต้องมาจากฐานรากที่มั่นคง

และการเติบโตพัฒนาจะต้องเกิดจากการระเบิดจาก

ข้างใน พูดง่ายๆ คือ การที่แต่ละคนมีของจะทำาให้เรา

สามารถอยู่รอดต่อไปได้”

ด้าน ดร.ณชา อนันต์ โชติกุล จากธนาคาร

แห่งประเทศไทย ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของโลก 

บวกกับสถานการณ์ โรคโควิด-19 รวมทั้งปัญหา

โครงสร้างเดิมของสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำาและ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยิ่งซ้ำาเติมผู้คนในสังคมไทยมากขึ้น 

เนื่องจากที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบไม่สมดุล 

ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่อง

เที่ยวหรือการส่งออก เมื่อมาเจอวิกฤตโควิด-19 จึง

ปรับตัวไม่ทันทั้งภาคการผลิตและภาคแรงงานก็ยัง

อยู่ในโลกยุคเก่า จึงเกิดปัญหาในการพัฒนาและสร้าง

รายได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงเด็กจบใหม่

และคนทำางานบางส่วนที่จะต้องออกจากงานประจำา

“การปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการ

ปรับตัวในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่ก็

ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ บางประเทศสามารถทำาได้ อย่าง

เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์และจีน ดังนั้น ต้องตระหนัก

รู้ ยอมรับปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงและ

ต้องทำาความเข้าใจว่าจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้ ต้องปลด

ล็อกเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง เชื่อว่าคนไทยเก่ง 

และพร้อมที่จะปลดปล่อย ถ้าได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ซึ่งเห็นด้วยกับประโยคที่ปิดทองฯ นำาเสนอคือ 

‘ภูมิคุ้มกันจากพอเพียง’พระราชดำาริในหลวงร.9

 วิธี‘อยู่รอด ยั่งยืน หลังโควิด’

คิดรู้ เรียนรู้ ทำารู้ โดยจะต้องลงมือทำาให้เกิดขึ้นจริง”

ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ และ ศ.ดร.ชาติชาย  

ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ 

ร่วมกันพูดคุยในหัวข้อ “ใครจะอยู่รอดในสังคม และ

จะอยู่รอดอย่างไรที่ยั่งยืน”

ดร.วิรไทกล่าวว่า คงไม่มีคำาตอบที่ฟันธงได้

ชัดเจนว่า ใครจะอยู่รอดในสังคม และจะอยู่รอด

อย่างไรที่ยั่งยืน เพราะโลกมีความไม่แน่นอนสูง มี

ความผันผวนสูง แต่วิกฤตโควิดครั้งนี้ ไม่ใช่วิกฤต

ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของไทย เนื่องจากเคย

เผชิญมาแล้วเมื่อปี 2540 เพียงแต่ครั้งนี้กระทบวิถี

ชีวิตของทุกคน โจทย์ที่ถามว่าใครจะอยู่รอด ใคร

จะยั่งยืน อยู่ที่ว่าใครจะสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทัน

ความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ซึ่งจะต้องสร้างภูมิคุ้มกัน

ในหลากหลายรูปแบบ

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

รัชกาลที่ 9 หลักสำาคัญคือ พอประมาณ สมเหตุ

สมผล และสร้างภูมิคุ้มกัน จะเห็นได้ว่าวิกฤตรอบ

นี้ สิ่งที่จะต้องเน้นคือ มิติที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน 

เนื่องจากโลกในวันข้างหน้าไม่แน่นอน และมีความ

ผันผวนสูงจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมกับหลัก

คุณธรรม ทั้งอดทน วิริยะ ซื่อสัตย์ และมีความ

รอบรู้ และในโลกแห่งความเป็นจริง จะมีอาชีพเดียว

ไม่ได้ จะต้องกระจายความเสี่ยง และต้องปรับตัว”

ดร.วิรไทบอกด้วยว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 

ทำาให้ฐานะทางการคลังของประเทศอ่อนแอลง ซึ่ง

ภาครัฐเองยังต้องมีภาระหลายอย่าง ทั้งในการดูแล 

ผู้สูงอายุ ขณะที่ภาคเศรษฐกิจใหญ่ก็จะให้ภาครัฐดูแล 

ดังนั้น จะทำาอย่างไรให้คนไทยพึ่งพาตัวเองได้ และมี

แต้มต่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ นอกจาก

นี้ภาครัฐต้องกระจายอำานาจและให้น้ำาหนักในการ

พัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น เพราะแต่ละพื้นที่มีความ

หลากหลาย โดยทำาให้เกิดแพลตฟอร์มที่ประชาชนเข้า

ถึงได้ง่ายและต่อยอดได้เพื่อจะทำาให้เกษตรกรในเมือง

รองสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจาก

นี้ ยังควรสนับสนุนประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการการ 

reskill และ upskill เพื่ออำานวยให้ประชาชนทุกเพศทุก

วัยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ด้าน ศ.ดร.ชาติชายมองว่า ประชาชนในพื้นที่

มีความหลากหลายและมีความรู้ แต่คนในพื้นที่อาจ

จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่จะพึ่งพาภาครัฐอย่างเดียว จะ

ต้องทำาให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง 

และให้ภาครัฐร่วมคิดร่วมสนับสนุนเท่านั้น ที่ผ่านมา

องค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่ค่อยได้ช่วยดูแลชุมชน

ในเรื่องเศรษฐกิจมากนัก ดังนั้น ภาครัฐควรเปิด

โอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแล โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ

การทำามาหากิน

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนว 

พระราชดำาริไว้หลายอย่าง ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ ซึ่งสะท้อนให้

เห็นว่าคนเราจะพัฒนาตัวเองได้นั้น ต้องรู้จักทำาชีวิต

ให้ประสบความสำาเร็จ จะทำากิจการใดต้องมีความ

วิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อ จะทำาให้รอดตัวได้ตลอด

เวลา ทั้งนี้ จะต้องสำารวจตัวเองด้วยว่ามีภูมิคุ้มกันที่

ดีหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ด้านการ

เงิน และด้านสังคม รวมถึงทุกเรื่องที่อยู่รอบๆ ตัว”

นอกจากนี้ ในการเสวนายังได้เชิญคนหลาย

ช่วงวัยและหลากหลายสาขาอาชีพ มาร่วมพูดคุยใน

หัวข้อ “งานใหม่ ชีวิตใหม่ ในโลกใหม่” ซึ่งคนเหล่านี้

ล้วนได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ทำาให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ พร้อมนำา

ความรู้และทักษะที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมา

ปรับใช้ในการทำาอาชีพใหม่ จนกระทั่งประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างดี ที่สำาคัญได้นำาแนวพระราชดำาริ 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ด้วย

ยังมีการเสวนาหัวข้อ “คิดใหม่...ไทยก้าวต่อ” 

โดยคณะนักวิจัยได้เปิดผลงานวิจัยทางวิชาการ

ด้วยความร่วมมือของปิดทองหลังพระฯ และ  

8 องค์กรเสนอแนะแนวทางสร้างความอยู่รอดแบบ

ยั่งยืนของไทยหลังต้องเผชิญวิกฤตการณ์ โควิด-19 

ทั้งภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ที่ ได้จากการรับฟัง

ความคิดเห็นจากภาคประชาชนใน 5 ภูมิภาคทั่ว

ประเทศ ที่สามารถพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดท่ามกลาง

วิกฤตการณ์ โควิดได้ โดยแต่ละพื้นที่ต่างเสนอแนว 

ทางการน้อมนำาแนวพระราชดำาริมาประยุกต์ ใช้

อย่างเป็นรูปธรรม

โดยข้อสรุปที่ได้สามารถนำาเสนอต่อภาครัฐที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำานโยบาย

ให้ทันต่อสถานการณ์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมไทยในบริบทใหม่ อาทิ ควรมีการนำาแนว

พระราชดำาริเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เพื่อ

กำาหนดนโยบายที่เน้นการพัฒนาบนพื้นฐานความ

ต้องการของแต่ละท้องถิ่นที่มีความหลากหลายแตก

ต่างกัน เป็นการระเบิดจากข้างใน ขับเคลื่อนการ

พัฒนา แทนการจัดทำานโยบายแบบเดิมที่หน่วยงาน

ภาครัฐเป็นผู้กำาหนด นับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม

กับประชาชนเพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนาตาม

สภาพภูมิสังคมก่อนแล้วดำาเนินการพัฒนาตามลำาดับ

ไป ทำาให้ผลสำาเร็จมีความยั่งยืน.

ไ

ดร.วิรไท สันติประภพ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ดร.ณชา อนันต์ โชติกุล รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

สาธารณสุข • สธ.พร้อมคิกออฟ 31 ม.ค. ฉีด

วัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี เผยเป็นสูตรชนิด

ฝาสีส้ม ถึงไทยแล้ว 3 แสนโดส และจะทยอย

เข้ามาอีก รวมไตรมาสแรก 3.5 ล้านโดส ระยะ

เวลาฉีด  2 เข็ม ห่างกัน 3-12 สัปดาห์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรคแถลงข่าวแนวทางการบริหารจัด 

การวัคซีน covid-19 กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ว่า 

สำาหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนกลุ่ม

เด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้

ฉีดได้ และตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ให้เร่งรัดฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่ม 5-11 ปี โดย

วัคซีนที่นำาเข้ามาครั้งนี้ เป็นวัคซีน Pfizer สูตร

สำาหรับเด็ก (Pediatric fomulation dose) โดย

ขวดและฝามีสีส้ม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 

อย.แล้ว ทั้งนี้ จะฉีดตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้

คำาแนะนำา และขณะนี้วัคซีนล็อตแรก 300,000 

โดส ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ที่เหลือจะ

ทยอยส่งเข้ามา โดยไตรมาสแรกทั้งหมด 3.5 

ล้านโดส จากยอดทั้งหมด 10 ล้านโดส ที่ทาง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจัดซื้อแล้ว 

และเข้าใจว่าน่าจะเพียงพอสำาหรับเด็กกลุ่มนี้ 

สำาหรับขั้นตอนต่อไปจะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ตรวจคุณภาพ จากนั้นจะส่งกระจาย

จุดฉีดปลายทางทั่วประเทศต่อไป

“สูตรสำาหรับครั้งนี้ จะแตกต่างจากของ

ผู้ ใหญ่ โดยสูตรเด็กขวดยามีฝาปิดพลาสติกสี

ส้ม ในตัวยาบรรจุสารเข้มข้นสำาหรับกระจายตัว  

1.3 ซีซี หรือมิลลิลิตร เวลาจะฉีดต้องเจือจางด้วย

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 0.9 หรือผสม

น้ำาเกลือปราศจากเชื้อ ปริมาตร 1.3 มิลลิลิตรก่อน

ใช้ เมื่อรวมกันจะได้ 2.6 ซีซี โดยขวดหนึ่งจะฉีด

ได้ประมาณ 10 คน โดยขนาดการฉีดจะแตกต่าง

จากผู้ใหญ่หรือเด็กโตจะฉีดที่ 0.3 ซีซี แต่สำาหรับ

เด็กสูตรฝาสีส้มจะฉีด 0.2 ซีซี หรือขนาดวัคซีน 

10 ไมโครกรัมต่อโดส อันนี้คือข้อแตกต่างกัน”

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำาหรับกลุ่มเป้า

หมาย คือ เด็ก อายุ 5-11 ปี การฉีดแบ่งเป็น 2 

อย่างคือ 1.ฉีดที่โรงพยาบาล และ 2.ฉีดที่โรงเรียน 

โดยที่โรงเรียนใช้ระบบเดิมที่กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยราช

วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ ให้

คำาแนะนำาว่า เด็กที่มีความเสี่ยงติดเชื้อแล้ว

มีอาการรุนแรง คือเด็กที่มี โรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม

โรค ดังนี้ 1.เด็กที่มี โรคอ้วน 2.เด็กที่มีปัญหา 

ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืด

ที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง 3.เด็กที่เป็นโรค 

หัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 

4.โรคไตวายเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้ม

กันต่ำา 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคทางพันธุกรรม 

ทั้งกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ภาวะบกพร่องทาง

ประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 

โดยเด็กกลุ่มนี้จะมีกุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณา

ดำาเนินการฉีดวัคซีน ส่วนเด็กอื่นๆ นอกเหนือ 

ดังกล่าวก็ใช้การฉีดโรงพยาบาลเช่นกัน

สำาหรับกำาหนดการ จะมีการฉีด 2 เข็ม

ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ ส่วนการฉีดที่โรงเรียน

เป็นฐานกำาหนดต้องห่างกัน 8 สัปดาห์ โดย

การฉีดที่ โรงพยาบาลจะใช้ระยะห่าง 3-12 

สัปดาห์ เพื่อให้กุมารแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในเด็ก 

ขอย้ำาว่าการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของ

ผู้ปกครอง ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด รวมทั้ง

คุณหมอดูแลผู้ป่วยร่วมตัดสินใจ เน้นย้ำาความ

สมัครใจผู้ปกครองและเด็ก ไม่มีการบังคับเด็ด

ขาด ซึ่งที่ผ่านมานโยบายการฉีดวัคซีน ไม่ได้มี

การบังคับฉีดแต่อย่างใด

สำาหรับอาการข้างเคียงจากการฉีดวีคซีน

ที่สามารถพบได้คือ ไข้ หนาวสั่น ปวด บวม แดง

บริเวณที่ฉีด ซึ่งเมื่อเทียบกับการฉีดในเด็กโต จาก

ข้อมูลสหรัฐอเมริกา หรือสิงคโปร์ เกิดผลข้าง

เคียงในเด็กเล็กค่อนข้างน้อยเพราะปริมาณที่ฉีด

มีปริมาณน้อยกว่า ดังนั้น ผู้ปกครองจะได้ไม่ต้อง

กังวลใจมากเกินไป สำาหรับแนวทางการบริหาร

จัดการวัคซีนจะประกอบด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ร่วมมือกันทำางาน แบ่งงานตามหน้าที่ โดยอยู่ภาย

ใต้การควบคุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

“และผมขอยืนยันข้อมูลในเบื้องต้นว่า

31ม.ค.คิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก5-11ปี
สธ.เผยเป็นสูตรชนิดฝาสีส้มถึงไทยแล้ว3แสนโดส2เข็มห่างกัน3-12สัปดาห์

วัคซีนมาถึงประเทศไทยแล้ว และสามารถคิก

ออฟฉีดวัคซีนในเด็กได้ในวันที่ 31 มกราคมนี้” 

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

ด้าน นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำานวยการ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า 

การฉีดเด็กอายุ 5-11 ปี มีประมาณ 5 ล้านคน ใน

จำานวนนี้เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง 9 แสนคนกระจาย

ตามภูมิภาคต่างๆ กรณีผู้ปกครองยินยอมให้

บุตรหลานเข้าฉีดแล้ว ทางคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัดจะมีการบริหารตามความเหมาะ

สมของผู้ป่วย ซึ่งมีตัวเลขอยู่แล้ว ที่สำาคัญคือ

ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และ

กุมารแพทย์เป็นผู้คัดสรรว่าเด็กแต่ละคนใคร

พร้อมจะฉีดวัคซีน สำาหรับการเตรียมตัวฉีด

วัคซีน หากเด็กที่มี โรคประจำาตัวก็ให้ทานยา

รักษาโรคปกติ ทานอาหารและน้ำาตามปกติ มา

ถึงโรงพยาบาลกุมารแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่า

มีไข้หรือไม่ หากมีไข้ก็จะชะลอเรื่องการฉีด แล้ว

โรคประจำาตัวนั้นมีอาการรุนแรงและอันตราย

หรือไม่ หากมีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะชะลอการฉีดไป

ก่อนเพื่อรักษาโรคเหล่านี้ ส่วนกรณีที่สามารถ

ฉีดได้ก็จะมีการทบทวนการยินยอมอีกครั้ง ทั้งนี้

ในขั้นตอนการฉีดจะต้องเป็นสถานที่มิดชิด เพื่อ

ลดความกังวลของเด็กและผู้ปกครอง หลังฉีดให้

รอดูอาการ 30 นาที หลังกลับบ้านไปแล้วต้อง

เน้นเหมือนกับทุกกลุ่มอายุ คือใน 1 สัปดาห์ไม่

ควรให้เด็กออกกำาลังกาย รวมถึงการปีนป่าย 

การว่ายน้ำา ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลตรงนี้ด้วย

“สิ่ งที่กั งวลคือมีอาการเฉพาะที่กับ

อาการทั่วไป และการเกิดอาการข้างเคียงทาง

ด้านโรคหัวใจ ซึ่งมีจริง แต่สามารถรักษาได้ โดย

จากการฉีดแล้วกว่า 7 ล้านโดสนั้น พบ 7 ราย 

ดังนั้น อาการข้างเคียงมีน้อย แต่เพื่อไม่ประมาท 

เพื่อให้ผู้ปกครองเบาใจ ได้มีการสร้างเครือข่าย

ส่งต่อดูแล ให้ผู้ปกครองสามารถรู้ว่า มีอะไรที่

ต้อง “เอ๊ะ” หรือสงสัย ซึ่งสถิติที่เราเจอมาส่วน

ใหญ่มักเกิดในเข็ม 2 แต่เพื่อไม่ประมาทขอให้

สังเกตตั้งแต่เข็มแรก คือเจ็บหน้าอก หายใจเร็ว 

เหนื่อยง่าย ใจสั่น โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำา

ตัว หากมีไข้สูง ทานอาหารไม่ได้ ขอให้รีบไป

โรงพยาบาลใกล้บ้าน” ผอ.สถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินีกล่าว.

ศึกษาธิการ • “คุรุสภา” แจ้งสมัครสอบตั๋ว

ครูเหลือเวลาแค่ 5 วัน เร่งสมัครผ่านระบบ

ออนไลน์ สทศ. ก่อนปิด 30 ม.ค.นี้ ฝากสมัคร

แล้วต้องชำาระเงิน เพื่อการสมัครสมบูรณ์ ย้ำา

ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบ

รายงานข่าวจากสำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภาแจ้งว่า ตามที่สำานักงานเลขาธิการคุรุ

สภาได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัด

ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

ครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำาปี พ.ศ.2565 

ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง 

กำาหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพครูฯ ประจำาปี พ.ศ.2565 โดยจัดการทด

สอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 

นั้น ขณะนี้ สทศ.กำาลังเปิดรับสมัครทดสอบ

และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ผ่าน

ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สทศ. https://

www.niets.or.th/th/catalog/view/3985 และ

จะปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2565 ทั้งนี้

ผู้สมัครสามารถชำาระค่าสมัครสอบถึงวันที่  

31 มกราคม 2565 ตามช่องทางและเงื่อนไข

ที่กำาหนดตามประกาศสำานักงานเลขาธิการคุรุ

สภา เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไข

ในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัคร

เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ

ทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำาปี พ.ศ.2565 

อย่างไรก็ตาม สำานักงานเลขาธิการคุรุสภาขอ

ย้ำาผู้สมัครเมื่อสมัครแล้วอย่าลืมชำาระเงิน เพื่อ

ความสมบูรณ์ในการสมัครสอบ

ส่วนกำาหนดการประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์สอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้มีสิทธิ์

สอบสามารถพิมพ์บัตรประจำาตัวผู้เข้าสอบผ่าน

ระบบออนไลน์ของ สทศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภา 

พันธ์ 2565 เป็นต้นไป และเมื่อเข้ารับการทด

สอบฯ ตามกำาหนดการสอบแล้ว คุรุสภาจะ

ประกาศผลสอบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

เกณฑ์การผ่านการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบ

ต้องมีผลคะแนนสอบในรายวิชาที่เข้าสอบไม่

ต่ำากว่าร้อยละ 60 กรณีมีสอบไม่ผ่านเกณฑ์

การทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสมัคร

สอบในรายวิชาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบนั้น 

ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป ทั้งนี้ รายวิชา

ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ สามารถใช้ผล

ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการ

ทดสอบ หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชา

ใดเกินระยะเวลาที่กำาหนดดังกล่าว ให้ถือว่า

ผลนั้นสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบใหม่

อีกครั้ง ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับ

สมัครสอบออนไลน์ของ สทศ.ได้ เนื่องจากเลข

ประจำาตัวประชาชน หรือรหัสประจำาตัวนิสิต

นักศึกษาไม่ถูกต้อง ผู้สมัครต้องติดต่อสถาบัน

อุดมศึกษาของตนเองเพื่อแก้ไขข้อมูล และให้

สถาบันอุดมศึกษาแจ้งแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ต่อ

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อแจ้ง สทศ.ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ที่ผ่านมามีผู้สมัคร 

สอบจำานวนมากสอบถาม เช่น กรณีแนบไฟล์

เอกสารการสมัครต่างๆ ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

จะต้องดำาเนินการอย่างไร สำาหรับผู้ที่ยังไม่

ได้ชำาระเงินให้ยกเลิกใบสมัครสอบเดิม และ

ทำาการสมัครสอบใหม่ ส่วนผู้ที่ชำาระเงินแล้วให้

เข้าเว็บไซต์ สทศ. โดยโหลดเอกสารใบคำาร้อง

ทั่วไป แจ้งความประสงค์ที่ต้องการ แล้วสแกน

ส่งข้อมูลไปที่อีเมล webmaster@niets.or.th หรือ

ถ้าจะขอเทียบเคียงผลการทดสอบต้องดำาเนิน

การอย่างไรนั้น ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน ชุด

ทดสอบ และหน่วยสอบเป็นไปตามประกาศ

คณะอนุกรรมการอำานวยการทดสอบเพื่อขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์

การเทียบเคียงผลการทดสอบ โดยตรวจสอบ

ข้อมูลได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/

wp-content/uploads/2020/11/Announce-of- 

teachers-licence-test.pdf จากนั้นให้กรอกข้อมูล

ในแบบคำาขอยื่นเทียบเคียง และส่งเอกสารหลัก

ฐานต่างๆ มาที่สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ

ถ้ายื่นเทียบเคียงแล้วจำาเป็นต้องสมัครสอบอีก

หรือไม่ ผู้สมัครสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้ หรือเลือก 2 อย่างก็ได้ อยู่ที่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผล

การเทียบเคียงจะประกาศเมื่อได้รับการรับรอง

จากคณะอนุกรรมการอำานวยการทดสอบฯ และ

คณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ  

Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถาน

พยาบาล (โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือ

คลินิก) ที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรองไม่เกิน 

3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือใบรับรองแพทย์

ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ 

(Negative) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ก่อน 

ถึงวันสอบ (จะต้องใช้ผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภา 

พันธ์ 2565 เป็นต้นไป) หากไม่มีเอกสารดัง

กล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้อง

สอบ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก

การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครูได้ อย่างไรก็ตาม ผู้

สมัครสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.

ksp.or.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โทร.0-2280-

0048 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบการ

รับสมัครสอบได้ที่ สทศ. โทร.0-2217-3800.

‘คุรุสภา’แจ้งผู้สมัครสอบตั๋วครูปิดรับ30ม.ค.ต้องตรวจATKด้วย
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11บันเทิง

ป๊ะไม่ โป๊ะ! ชาวเน็ตแหก “กาละแมร์” โกหก ใช้รูปเก่าชี้แจง 

ซัดอย่าอ้างไม่ทราบกฎ เป็นนักข่าวมาก่อน สัญชาตญาณ

ต้องมี”

นี่..พาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งเมื่ออ่านรายละเอียดที่เขา

รายงาน ก็ได้แต่นั่งพึมพำากับตัวเอง การจะพูดโกหก (คำาโต) ในยุคโซเชียล                                                                                       

ครองโลกนี้มันดูยากขึ้นทุกวันแล้วล่ะ!

อย่าง “กาละแมร์” หรือคุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรข่าวคนดัง 

ถ้าเผื่อจะไม่เกิดอาการ “กินปูนร้อนท้อง” ขึ้นมา หลังมีอักษรย่อ “ดารา

หอยทาก” ใช้ความเป็นดาราวีไอพี..

พาชาวคณะ “แหกกฎ” ปีนถ้ำานาคา ทำาพิธีบวงสรวง อธิษฐาน

เป็นชั่วโมง เปิดเพลงดังกระหึ่ม ไม่เกรงใจผู้อื่น!

และรู้ตัวพลาด-พลั้งผิดไปแล้วก็เงียบๆ ซะ ไม่ต้องปฏิเสธไม่ใช่ตัว

เอง ปล่อยให้เป็นข่าวอยู่วันสองวัน หรือจะ 3-4 วัน สังคมก็แค่สงสัย..

ใครอ่ะ? ก่อนจะค่อยๆ เงียบหายไป

แต่เมื่อคุณกาละแมร์ร้อนใจ ออกมายืนยันพร้อมด้วยรูปถ่ง-รูป

ถ่าย กะจะใช้เป็นหลักฐานหนักแน่นว่า “ไม่ใช่ตัวเอง” ชาวเน็ตก็เลยจัด

ให้ จัดเต็ม จัดหนัก..

ด้วยการขุดเอาหลักฐาน-รูปถ่ายในวันทำาพิธีมาแหก-ประจาน ดัง

ที่ผู้จัดการฯ ได้พาดหัวข่าวนี้แหละ!

จากนี้..ก็ตามดูสิว่า คุณกาละแมร์จะมีหลักฐานเด็ดอะไรมาหัก

ล้างชาวเน็ตให้ตัวเองหลุดพ้นคำาครหานินทา “ดาราหอยทาก” นี้ ไปได้

หรือหากรู้ตัวว่า “จนด้วยหลักฐาน” ก็อย่าแถ อย่าหาช่อง-หาทาง

แก้ตัวเอาหน้ารอดไปเลย เพราะมันจะยิ่งถูกแหก ถูกขุดคุ้ยให้อับอายไป

มากกว่านี้ ทางที่ดีที่ควร..

น้อมรับผิด ขอโทษขอโพยเสียก็จบ และเลิกบ้ากันเสียทีกับการ

ทำาตัวเป็นวีไอพี-วีไอแพดน่ะ! 

ครับ..3-4 วันมาแล้ว คุณธานินทร์ อินทรเทพ นายกสมาคมนักร้องแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้กรุณาส่งข้อความไปให้ผมทางไลน์..

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรย

พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชาลี 

อินทรวิจิตร ต.จ.ว., จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประ 

พันธ์คำาร้อง-ผู้กำากับภาพยนตร์) ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๓๐ 

มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พร้อมกันนั้นคุณธานินทร์ฝากให้ช่วยบอกกล่าวให้เป็นที่ทราบโดย

ทั่วกัน โดยเฉพาะในแวดวงคนบันเทิงทุกแขนงสาขา ด้วยลูกศิษย์-ลูกหา

ของครูชาลีมีไปทั่วทั้งวงการ

โดยกำาหนดการก่อนพิธีพระราชทานเพลิง วันเสาร์ท่ี 29 มกราคม 

เวลา 09.00 น. เชิญหีบศพออกต้ังบำาเพ็ญกุศล ณ ศาลา 9 วัดธาตุทอง 

เวลา 09.30 น. บำาเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ 

พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 แล้ว 

พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน

เวลา 17.30 น. การแสดงดนตรีและขับร้องไว้อาลัยโดยศิลปินนัก

ร้อง เวลา 19.30 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

ก็..ขออนุญาต บอกกล่าวถึงท่านผู้อ่านเสียด้วยตรงนี้ เผื่อมีใครที่

รู้จักคุ้นเคย หรือให้ความนับถือ-เคารพครูชาลีเป็นการส่วนตัวได้ทราบ..

เพื่อจะได้ไปร่วมส่งวิญญาณครูสู่สรวงสวรรค์ด้วยกัน!

เออ..พูดถึงคุณธานินทร์ ก็อยากฝากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

ช่วยกรุณาบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้หน่อยก็ดี..

ปัจจุบัน คุณธานินทร์ อินทรเทพ เป็นนายกสมาคมนักร้องแห่ง

ประเทศไทย (ส.น.ร.ท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช  

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แต่ถ้าจะรอเพื่อบันทึกเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ไปเสียทีเดียวพร้อม

กันก็ไม่เป็นไร เพราะไม่ปีนี้ก็ปีหน้า หรือปีต่อๆ ไป..

คุณธานินทร์ต้องได้รับการเชิดชูเข้าสักปีแหละ!.

ร่วมส่งวิญญาณครูชาลี

“โ

• หลังจากเมื่อวันก่อน 

ไอซ์-ปรีชญา พงษ์ธนานิกร ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำาละคร “ศึก

เสน่หาไกรทอง-ชาละวัน” ทางสถานี

โทรทัศน์ช่อง 8 ระหว่างเดินเข้าฉาก

ได้ตกหลุมลึกทำาให้ข้อเท้าพลิก เกิด

อาการปวดบวมจนไม่สามารถเดิน

และถ่ายทำาละครต่อได้ ทางทีมงานละครเลยรีบส่งสาว

ไอซ์ไปโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นการด่วน ซึ่ง

ผลตรวจจากหมอและผลเอกซเรย์พบว่ากระดูกข้อเท้า

หัก และต้องดามเฝือกอ่อนไว้ก่อน เบื้องต้นคุณหมอให้

พักงาน 6-8 สัปดาห์ จนกว่ากระดูกจะเข้าที่ งานนี้ขอ

เป็นกำาลังใจให้สาวไอซ์ด้วย

• รายการ “ชีวิตดี๊ดี” สัปดาห์นี้อยู่กับช่างแต่ง

หน้ามือทอง ป้อม วินิจ กับเทรนด์การแต่งหน้าให้ปัง

ปี 2565 เป๊ะปังให้สมกับเป็นปีเสือ พร้อมเทคนิคการ

แต่งหน้าที่จะนำามาฝากคุณผู้ชม และเผยถึงเป้าหมาย-

เคล็ดลับการสร้างความสุขในปีนี้ ในรายการ “ชีวิตดี๊ดี” 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 23.00 น. ดู

ทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus ห้ามพลาด!

• นอกจากมีฉากให้อารมณ์ดีแล้ว “เพชฌฆาต

จันทร์เจ้า” ละครบำาบัด

ความเครียดแห่งปี ค่ายมายน์แอท

เวิร์คส์ ฝีมือผู้จัด แป๊ป ณฤทธ์ิ ยัง

มีฉากชวนให้ฟิน โดยเฉพาะคู่ของ

พระ-นาง เกรท วรินทร และ 

แยม มทิรา ล่าสุดสาวแยมต้องไป

ช่วยหนุ่มเกรทจากพวกโจร จนไป

ติดอยู่ในกระท่อมกลางป่า สองต่อสอง งานน้ีจะชวนจ้ิน

แค่ไหนห้ามพลาด “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” วันเสาร์ท่ี 29 

ม.ค.น้ี เวลา 20.20 น. ทางช่อง 3 กด 33 

• หลังจากที่ ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิค ปล่อย

เอ็มวีเพลง “น้ำาห่งหน่วย” ให้ทุกคนได้รับชมรับฟัง

กันไปแล้ว ตอนน้ีเจ้าตัวก็เลยอยากให้แฟนๆ แชร์

ประสบการณ์ น้ำาห่งหน่วย (น้ำาตาคลอเบ้า) ว่าเคย

ร้องไห้กับเรื่องอะไรมาบ้างในชีวิต มีรางวัลมอบให้ 5 

รางวัล กติกาเพียงแค่ทุกคนแชร์เพลงน้ำาห่งหน่วย แล้ว

ก็โพสต์รูปพร้อมเขียนเรื่องราวใต้คอมเมนต์และติดแท็ก 

#น้ำาห่งหน่วย แค่น้ีก็รอลุ้นรับของรางวัลได้แล้ว ร่วม

กิจกรรมได้ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี 10 ก.พ. น้ี ติดตามรายชื่อ

ผู้โชคดีได้ทาง Facebook : Thaidol Music.

มักเกิ้ล

าทีนี้หลาย

คนกำาลังตื่น

ตัวเรื่องวินัย

จราจรและทางม้าลาย

กันมากขึ้น จากกรณีของ

หมอกระต่าย จักษุแพทย์

หญิงที่ประสบอุบัติเหตุ

ขณะเดินข้ามทางม้าลาย

แล้วถูกตำารวจขี่บิ๊กไบค์เข้า

มาชน ด้านพระเอกหนุ่ม 

บอม-ธนิน มนูญศิลป์ ก็ได้

โพสต์เหตุการณ์ที่ตนเจอ

มากับตัวเองเช่นกัน

โดยเจ้าตัวโพสต์

คลิปขณะที่ตนกำาลังเดิน

ข้ามทางม้าลายและมี

สัญญาณไฟเขียวให้คน

เดินข้ามได้ แต่กลับมี

รถยนต์คันหนึ่งขับฝ่า

ผ่านหน้าพระเอกหนุ่มไป

อย่างไว

บอม ธนิน ได้เขียน

แคปชั่นใต้คลิปดังกล่าว

ว่า “ลองใช้ทางม้าลายแบบมีสัญญาณไฟ รู้สึกแปลกๆ เลย

กดถ่ายวิดีโอเล่นๆ... รถคันนี้พยายามจะเบรกก็ไม่มี ถ้าผม

ไม่มองแล้วเดินก็ไม่มีชีวิตเหลือแน่ มันควรจะมีบทลงโทษ

จริงๆ จังๆ นะ ว่าไหมครับ? #ถ้าจะมาขนาดนี้ ไม่ชนกุเลย

ล่ะ #ตาบอดรึไงไม่เห็นไฟจราจรหรอ?”

ซึ่งหลังจากเจ้าตัวโพสต์เหตุการณ์ดังกล่าวก็มีแฟนๆ และชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น

มากมาย อาทิ “เรายังมีสายตาปกติ ไม่อยากนึกถึงผู้พิการทางสายตาเลยค่ะ”, “ละคือไฟเขียวคนข้าม

ด้วยนะ ข่าวคุณหมอโดนตำารวจชนก็ครึกโครม ไม่ได้ช่วยปลุกจิตสำานึกได้เลยนะคะ”, “ฉิวเฉียดมากกก..

เดินเร็วอีกนิดเดียวชนแล้วค่ะ” ฯลฯ.

รอบปฐมทัศน์ • คุ้มค่าการรอคอยกับการพลิกบทบาทครั้งสำาคัญของบาส-สุรเดช พินิ

วัตร์ และเพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร ที่โคจรมาเจอกันบนจอเงินครั้งแรกใน “บอกโลก

ให้รู้ว่ากูรักมึง Tell The World I Love You” ผลงานการกำากับของพชร์ อานนท์ ที่ล่าสุด

จัดงานเปิดตัวพร้อมฉายรอบปฐมทัศน์ให้ได้ชมกันไปแล้วเรียบร้อย โดยมี นิก คุณาธิป, 

เน็ต สิรภพ, แบงก์ ธนาธิป, เฟอร์กี้ ภวฤทธ์ และนักแสดงอีกคับคั่ง เข้าร่วมงาน ณ โรง

ภาพยนตร์สยามภาวลัย มีกำาหนดเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศ 27 มกราคมนี้.

น

ซอร์เอลตัน จอห์น วัย 74 จำาต้องแคนเซิลคอนเสิร์ต

ทันที 2 งานในดัลลัส หลังจากได้ผลตรวจออกมา

เป็นบวกสำาหรับโควิด-19

ถ้อยแถลงในสนามของนักร้องดังจาก Rocket Man 

บอกแฟนๆ ว่า เขารู้สึกเสียใจที่กำาหนด

วันสำาหรับ Farewell Yellow Brick 

Road tour ในดัลลัส วันอังคาร

ที่ 25 มกราคม และพุธที่ 26 

มกราคม ต้องเลื่อนออกไป

ก่อน เนื่องจากเอลตันได้ผล

ตรวจเป็นบวกสำาหรับโค

วิด-19

“โชคดีที่เอลตันได้รับ

การฉีดวัคซีนครบ รวมถึง

บูสต์เพิ่มอีกเรียบร้อย ทำาให้เขา

มีอาการแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

แฟนๆ ควรถือตั๋วไว้ก่อน เพราะ

พวกเขาจะกลับมาทำาหน้าที่ตาม

สัญญาตามหมายกำาหนดการ

ใหม่ที่จะประกาศ

ในเร็วๆ นี้”

ทัวร์คอนเสิร์ตอำาลาแฟนๆ แรกเริ่มเดิมทีเลื่อนมาจาก

มีนาคมปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่

ตัวศิลปินตั้งใจที่จะกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตตามจุดหมายต่างๆ 

ที่เคยกำาหนดไว้ให้ได้ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แต่ในระหว่างล็อกดาวน์และว่างเว้นจาก

การขึ้นเวที เอลตันก็ยังคงทำางานไม่ได้หยุด 

โดยมีการซุ่มทำาอัลบั้มความร่วมมือกับศิลปิน

ท่านอื่นๆ ในชื่ออัลบั้ม The Lockdown 

Sessions

เอลตันยังมีข้อความถึงแฟนๆ โพสต์

ลงทางอินสตาแกรม เพื่ออัปเดตให้ทุกคน

รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วหลังตรวจพบว่า

ติดเชื้อ

 “สวัสดีทุกคน ฉันต้องการส่งข้อความ

เพื่อแจ้งให้คุณๆ รับรู้ว่าฉันติดเชื้อโควิดแล้ว 

ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางการแสดง

ของฉันใหม่ในดัลลัส”

 “ถ้าคุณมีตั๋วอยู่ในมือ คุณจะได้รับการ

ติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำาหนดวันใหม่เร็วๆ นี้ ผิดหวังอย่างมาก

ที่จะขยับการแสดงบนเวทีออกไป และฉันเสียใจและขอโทษ

ทุกคนที่ได้รับความไม่สะดวกจากเรื่องนี้ แต่ฉันต้องการให้

ตัวเองและทีมของฉันปลอดภัย”

เขากล่าวเสริมอีกว่า “โชคดีที่ฉันได้รับการฉีดวัคซีน

และได้รับการฉีดเข็มบูสต์แล้ว และอาการของฉันไม่ได้

รุนแรงอะไร ดังนั้นคาดว่าฉันจะสามารถทำาการแสดง

อาร์คันซอได้ใน

ช่วงสุดสัปดาห์

นี้

“เช่นเคย 

ขอบคุณสำาหรับ

ความรักและ

การสนับสนุน 

ฉันหวังว่าจะ

ได้เจอพวกคุณ

เร็วๆ นี้!”.

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘บอม ธนิน’โพสต์คลิปข้ามทางม้าลาย

โวยยับ‘ตาบอดหรือไงไม่เห็นไฟจราจร’ 

‘บอม เปล่งพานิช’ลูกสาว‘นก สินจัย’

เผยชีวิตที่ถูกเปรียบเทียบกับคุณแม่

บอม-ฑิชากร เปล่งพานิช 

เป็นลูกสาวคนเดียวของสองนกนัก

แสดงชื่อดัง “ฉัตรชัย-สินจัย เปล่ง

พานิช” ชีวิตของเธอเดินทางมา

แล้วกว่าครึ่งโลก ใครๆ ต่างก็อิจฉา

มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีชื่อเสียง แต่ขณะ

เดียวกันก็ต้องเจอกับเรื่องราวของ

การถูกเปรียบเทียบจากสังคม 

มาตรฐานความสวยที่ถูกคาดหวัง 

และคุณค่าในตัวเองที่ถูกเปรียบ

เทียบมาตลอดทั้งชีวิต โดยเจ้า

ตัวเผยในรายการ WOODY HELP ME 

PLEASE

“จริงๆ แล้วเจอมาตลอดทั้งชีวิต 

ทำาไมไม่สวยเหมือนแม่เลยล่ะ ทำาไมไม่

ผอมแบบคนนี้ เขาพูดเพราะว่าเขาหวัง

ดี แต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบ แล้วความ

รู้สึกของเราล่ะ ทำาไมเราต้องไปวัดค่าของตัว

เอง คุณต้องผอมเท่านี้ คุณตอ้งสวยเท่าน้ี แล้ว

ทำาไมทักเรื่องอื่นไม่ได้เหรอ คือท่ีบ้านไม่เคยมีพูด

ว่าต้องสวยแบบน้ีนะ แต่ว่าคนรอบข้างจะเป็นคน

ท่ีกดดันว่าทำาไมไม่ทำาผมทรงน้ีล่ะ ไม่แต่งตัวแบบ

น้ีล่ะ ทำาไมๆ มันมี Standard ของวงการท่ีมันอยู่

บนไหล่เรา เหมือนเป็นน้ำาหนักท่ีมันกดเราอยู่ เรา

ต้องแบกความกดดันน้ีไว้ตลอด

กดดันไหมว่าเป็นลูกของ 2 นก คนก็

คาดหวังไว้สูง ใช่ค่ะ เคยคิดเราจะต้องไปทำา

อย่างอื่นไหม บอมมีโอกาสได้ไปเรียนเมือง

นอก เรียน Drama แล้วชอบมาก หรือว่าเรา

อยากแสดงนะ แต่คิดว่ามันทนไม่ไหว ทนกับ

ความกดดันนี้ ไม่ไหว พูดตรงๆ ว่ามันเป็นแรง

กดดันที่เราให้กับตัวเองมากกว่าที่คนอื่นให้

เรา แต่คือใช้เวลา 30 ปีนะกว่าจะคิดได้ วันนี้

มั่นใจกับตัวเอง ถ้าข้างในรู้สึกดี ข้างนอกก็จะ

รู้สึกดี มันเริ่มจากที่บอมมากิน Plant-based 

(อาหารที่ทำาจากพืช) ประมาณ 90% เลยรู้สึก

ว่าข้างในดีขึ้น พอข้างในดีขึ้นมันส่งผลกับ

สมอง ความคิด และสิ่งที่ทำาได้ก็คือจริงจังและ

จริงใจกับความรู้สึกตัวเองให้มากที่สุด”.

‘เอลตัน จอห์น’ติดโควิด

ยกเลิกทันที2คอนเสิร์ต

เชลซีจับมือ PARIMATCH 

เอาใจแฟนสิงห์บลูส์ในไทย

สโมสรฟุตบอลเชลซี และ PARIMATCH บริษัทเทคโนโลยีและความบันเทิง 

ประกาศเป็นพันธมิตรกันเป็นเวลา 3 ฤดูกาล และภายในปี 2022 จะเดินหน้าจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาใจแฟนบอลทีมเชลซีในประเทศไทย

PARIMATCH เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับสโมสรเชลซี สุดยอดทีม

ของยุโรปในปี 2020/21 โดยภาพของเชลซีจะถูกใช้ไปกับสื่อดิจิทัล สื่อโซเชียล และ

สื่อทุกประเภท 

เพื่อสร้างและ

ส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ให้กับ

เชลซี

เชลซี          

และ PARI- 

MATCH มี

แนวทางด้าน

กีฬาที่ตรง

กัน ร่วมมือกัน

วางเป้าหมาย

ให้เชลซีเป็น

สโมสรฟุตบอล

ที่ประสบความสำาเร็จในระดับโลก โดยพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายในสามปีจาก

นี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ลงตัวให้บรรลุเป้าหมาย โดย PARIMATCH จัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยและแฟนบอลนับล้าน

คนทั่วโลก 

ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สำาคัญมากสำาหรับ PARIMATCH เนื่องจากมีการขยายความ

ร่วมมือกับอีกหลายทีม เช่น Everton FC, Leicester City FC, Southampton FC, 

Aston Villa FC และ Brighton & Hove Albion FC 

ในปีนี้ PARIMATCH ยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้มีประสบการณ์การรับ

ชมฟุตบอลระดับโลกทัดเทียมกับแฟนบอลในยุโรป พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมให้

กับแฟนบอลชาวไทยอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสาร ตลอดปี 2022 ได้ทาง 

LINE ID: @parimatchth.

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๘,๗๙๙.๘๕ บาท (ณ วันที่ 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๒ สรอยคอทองคํา ลายสี่เสา 

น้ําหนักประมาณ ๔๕.๙ 

กรัม

๑ เสน นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๘๒,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๓ สรอยขอมือทองคํา ลาย

บิดโปรง น้ําหนักประมาณ 

๓๐.๔ กรัม

๑ วง นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๕๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๔ แหวนทองคํา ลายโบน้ํา

หนักประมาณ ๓.๘ กรัม

๑ วง นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๖,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๕ พระพรอมกรอบทอง พระ

สมเด็จลายหินออนน้ําหนัก

ประมาณ ๑๖.๒ กรัม

๑ องค นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๖ แหวนทองคํา ลายมังกร น้ํา

หนักประมาณ ๗.๖ กรัม 

๑ วง นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๑๓,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

๗ ครุฑพรอมกรอบทอง น้ํา

หนักประมาณ ๒๐ กรัม

๑ องค นางสาวสุนิสา 

แยมมาก

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๗๓,๐๙๙.๘๕ บาท (หน่ึง

แสนเจ็ดหม� นสามพันเกาสิบเกาบาทแปดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวสุนิสา แยมมาก กับพวก

พันตํารวจโท

(พงษศักดิ์ อโนทัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๘๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายชิติพัทธ์ิ โพธ์ิไพโรจน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอหัวเวย และย่ีหอทรู ๒ 

เคร� อง

นายชิติพัทธ์ิ 

โพธ์ิไพโรจน

๕๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย สา

ขาบิ๊กซี บางใหญ เลขที่บัญชี ๕๗๒-๒-

๐๔๖๐๒-๓ ช� อบัญชี 

นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม 

- นายณัฐศักดิ์ 

บุญธรรม

๒,๙๕๙.๙๔ บาท  

(ณ วันที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันชีวิต

กับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) กรมธรรมประกันชีวิตเลขที่ 

๒๒๖๓๕๑๐ ช� อผูเอาประกันภัย 

นายณัฐศักดิ์ บุญธรรม 

- นายณัฐศักดิ์ 

บุญธรรม

มีมูลคาเวนคืน 

จํานวน ๖๑,๒๗๐ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังสินประมาณ ๖๔,๗๒๙.๙๔ บาท 

(หกหม� นส่ีพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกาบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชิติพัทธิ์ โพธิ์ไพโรจน กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

(นายสุรชัย เดชสําโรง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เม� อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 

2564 ที่ผานมา ทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ทรงเปดชมรม TO BE 

NUMBER ONE และศูนยเพ� อนใจ 

TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียน

ทายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

การเสด็จในคร้ังน้ี นายศิริศักด์ิ

ศิริมังคะลา รองผูวาราชการจังหวัด

สมุทรสงคราม ไดนําขาราชการ นักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

เฝ ้าร ับเสด ็จและกราบท ูลรายงานว ่า

ขาพระพุทธเจา นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รอง

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พรอมดวย

ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดสมุทรสงคราม รูสึกซาบซึ้งในพระ

กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่ใตฝาพระบาท

เสด็จเยี่ยมการดําเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงคราม

และทรงเปดชมรมและศูนยเพ� อนใจ TO BE 

NUMBER ONE โรงเรียนทายหาด ในวันนี้

ตลอดเวลา 19 ปท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม

ไดดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มา

เปนเคร� องมือในการพัฒนาวัยรุนและเยาวชน 

ใหหลีกเลี่ยงและหางไกลจากยาเสพติด  

โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผูวา

ราชการจังหวัดเปนผูนําในการขับเคล� อน

มีองคกรภาคีเครือขาย ทุกภาคสวนรวมสนับสนุน

และมีการขยายเครือขายเพิ่มขึ้นทุกป ปจจุบัน

มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 

24 ป จํานวน 36,971 คน คิดเปนรอยละ 

92.64 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจํา 

สถานพินิจฯ และสํานักงานคุมประพฤติ รวม 

119 ชมรม จังหวัดสมุทรสงครามไดมุงมั่น

พัฒนาการดําเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE อยางตอเน� อง 

ปจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามเปน

จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน

พรอมเปนตนแบบระดับเงินที่ 1 ชมรม TO BE 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดําเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

NUMBER ONE  เรือนจํากลางสมุทรสงคราม

ผานเขาสูการประกวด ระดับประเทศ ในป 

2563 และป 2564 และดานการพัฒนาสมาชิก

มีผูผานเขารอบการคัดเลือกเยาวชนตนแบบ

เกงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 

ระดับภาค และระดับประเทศมาโดยตอเน� อง 

มีเยาวชนท่ีไดรับรางวัลเปน TO BE NUMBER 

ONE IDOL จํานวน 5 คนรวมตามเสด็จไป

ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆ

ดานนางสาวสุจิตราภรณ ดวงจันทร  

ผูอํานวยการโรงเรียนทายหาด กลาววา

โรงเรียนทายหาด เริ่มเปดสอนเม� อวันที่ 20 

เมษายน พ.ศ. 2519 ปจจุบันมีอายุครบ 45 ป 

เปดทําการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 - 6 มีนักเรียนจํานวน 635 คน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 42 คน  โรงเรียนทาย

หาดไดนอมนําหลักการการดําเนินโครงการ 

TO BE NUMBER ONE มาเปนแนวทางใน

การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งดาน

จิตใจ อารมณ สังคม รางกาย มีคุณธรรมและ

จริยธรรม “เปนหนึ่งโดยไมพึ่ง ยาเสพติด” ให

ดูแลชวยเหลือกัน เปดโอกาสใหแสดงความ

สามารถที่หลากหลาย ตามความสนใจและ

ความชอบของตนเอง พัฒนาความเปนผูนํา 

การทํางานเปนทีม การคิดวางแผน การมีจิต

อาสา เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  

โดยไดรับความรวมมือจากคณะครู นักเรียน 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเปนอยางดี

ในขณะที่นางสาวภัทรสุดา อินกับจัน 

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนทายหาด กลาววา ชมรม 

TO BE NUMBER ONE  โรงเรียน

ทายหาด  จัดตั้งเม� อปพุทธศักราช 

2556 การดําเนินงานยึดหลัก 3 ก 

3 ย จัดกิจกรรมตางๆ โดยเนนความ

ตองการและการมีสวนรวมของ

สมาชิกและบริการใหคําปรึกษา

แบบเพ� อนชวยเพ� อน  รณรงคและ

แกปญหาความประพฤติ ของ

นักเรียนโรงเรียนทายหาด จัดกิจกรรม

ใหนักเรียน กลาคิด กลาทํา กลา

แสดงออก ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

และหางไกลยาเสพติด กิจกรรมที่สมาชิก

สามารถนําไปหารายไดระหวางเรียนได 

นางสาวณัฐณิชา จันทรออน ผูจัดการ

ศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE กลาววา 

ศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE ของ

โรงเรียนทายหาดเปดบริการและใหคําปรึกษา

ทุกวันจันทร - วันศุกร ชวงเชา ชวงพักกลางวัน 

และชวงหลังจากโรงเรียนเลิก บริการใหคํา

ปรึกษาแบบเพ� อนชวยเพ� อน จัดกิจกรรมพัฒนา 

EQ และกิจกรรมสรางสุข ตามความสนใจของ

สมาชิก เชน กิจกรรมผลิตภัณฑจากมะพราว 

ผลิตภัณฑจากปลาทู  น้ําสมุนไพรและขนม

พิลังกาสา การเตน Cover dance และกิจกรรม

ดานภาษาสรางสรรค ภาษาเกาหลี และภาษาจีน 

สมาชิกที่สนใจกิจกรรมตางๆ สามารถเขารวม

ไดตามตารางที่จัดทําขึ้น 

ในวโรกาสนี้ ทู ลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

พระราชทานพระอนุญาตใหสมาชิก “ใครติดยา

ยกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม

ซ่ึงเคยติดยาเสพติดและมีความมุงม่ันท่ีจะเลิกเสพ 

เขาเฝาพรอมทั้งพระราชทานกําลังใจและ

คําแนะนํา เพ� อปองกันความผิดพลาดซ้ําใน

กลุมเสี่ยง และพระราชทานคําปรึกษาแก

สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถาน

ศึกษาตางๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถาม

ปญหาซึ่งจะนําไปสูการจัดการกับปญหาอยาง

เหมาะสม

ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช~ ชอปสินคา

เขาบาน เฮง เฮง เฮง รับเทศกาลตรุษจีนบน 

HAFELEHOME ไปกับโปรโมชั่นสุดปงตอนรับ

ปเสือ เฉลิมฉลองความสุขทั้งลด ทั้งแถม!! 

สินคาเร� องบานลดสูงสุดถึง 60% !! ไมวาจะ 

#เคร� องค้ันนํ้าสมสไตลเรโทร #เคร� องชงกาแฟ 

#เคร� องทําน้ําแข็ง #กาน้ํารอนไฟฟา #เคร� อง

ปนตั้งโตะ พรอมชุดอุปกรณครัวลดราคา

พิเศษอีกเพียบ และพลาดไมไดกับของแถม

มากมายตลอดเทศกาล ชอปครบ...รับฟรี

ไดงาย ๆ ชอปครบ 5,000 บาท รับฟรี !! 

หลอดไฟดักจับยุงและแมลง 6 วัตต มูลคา 

390 บาท และชอปครบ 15,000 บาท รับฟรี 

เคร� องดูดฝุนในรถ (สีขาว) มูลคา 2,590 บาท 

พรอมรับสิทธิพิเศษอีกสองตอ กับสิทธิ์ลด

หยอนภาษี ในโครงการชอปดีมีคืน พรอมสงสินคา

ทุกชิ้นฟรีถึงหนาบาน เม� อชอปครบ 2,000 

บาทข้ึนไป...ไดทุกคนไมตองเส่ียงโควิด อยารอชา!! 

เฉพาะตรุษจีนน้ีเทาน้ัน เร่ิมแลววันน้ี – 3 กุมภาพันธ 

2565 คลิกชอปเลยที่ www.hafelehome.

co.th/collections/chinese-new-year

หางสรรพสินคาเดอะมอลล และ

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, 

ดิ เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารทเมนท

สโตร เอาใจขาชอป จัดโปรโมชั่น “ขาลยิ้ม

กร่ิมเดย” โปรแรงจาก CHINESE NEW YEAR 

: JOY LUCK LOVE ขานความสุข ตรุษปขาล 

มอบโปรสุดปง 6 วันเทานั้น ! ระหวาง 28 

ม.ค.- 2 ก.พ. 65 สินคาเคานเตอรปกติลด

สูงสุด 50% และ สมาชิกบัตร M Card รับ

ฟรี กระเปาขาลยิ้มกริ่ม ลิมิเต็ดอิดิชั่น มูลคา 

450 บาท เม� อชอปสะสมครบ 2,022 บาท

ขึ้นไป / วัน (รวมเพาเวอรมอลล, กูรเมต  

มารเก็ต) พิเศษวันเดียวเทานั้น!! เฉพาะวันที่ 

2 ก.พ. 65 สมาชิกบัตร M Card ใชคะแนน

สะสม 220 M Point แลกรับสวนลด 100 

บาท สําหรับชอปสินคาภายในหางฯ สามารถ

แลกสิทธิ์ผาน M Card Application

G & G (จีแอนดจี) แบรนดเส้ือผาช้ันใน 

เครือโอซีซีกรุป แนะนําหนากากอนามัยชนิด

ผา ผลิตจากผา COTTON แท 100% มีชอง

ใสตัวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน

ไวรัส และละอองฝอยจากการไอจาม สวมใส

สบาย สามารถซักไดมากกวา 100 ครั้ง ราคา

ลดพิเศษ 35 บาท (จากปกติ 40 บาท) และ

เม� อซื้อ 3 ชิ้น ลดเหลือ 100 บาทเทานั้น ดู

ขอมูลและสั่งซื้อสิ้นคาไดที่ www.facebook.

com/gunzethailand หรือ LAZADA และ 

SHOPEE : GUNZE THAILAND

บมจ. ส. ขอนแกน ฟูดส แนะนําผลิตภัณฑ 

“แหนมตุมจิ๋ว ตรา ส. ขอนแกน” โฉมใหม 

ภายใตแนวคิด ชีวิตดี๊ดี… อรอยไมมีเปลือก 

โดยคงคุณภาพและรสชาติความอรอย

เหมือนเดิม จากการคัดสรรเนื้อหมูชั้นดี หมัก

นานกวา 60 ชั่วโมง เพ� อไดแหนมที่มีกลิ่น

เปนเอกลักษณของ ส. ขอนแกน มีกลิ่นหอม

พริก กระเทียม และเน้ือสัมผัสท่ี แน�น นุม เดง 

และมีรสชาติกลมกลอม เปรี้ยวกําลังดี และ

เพิ่มเติมคือความสะดวก เพราะสินคาลอก

เปลือกมาใหแลว ไมเลอะมือ เหมาะทานเลน 

ทานเปนกับแกลม พรอมวางจําหน�ายแลว

ต้ังแตวันน้ีเปนตนไปท่ี รานสะดวกซ้ือ 7-11, 

หางสรรพสินคา และรานคาช้ันนําท่ัวประเทศ 

หรือเว็บไซต shop.sorkon.co.th 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท อายิโนะโมะโตะ 

โค., อินค. ประเทศญี่ปุน ได

เซ็นสัญญาในการรวมเปนผู

สนับสนุนหลักระดับสูงสุดอยาง

เปนทางการ ในมหกรรมการ

แขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่

จะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่จะ

ถึงนี้ โดย “อายิโนะโมะโตะ” จะ

ใหการสนับสนุนในฐานะหนึ่งในผูสนับสนุน

หลักระดับสูงสุดตลอดมหกรรมการแขงขัน 

รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ อาทิ เคร� องปรุงรส 

เคร� องด� ม และ “อะมิโนไวทัล” ผลิตภัณฑเจล

ใหพลังงานผสมกรดอะมิโนซึ่งเปนแบรนด

เจลพลังงานอันดับหนึ่งที่ขายดีในประเทศ

ญี่ปุนและมีจําหน�ายในประเทศไทย เพ� อ

สงเสริมโภชนาการที่ดีใหกับทัพนักกีฬา ภายใต 

โครงการ “อาเซียน วิคตอรี่ โปรเจค” ผาน

กิจกรรมของบริษัทลูกทั้ง 6 บริษัท ในภูมิภาค

“อายิโนะโมะโตะ” เปนหนึ่งในบริษัท

ผูผลิตอาหารคุณภาพสูงและผลิตภัณฑเกี่ยว

กับกรดอะมิโนรายใหญของโลก ซึ่งไดทุมเท

ในดานอาหาร สุขภาพและโภชนาการของ

ผูคน ผานการคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดานกรดอะมิโน อันเปนความเชี่ยวชาญหลัก

ของบริษัทฯ โดยต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา 

บริษัทฯ ไดเริ่มเขามามีบทบาทในการพัฒนา

วงการกีฬา ผานโครงการ วิคตอรี่ โปรเจ็กต 

ดวยการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพระดับ

สูงสุดใหกับทัพนักกีฬาญี่ปุ น ผานกิจกรรม

โภชนาการสําหรับนักกีฬา ซึ่งนําพลังของ

กรดอะมิโนเขามาประยุกต ใช อาทิ การ

สงมอบผลิตภัณฑดานกรดอะมิโนของกลุม

บริษัทฯ รวมถึงการสงเสริมโปรแกรมอาหาร

เพ� อเสริมสรางโภชนาการ คาจิเมชิ 2 หรือ 

ท่ีเรียกวา “ม้ืออาหารแหงชัยชนะ” (Winning 

Meal) ใหกับนักกีฬา และตั้งแตป 2561 

เปนตนมา บริษัทฯ ไดขยายการดําเนินโครงการฯ 

ไปยัง 6 บริษัทลูกในกลุมประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ภายใต โครงการ อาเซียน 

วิคตอรี่ โปรเจ็กต เพ� อรวมสนับสนุนกับ

องคกรกีฬา นักกีฬา และโรงเรียนกีฬาตางๆ

ในกลุมประเทศดังกลาว ซึ่งในการรวมเปน

ผูสนับสนุนหลักระดับสูงสุดในครั้งนี้ กลุม

“อายิโนะโมะโตะ” รวมเปนสปอนเซอรหลักระดับสูงสุด 

กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม
บริษัทอายิโนะโมะโตะ จะใช โอกาสนี้

ในการสงมอบการสนับสนุนตางๆ ผานกลุม

บริษัทลูกของเราตอไป สําหรับในประเทศไทย 

โครงการดังกลาวไดเริ่มขึ้นในป 2561 ดวย

การรวมสนับสนุนโปรแกรมโภชนาการสําหรับ

นักกีฬา รวมถึงองคความรูและผลิตภัณฑ

ดานกรดอะมิโนใหกับสมาคมกีฬาวอลเลยบอล

แหงประเทศไทยและดวยผลลัพธท่ีดี จึงทําให 

บริษัทฯ ไดขยายการสนับสนุนใหกับสมาคม

กีฬาแบดมินตันแหงประเทศไทยตั้งแตป 

2563 เปนตนมา

กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ มุงม่ันท่ีจะเปน

กลุมบริษัทผูสงมอบโซลูชันและนวัตกรรมที่

เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โดยใชพลังของ

กรดอะมิโนเพ� อแกไขปญหาดานโภชนาการ

และสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

บริโภคและประชากรสูงวัย และทุมเททํางาน

เพ� อสรางสุขภาพที่ดีใหกับผูคนทั่วโลก ดวย

คําขวัญองคกรที่วา “กินดี มีสุข” เราจึง

พยายามอยางเต็มที่ในการนําเอาความรูดาน

กรดอะมิโนมาใชอยางเต็มที่ เพ� อมุงสูการ

เติบโตในอนาคต ดวยการสรางคุณคาใหมๆ

ผานแนวทางการแกปญหาที่เปนนวัตกรรม

และยั่งยืนใหกับชุมชนและสังคม ซึ่งสะทอน

ถึงแกนในการดําเนินธุรกิจของเราที่เรียกวา 

“อายิโนะโมะโตะสรางคุณคารวมกับสังคม” 

หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared 

Value (ASV) โดยมุงแกปญหาดานสังคมใน 3 

ดานหลัก ไดแก 1) การสรางสังคมสุขภาพดี 

2) การสงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3) การสรางความยั่งยืนของโลก 

เทศกาลตรุษจีน ปเสือทองน้ี รานอาหารไทย 

“ทองหลอ” ขอแนะนําของขวัญรับมงคลที่มี

ใหเลือกส่ังจอง 2 ชุดพิเศษ ท่ีคัดสรรมาอยางดี

ชุดที่ 1 “ขนมมงคลวันตรุษจีน” บรรจุ

ในกลองไมมงคลประดับตกแตงดวยดอกไมสด

สีแดงสวยงาม พรอมดวยขนมไทยมงคล 5 อยาง 

เหมาะสําหรับนําไปมอบเปนของขวัญของฝาก 

หรือไหวญาติผูใหญ จําหน�ายในราคา 1,888 บาท

1.ขนมลูกสม สัญลักษณของความโชคดี

2.ขนมลูกทอ สัญลักษณของการมีอายุ

มั่นขวัญยืน

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ตอนรับเทศกาลตรุษจีนกับ 2 ชุดของขวัญรับมงคล

3.ขนมเชอรี่สีแดง สัญลักษณของ

ความสวยงาม

4.ขนมถวยฟู สัญลักษณของความ

เฟองฟู เจริญรุงเรือง

5.ขนมฝอยทองรังไหม สัญลักษณของ

โชคลาภ เงินทอง

และชุดท่ี 2 "กระเชาสมตรุษจีน" ราคา 

1,288 บาท ในกระเชาประกอบดวยสม

คุณภาพดีคัดพิเศษ 8 ผล ประดับตกแตงดวย

ดอกไมประดิษฐและพูสีแดง ซึ่งสมเปนผลไม

มงคลของชาวจีนที่สื่อถึงความโชคดีมีชัย 

เหมาะสําหรับสงมอบเพ� อความสุขและเปน

มงคลในวันตรุษจีน

หามพลาดกับชุดของขวัญมงคลทั้ง 2 

ชุด จากรานอาหารไทย “ทองหลอ” เพียงสั่ง

จองลวงหนา 1 วัน พรอมใหบริการตั้งแตวัน

ที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ ศกนี้ 

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ณ โรงแรม

สเตยบริดจ สวีท กรุงเทพ (ทองหลอ ซอย 5) 

เปดใหบริการทุกวัน เวลา 10.30 – 21.00 น. 

โทร. 09-5426-4646, 0-2000-4701 พรอม

บริการซื้อกลับบานและเดลิเวอรี่ นอกจากนี้

ลูกคายังสามารถสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่กับ

ทางรานโดยตรง พรอมรับสิทธิพิเศษมากมาย

ท่ี https://thonglorthaicuisine.foodie-delivery.

com ติดตามขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ 

ไดที่เว็บไซต www.thong-lor.com เฟซบุก 

อินสตาแกรม ไลน Thonglor Cuisine และ

อยาลืมติดตามเร� องราวงานหัตถศิลปไดที่อิน

สตาแกรม Sri.thonglor

บายๆลองเปล่ียนบรรยากาศชวนเพ� อน

มานั่งคุยพรอมทานของวางสไตลผูดีอังกฤษ 

อาฟเตอรนูน ที ที่เราคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี 

พิถีพิถันทุกขั้นตอนจนไดขนมอบเบเกอรี่แสน

อรอยที่มาพรอมเคร� องด� มแกวโปรดของคุณ

เพลิดเพลินไปกับชุดน้ําชายามบาย 

แซนดวิช โฮมเมดเคก ขนมอบ สโคนพรอม

วิปครีมและแยม ที่เสิรฟกับกาแฟคั่วสดหอม

กรุนหรือชา ราคาเซ็ตละ 999++ บาท สําหรับ 

ชุดน้ําชายามบาย Afternoon Tea ที่เซ็นทาราแกรนด ลาดพราว

2 ทาน ใหบริการทุกวันเวลา 13.00 – 17.00 น. 

ที่ล็อบบี้ เลาจน ชั้น แอล โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารอง

โตะสําหรับ “อาฟเตอรนูน ที” บายนี้ ไดที่

โทร.0-2541-1234 ไลน @centaraladprao 

เฟสบุค www.facebook.com/CentaraGrand-

LadpraoBangkok หรืออีเมล fb_office@

chr.co.th 
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เดอะ ปารคไลฟ (The PARQ Life) 

รีเทลไลฟสไตลมิกซยูสระดับพรีเมียม ภายใต

แนวคิด “Life Well Balanced” จับมือกับราน

อาหาร คาเฟ และเบเกอรี่ช� อดัง รังสรรค

เมนูมงคลรับปเสือทองฉลองเทศกาลตรุษจีน 

ปลอยโปรโมชั่นเด็ดและสวนลดสุดพิเศษ

สูงสุด 50% ยกทัพเมนูเลิศรสใหครอบครัว

และคนที่คุณรักไดอิ่มเอมความสุขและอิ่ม

หนํามื้ออรอยกันในชวงตรุษจีนนี้ ภายใต

มาตรการรักษาความปลอดภัยดานสุขอนามัย 

ปองกันและควบคุมการระบาดโควิด-19 

ตามที่รัฐบาลกําหนดอยางเครงครัด ตั้งแต

ระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะไรสัมผัส 

กลองตรวจวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ เทคโนโลยี

ฆาเชื้อบริเวณราวจับบันไดเล� อนดวยแสง UV 

อัตโนมัติ เคร� องจายแอลกอฮอลลอัตโนมัติทุก

จุดที่มีการสัมผัสรวม และมั่นใจกับพนักงาน

ทุกคนในเดอะ ปารคที่ไดรับวัคซีนและมีการ

ตรวจ ATK อยางสม่ําเสมอ

อิ่ม อรอย ตอนรับเทศกาลตรุษจีนที่

เปรียบเสมือนวันปใหมของจีนที่ถือวาเปน

วันมงคลในการเริ่มตนใหม เช� อกันวาเปน

ชวงเวลาที่ควรทําแตสิ่งดี ๆ เพ� อความเปน

เดอะ ปารคไลฟ ปลอยโปรเด็ด ยกทัพเมนูสุดพิเศษขาลรับปเสือทอง 

รวมฉลองเทศกาลตรุษจีน พรอมโปรโมชั่นพิเศษสูงสุด 50%

สิริมงคลใหโชคดีไปตลอดป จึงนิยมเฉลิมฉลอง 

ทองเที่ยว ทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ และ 

มอบส่ิงดีๆ ตอกัน เดอะ ปารคไลฟจึงคัดสรรแต

เมนูสุดพิเศษสําหรับทุกคน พรอมเชิญชวน

ครอบครัวมาทานอาหารที่ดีและมีประโยชน 

รวมกันเฮงรับตนปอยางแน�นอน

จัดเต็มไฮไลท โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก

รานคาในเดอะปารคไลฟ มั่งมีศรีสุขดวย

เมนูมงคลเลิศรสจากรานช� อดัง ดังนี้ แสนยอด 

WOK ซื้อ 1 แถม 1 เฉพาะเมนูมงคลหมี่

ฮกเกี้ยนผัดซอสเปดยางและขาวตมปลา

กะพง เสริมมงคลตรุษจีนนี้  MAMA PASTA 

รับสวนลด 50% เฉพาะเมนูพาสตาไฮไลท

ประจําเดือน Fettucine Chicken Creamy 

Truffle และ Spaghetti Bisque Seafood 

Agilo Olio จากราคา 239 บาท เหลือเพียง 

119.50 บาทเทานั้น SAKAE Shabu ชุดเซต

ชาบูหมูพรีเมียมราคาพิเศษ 390 บาท สุด

คุมเต็มอิ่มทั้งครอบครัว (ปกติ 490.-) HOU 

YUU รับสวนลดพิเศษ 100 บาทสําหรับชุด

เซต Salmon Steak Set, Aburi Salmon Don 

Set, Cheese Tonkutshu และสลัดปลาเงิน 

Cheat Day By Modish ซื้อ 1 แถม 1 เฉพาะ

เมนูสุขภาพพิเศษหลากหลายฉลองเทศกาล

ตรุษจีนสุขภาพดียกแกงค THESIS รับฟรี! 

Brown Sugar Pearl Milk Tea 1 แกว (มูลคา 

80 บาท) เม� อสั่งเมนูใหม 1 แกว BRAVE 

ROASTER จัดโปรโมชั่น ลดพิเศษ 40 บาท

ทุกแกวสําหรับเคร� องด� ม Signature 6 เมนู 

TIM HORTONS รับฟรี! Snow Timbits 

6 ลูก (มูลคา 60 บาท) เม� อซื้อเคร� องด� ม

ราคาปกติ ชนิดใดก็ได โกปเฮี้ยะไถกี่ เตรียม

ไหวรับตรุษจีนกับโปรโมชั่นเมนูขนาดใหญ

ราคาพิเศษ 3 เมนู อบซี่โครงหมูรับทรัพย 

กวยเตี๋ยวหลอดอายุ ยืนยาว และ แกงเขียว

หวานไกเฮงเฮง SERGEANT KITCHEN ขาว

มันไกสิงค โปร เมนูพิเศษอยางไกตมสิงคโปร

ท้ังตัว ในราคาพิเศษ 499 บาท (ปกติ 990.-) 

เฉพาะสั่งจองลวงหนา ไดตั้งแตวันนี้ถึง 30 

มกราคม 2565 

โปรโมชั่นสุดพิเศษตอนรับเทศกาล

ตรุษจีนน้ีมีจํานวนจํากัด เร่ิมต้ังแต 28 มกราคม 

– 14 กุมภาพันธ 2565 นี้ เฉพาะที่เดอะ 

ปารคไลฟเทานั้น เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัท

กําหนด สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ

รานคาเพิ่มเติมไดที่ https://www.theparq.

com/highlights/promotions หรือ https://

www.facebook.com/theparqbkk  

มอบกระเชาแสดงความยินดีในโอกาสเปดรานใหม “Mamemi” (มามีม่ี)      ยุตินันท กองนิละ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารพื้นที่เชา บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุป ระพีพิชญ  ศรีโช ผูจัดการ

ทั่วไป ศูนยการคา  แพลทินัม  พรอมคณะผูบริหาร มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดี แก

ศริยา ศรีชยกร การตลาดสัมพันธ ในโอกาสเปดรานใหม ราน “Mamemi” (มามีมี่)  รานนมถั่ว

เหลืองคั้นสด รอน/เย็น งาดําคั่วหอม  ขิงรอนแรง ชาไทยกลมกลอม ช็อกโกแลต สูตรดั้งเดิม

รสชาติเขมขน  ดวยคุณประโยชนดีๆ ที่สายเฮลทตี้ ไมควรพลาด โดยราน Mamemi พรอมเปด

ใหบริการแลววันนี้ ณ ชั้น 1 ดานหนา ศูนยการคา แพลทินัม

เอ็ม บี เค  เซ็นเตอร รวมกับ สมาคมผูส� อขาวเศรษฐกิจ เพจตลาดนัดนักขาว จัดงานตลาด

นัดนักขาวปที่ 3     ศูนยการคาเอ็ม บี เค  เซ็นเตอร รวมกับ สมาคมผูส� อขาวเศรษฐกิจ 

และ เพจตลาดนัดนักขาว จัดงาน ตลาดนัดนักขาว#3 ซึ่งจัดตอเน� องติดตอกันเปนปที่ 3 โดยมี 

วิศาล สิปยารักษ รองกรรมการผูอํานวยการสายบริหารพื้นที่เชาและผูเชาสัมพันธ และ รอง

กรรมการผูอํานวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค ใหเกียรติรวมเปดงาน พรอมดวย 

พิมพรภัส ศิริไพรวัน นายกสมาคมผูส� อขาวเศรษฐกิจ

รพ.ประกันสังคมและธนาคารแรงงาน      พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว ประธานคณะ

กรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา ใหเกียรติมาเปนประธานเปดโครงการสัมมนาทางวิชาการเร� อง 

“โรงพยาบาลประกันสังคมและธนาคารแรงงาน” โดยมี จิรชัย มูลทองโรย สมาชิกวุฒิสภา 

เธียรรัตน นะวะมะวัฒน ผูชวยปลัดกระทรวงแรงงาน ณรงค  รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. 

พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย สมาชิกวุฒิสภา มนัส โกศล ประธานสภาองคการลูกจางพัฒนา

แรงงานแหงประเทศไทย และ ดรุณี ภูระยา ผูจัดการทั่วไป โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด รวม

ใหการตอนรับ ที่หองเพชรชมพู  

ฤกษดี       สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ ประธานกรรมการกลุม บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย 

ถือฤกษดี จัดพิธีวางศิลาฤกษ โครงการ สินแพทย เมดิคอล คอมเพล็กซ ศูนยกลางทางการ

แพทยครบวงจรแหงใหม ของกรุงเทพตะวันออก โดยมี พนิดา ภาณุพัฒนพงศ, นพ.เอื้อชาติ 

กาญจนพิทักษ ,  ทพ.ชํานาญ ชนะภัย, ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ,นพ.เฉลิมพล นุกูลกิจ และ 

นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย เขารวมพิธี ณ พื้นที่โครงการ โรงพยาบาลสินแพทย รามอินทรา 

วินตัน อังกฤษ เขาสวัสดีปใหม ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม ธีระยุทธ

วานิชชัง        ดร.วรวุฒิ คงศิลป หัวหนาเจาหนาท่ีบริหารรวมอาวุโส (Senior Partner) Winton 

Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ รวมดวย David 

Gibson Moore ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เรนเนสซานซ 

และ อาจารย ธาม สมุทรานนท คณะกรรมการการศึกษา สถาบัน ทรี ซิกส โอ อะคาเดมี 

เขาเยี่ยมคารวะและมอบดอกไมและกลาวอวยพรปใหมกับ ธีระยุทธ วานิชชัง, ผูชวยรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงอุตสาหกรรม 

กรุงศรี คอนซูมเมอร และเซ็นทรัลพัฒนา จัดโปรปงรับตรุษจีน ผอน 0% นานสูงสุด 24 เดือน

กรุงศรี คอนซูมเมอร นําโดย กาญจนี พฤกษานุวงศ ผูอํานวยการฝายการตลาด 

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส ตัวแทนบัตรเครดิตและบัตรผอนชําระในเครือกรุงศรี 

คอนซูมเมอร รวมกับ เซ็นทรัลพัฒนา นําโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายงานการตลาด และกันตภณ ผาณิตรัตน ผูอํานวยการอาวุโสกลุมงานการ

ตลาดสาขาและบริหารงานลูกคา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดโปรโมชัน 

“2022 POWER OF THE GREAT TIGER” ตั้งแต 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2565 

มอบสิทธิ์ผอนสินคา ณ รานคาภายในศูนยการคาเครือเซ็นทรัลพัฒนา สาขาที่รวมรายการ 

0% นานสูงสุด 24 เดือน สําหรับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟรสชอยส และผอน 0% นานสูงสุด 10 

เดือนสําหรับบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน พรอมรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม

สูงสุด 888 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เม� อผอนชําระและสะสมยอดครบ 

50,000 บาทขึ้นไป ตามเง� อนไข (ทํารายการผอนที่หนารานคาที่รวมแคมเปญ) ลงทะเบียนรับ

สิทธิ์ผานแอป UCHOOSE (เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/

KSC-CPN2022

สงเสียงคํารามตอนรับปเสือกับเทศกาล

ตรุษจีน ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน พบกับ

โปรโมชั่นหองพักสําหรับเทศกาลพิเศษนี้ อีก

ทั้งอิ่มอรอยกับมื้ออาหารมงคลกับครอบครัว 

และเพิ่มเติมเมนูอาหารเชาแบบจีนในไลน

บุฟเฟตตลอดการเขาพัก เพ� อเฉลิมฉลอง

เทศกาลตรุษจีน

แพ็กเกจหองพักชวงเทศกาลตรุษ

จีน – หอง SO Comfy ราคาพิเศษเริ่มตน

เพียง 5,000++ บาท/หอง/คืน พาทุกคนใน

ครอบครัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พรอม

พักผอนริมชายหาด และทองไปในโลกแหง

จินตนาการ เติมเต็มการเขาพักของคุณดวย

สิทธิประโยชนมากมาย ไดแก อาหารเชา 

ที่ หองอาหารไวท โอเวน สําหรับ 2 ทาน 

เครดิตอาหาร และเคร� องด� ม (ไมรวมแอลกอฮอล) 

ที่ ทุกหองอาหาร มูลคา 500++ เครดิตทรีท

เมนทสปา ที่ โซ สปา มูลคา 500++ สวนลด 

50% สําหรับอาหาร และเคร� องด� ม (ไมรวม

แอลกอฮอลล) ท่ี โซ ซันเดย หรือเลือกใชจาย

สําหรับกิจกรรมสําหรับเด็ก ที่ คิดส เทนท 

ฟรี! อาหารเชาสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 12 ป 

1 ทาน/หอง กรณีนอนเตียงเดียวกับผูปกครอง  

บุฟเฟตอาหารเชาแบบจีน พิเศษ! เพียง 

1 สัปดาหเทานั้นที่คุณจะไดเริ่มตนวันใหม

ดวยมื้ออาหารมงคล อิ่มอรอยอาหารจีน

หลากหลายเมนูที่หมุนเวียนกันมาเพ� อสราง

สัปดาหแหงความสุข และแฝงไปดวยความ

หมายสิริมงคล ไมวาจะเปนเก๊ียวเจ่ียวจือแบบ

จีนท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรือง สมสัญลักษณ

แหงความโชคดี อีกท้ังยังมีพุทราจีน ตลอดจน

ฉลองเทศกาลตรุษจีน ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน

ปอเปยะที่ เปนสัญลักษณของความมั่งคั่ง 

ร่ํารวย และบะหมี่ที่แสดงถึงความมีอายุยืน 

บริการระหวางวันที่ 31 มกราคม – 6 

กุมภาพันธ ที่ หองอาหาร ไวท โอเวน

หมอไฟสไตลจีน พรอมหนากับเหลา

สมาชิกในครอบครัว และคนที่คุณรักในคืน

วันกอนตรุษจีน เพลิดเพลินไปกับเมนูหมอไฟ 

และน้ําซุปรสชาติกลมกลอมที่ผานการเคี่ยว

มาอยางดี สนุกสนานไปกับการเลือกสรรเน้ือสัตว 

และอาหารทะเลนานาชนิด ไมวาจะเปน เน้ือวัว

สวนหนาอก เนื้อวัวสวนสันนอก ไก หมู 

ปลากะพง กุง และปลาหมึก เพิ่มเติมใหมื้อ

น้ีพิเศษย่ิงข้ึน ดวยผักสดนานาชนิด และนํ้าจ้ิม

สูตรเฉพาะที่สามารถเลือกสรรไดเอง ราคา 

950++ บริการเฉพาะม้ือคํ่า ในวันท่ี 31 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ที่ หองอาหารไวท โอเวน

บุฟเฟตอาหารจีนมื้อค่ํา ตอนรับวัน

ตรุษจีนไปกับมื้ออาหารค่ําทั้งไทย และจีนที่

คูควรกับโอกาสพิเศษนี้ เพียงวันเดียวเทานั้น

ที่ทุกทานจะไดเพลิดเพลินไปกับบุฟเฟต

อาหารค่ํา พรอมอาหารจีนตนตําหรับ

ท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนบะหมี่ผัดเผ็ด

สไตลเสฉวน กระเพาะปลาเนื้อปู และ

ห มู ส า มชั้ น บ า ร บี คิ ว ส ไ ต ล ฮ อ ง ก ง 

นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารเรียกนํ้ายอย 

สลัด ซุป อาหารจานหลัก และขนมหวาน

ที่คัดสรรมาอยางดี รวมไปถึงอาหารไทย

ยอดนิยมอยางยํามะมวง ฉูฉี่กุง และปลา

กะพงนึ่งบวย ราคา 1,450++ บริการเฉพาะ

มื้อค่ํา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ที่ 

หองอาหารไวท โอเวน

Chinese New Year Set Menu 

(เซ็ตเมนูอาหารจีน) เพลิดเพลินกับสัปดาห

แรกของเทศกาลตรุษจีนไปกับเซ็ตเมนูอาหาร

พิเศษเกาอยาง ที่ประกอบดวย ออรเดิรฟ

แบบดั้งเดิมที่มาพรอมกับไกแชเหลา กุงทอด

กับสลัดผลไม แมงกะพรุนน้ํามันงา และปอ

เปยะไก นอกจากนี้ยังมีซุปกระเพาะปลาเนื้อ

ปู และเห็ดหอม หอยนึ่ง ซุปไกตุนสมุนไพร

ชั้นเลิศอยางโสม และเกากี้ ผัดหมี่ซั ่วหมู

ยางกับกุง ปดทายมื้อแหงความสุขดวยเมนู

ขนมหวานอยางสาคูแคนตาลูปน้ํากะทิ ราคา 

990++ บริการเฉพาะมื้อค่ํา ระหวางวันที่ 2 

– 6 กุมภาพันธ ที่ หองอาหารไวท โอเวน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.

ly/3mzPRuX โทร.0-3270-9555 หรืออีเมล 

h9649@sofitel.com
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เรือล่มนอกฝั่งไมอามีสูญหาย 39 คน

ไมอามี • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า หน่วยยามฝั่ง

สหรัฐค้นหาผู้สูญหาย 39 คน จากเหตุเรือล่มนอกชายฝ่ังรัฐ                                     

ฟลอริดา คาดว่าเป็นเรือของแก๊งค้ามนุษย์ลักลอบนำาผู้อพยพ

เข้าสหรัฐ หน่วยยามฝั่งสหรัฐในเมืองไมอามีเผยเมื่อวันอัง 

คารที่ 25 มกราคมว่า ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีคนหนึ่งว่า ใน

เช้าวันเดียวกัน ช่วยชีวิตชายคนหน่ึงที่พบที่เกาะอยู่กับเรือ

ที่ล่ม ห่างจากชายฝั่งฟอร์ตเพียซอินเล็ทไปทางตะวันออก

ราว 45 ไมล์ หรือราว 72.42 กม. จุดที่เรือล่มอยู่กลางทาง

ระหว่างเมืองไมอามีกับแหลมคานาเวอรัล ชายคนนี้เผยว่า

เรือที่เขาโดยสารมาพร้อมกับผู้ โดยสารคนอื่นอีก 39 คนออก

จากเขตบิมินิในหมู่เกาะบาฮามาสเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา 

แต่เรือเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายจนเรือล่มเมื่อเช้าวัน

อาทิตย์ ทุกคนบนเรือไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ หน่วยยามฝั่งเมือง

ไมอามีโพสต์ทางทวิตเตอร์ว่า เจ้าหน้าที่ออกค้นหาผู้สูญหาย

จากเรือล่มลำานี้ทั้งทางอากาศและทางพื้นผิวทะเล คาดว่า

เรือลำานี้เป็นของแก๊งค้ามนุษย์ หน่วยยามฝั่งเผยแพร่ภาพ

ชายที่รอดชีวิตจากเรือล่ม นั่งกางขาอยู่ที่ท้องเรือที่พลิกคว่ำา 

บอกด้วยว่านำาตัวชายคนนี้ส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ

ภาวะขาดน้ำาและโดนแดดเผา

พบส่ิงมีชีวิตสายพันธ์ุใหม่ 224 ชนิดในลุ่มแม่น้ำาโขง

กรุงเทพฯ • รายงานรอยเตอร์เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม ระ 

บุว่า องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ดับเบิลยูดับเบิลยู

เอฟ) เผยรายงานว่า จากการสำารวจบริเวณลุ่มแม่น้ำาโขงใน

ปี 2563 พบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมด 224 ชนิด เช่น 

จิ้งจกนิ้วยาว (rock gecko) สายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย, 

กบหัวโตในเวียดนามและกัมพูชาที่ถูกคุกคามจากการตัดไม้

ทำาลายป่า, ลิงท่ีต้ังชื่อตามภูเขาไฟ, ต้นไผ่พันธ์ุใหม่ท่ีปรับสภาพ

เติบโตได้ในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง, ต้นหม่อนพันธ์ุใหม่ในเวียดนาม 

ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟระบุว่าส่ิงมีชีวิตสายพันธ์ุใหม่ที่ค้นพบ

แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์

ในลุ่มแม่น้ำาโขง ซึ่งครอบคลุมประเทศไทย, เมียนมา, ลาว, 

กัมพูชาและเวียดนาม และเป็นข้อพิสูจน์ถึงการปรับตัวของ

ธรรมชาติเพื่ออยู่รอดให้ ได้ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่ถูก

ตัดขาดเป็นส่วนๆ และเสื่อมโทรม

อิหร่านจับกลุ่มแกล้งถ่ายวิดี โอสยอง

เตหะราน • เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 25 มกรา 

คม ตำารวจนครบาลเตหะรานจับกุมผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัย

กลุ่มหนึ่ง 17 คน เป็นผู้ต้องสงสัยตั้งกล้องแอบถ่ายวิดีโอ

ที่พวกเขาแกล้งว่าเกิดเรื่องสยองขวัญขึ้นในกรุงเตหะราน 

หนังสือพิมพ์อิหร่านรายงานว่า วิดีโอที่กลุ่มนี้ทำา เช่น แกล้ง

ว่าเกิดเหตุฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย, ปาเค้กใส่หน้าผู้ โดยสาร

ขณะอยู่บนบันไดเลื่อนของรถไฟใต้ดิน ขณะที่หัวหน้ากลุ่มที่

ทำาวิดีโอแอบถ่ายนี้เผยกับหนังสือพิมพ์ชาฮับว่า พวกเขาแค่

ต้องการให้ผู้คนมีความสุขและเพิ่มยอดฟอลโลเวอร์ทางอิน 

สตาแกรม.

‘ระเบียบโลก’ หลังโควิด-19

จะพลิกโฉมไปอย่างรุนแรง

มอ่านหนังสือว่าด้วยผลกระทบของโรคระบาด

โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกหลายเล่มแล้ว 

แต่หนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อ Aftershocks วิเคราะห์

หัวข้อที่ผมสนใจมาตลอด 

นั่นคือโควิดจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใน “ระเบียบ

โลก” ทางการเมืองและความมั่นคงอย่างไร

หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ว่า วิกฤตการณ์ โควิด-19 

สร้าง “ความตื่นตระหนกครั้งใหญ่ที่สุดต่อระเบียบโลกนับ

ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2” เพราะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต

หลายล้านคน นำามาซึ่งความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่ถือได้

ว่าเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาครั้ง

ใหญ่ 

โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาด

การณ์ว่าจะต้องใช้ความมั่งคั่งทั่วโลกมากกว่า 9 ล้านล้าน

ดอลลาร์ ในอีกหลายปีข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาอันหนักหนา

สาหัสนี้

ผู้คนจำานวนมากจะถูกทิ้งให้ยากจนและหิวโหย รัฐ

ที่เปราะบางจะยิ่งเจอกับวิกฤตทับซ้อนลึกเข้าไปอีก ทำาให้

เกิดเงื่อนไขที่สุกงอมสำาหรับความขัดแย้งและการพลัดถิ่น

จำานวนมหาศาล 

ในขณะเดียวกัน สถาบันระหว่างประเทศและ

พันธมิตรที่อยู่ภายใต้ความตึงเครียดก่อนที่การระบาดใหญ่

จะสั่นคลอนและที่ชัดเจนก็คือสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอยู่ใน

ภาวะเผชิญหน้ากันในหลายๆ มิติก่อนเกิดวิกฤตโควิดก็

กำาลังมุ่งไปสู่ “ภาวะสงครามเย็นครั้งใหม่” 

ไม่ว่า สี จิ้นผิง จะพยายามยืนยันว่า ปักกิ่งไม่

ต้องการเห็น “สงครามเย็นรอบใหม่” เพียงใดก็ตาม จีนมี

ความแน่วแน่ที่จะฝ่าวิกฤตโควิดและกลายเป็น 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบในระเบียบ

ระหว่างประเทศ”

Aftershocks เป็นผลงานของ Colin 

Kahl และ Thomas Wright ที่พยายามเจาะ

ลึกเข้าถึงปรากฏการณ์ระดับโลกที่กำาลังถูกโค

วิดปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่

อะไรจะทำาให้ โลกหลังโควิดกลายเป็น

โลกใบใหม่ที่กติกาต้องเปลี่ยนไป

ใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะสงครามโควิด  

ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกากับจีน ใครได้

แสดงศักยภาพและความสามารถในการเผชิญ

กับภัยพิบัติสาธารณสุขครั้งใหญ่นี้มากกว่ากัน

ระบอบการปกครองแบบเสรีประชา 

ธิปไตยกับระบอบคอมมิวนิสต์ของจีน ใคร

สามารถผ่านการทดสอบของวิกฤตระดับโลก

ครั้งนี้มากกว่ากัน

นี่เป็นวิกฤตครั้งแรกในรอบหลาย

ทศวรรษที่พิสูจน์ว่าโลกไม่ได้พึ่งพาเฉพาะ

ความเป็นผู้นำาของสหรัฐฯ ที่กำาลังลดความ

สำาคัญลงทุกขณะ

และวิกฤตครั้งนี้พิสูจน์ว่า เมื่อเผชิญกับ

วิกฤตจริงๆ ประเทศต่างๆ ก็ใช้นโยบาย “ตัว

ใครตัวมัน” อย่างปฏิเสธไม่ได้

ทุกประเทศต่างเอาตัวรอด ยื้อแย่ง

วัคซีน, ปิดพรมแดน, สกัดการเดินทางเข้า-

ออกของผู้คน และทำาให้ระบบ logistics หรือ

การเดินทางขนส่งของโลกต้องมีอันเป็น

อัมพาตไปต่อหน้าต่อตา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและนัก

วิเคราะห์ข่าวกรองเตือนมานานนับทศวรรษว่า การระบาด

ใหญ่เช่นนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ดูเหมือนจะไม่มีผู้นำา

การเมืองประเทศไหนยอมรับฟังหรือนำาไปพิจารณาเพื่อวาง

ยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง

วิกฤตการณ์นี้ปะทุขึ้นท่ามกลางการก่อตัวของลัทธิ

ชาตินิยมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัว

สิ่งที่แสดงตนอย่างชัดเจนคือ

ระบอบประชาธิปไตยที่เสื่อมถอย

ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อรัฐบาลของตนเองที่

หดหาย การกบฏต่อความเหลื่อมล้ำาที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ 

การแข่งขันด้านอำานาจของยักษ์ใหญ่ที่ฟื้นคืนชีพ และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกต่ำาลงอย่างน่าใจหาย

แต่ก็ยังพอมีสัญญาณของความหวังบ้าง เช่น 

วิกฤตการณ์ COVID-19 ทำาให้ผู้คนตระหนักถึงความเป็น

มนุษย์และชะตากรรมร่วมกัน ประชาชนส่วนใหญ่ตอบ

สนองอย่างอดทนและด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน

หนังสือเล่มน้ีบอกว่าบางประเทศท่ีบริหารแบบประชา 

ธิปไตย เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เยอรมนี นิวซีแลนด์ และอื่นๆ 

ดำาเนินนโยบายท่ีได้รับการต้อนรับดีพอสมควรในบางระดับ 

อเมริกาพยายามจะหลุดพ้นจากวิกฤตนี้ด้วยการ

แสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม ถูกบังคับให้ต้องคิด

นอกกรอบและหาแนวทางใหม่ๆ ตลอดเวลา

แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ อเมริกาและโลกจะไม่เหมือน

เดิมอีกต่อไป

นักเขียนทั้งสองเจาะลงถึงความเปลี่ยนแปลง

ต่อ “ระเบียบระหว่างประเทศ” ที่มีความเปราะบางและ

บกพร่องอย่างลุ่มลึกในระดับหนึ่ง หนังสือเล่มนี้เป็นผลงาน

ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ที่บอกเล่าเรื่องราวของวิกฤต

การเมืองทั่วโลกที่กำาลังดำาเนินอยู่

สิ่งที่ปรากฏออกมาชัดเจนคือ

ปรากฏการณ์ที่มีความไม่แน่นอนที่จะยังดำารงอยู่ต่อ

ไปอีกยาวนาน

สำาทับด้วยความกลัว และความได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการเมืองที่สร้างความสับสนวุ่นวายอย่างกว้างขวาง 

ที่น่ากลัวคือ การปรับเปลี่ยนจากความร่วมมือ

พหุภาคีได้เปิดทางไปสู่ชาตินิยม ประชานิยม และการใช้

อำานาจในทางผิดๆ เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการคับ

แคบเฉพาะหน้า 

อีกด้านหนึ่ง เนื้อหาของหนังสือพยายามใช้วิกฤตเป็น

เครื่องมือวินิจฉัยเพื่อหาคำาตอบว่า ระเบียบโลกในยุคหลัง

โควิดจะพลิกผันไปอย่างรุนแรงเพียงใด

นักเขียนทั้งสองตอกย้ำาว่า โควิด-19 เป็น “ตัวเร่ง

ปฏิกิริยา” มากกว่าการเป็น “สาเหตุ” ของการล่มสลายของ

ระบบโลก

มองในแง่บวกวิกฤตคร้ังน้ีอาจจะนำาไปสู่ความร่วมมือทาง

ด้านเศรษฐศาสตร์, ความม่ันคง, สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอาจทำาให้เกิด “ผล

เชิงลบ” ที่จะทำาให้ โลกมีเสถียรภาพน้อยลงและปลอดภัย

น้อยลง

ยังไม่มีใครวาดภาพที่แม่นยำาได้ว่า “ระเบียบโลกใหม่” 

หลังโควิดจะเป็นอย่างไร

อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท้าทายให้ต้องเกาะติดราย

ละเอียดของการเมืองระหว่างประเทศจากนี้ ไปทุกฝีก้าวที

เดียวครับ.

ผ

ไบเดนขู่เจาะจงคว่ำาบาตรปูติน
วอชิงตัน/มอสโก • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ขู่ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจ

คว่ำาบาตรประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน หากรัสเซียบุกยูเครน ขณะ

กองทัพรัสเซียจัดการซ้อมรบชุดใหญ่ รวมถึงการฝึกในทะเลแบเรนตส์

เพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือในทะเลอาร์กติก

รายงานของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันพุธท่ี 26 มกราคม 

2565 กล่าวว่า คำาขู่คว่ำาบาตรผู้นำา

ประเทศท่ีเกิดข้ึนน้อยคร้ังมีออกมา

ในช่วงยามท่ีมีความตึงเครียดเพ่ิม

มากข้ึน โดยทำาเนียบขาวกล่าวว่า                                            

ความเส่ียงท่ีรัสเซียจะรุกรานยูเครน

ยังสามารถเกิดได้ในเวลาอันใกล้                                                    

และกองกำาลังนาโตได้ส่ังเตรียม

พร้อมกำาลังพลและเสริมความแข็ง 

แกร่งในยุโรปตะวันออกด้วยเรือ

และเครื่องบิน เพื่อตอบโต้ท่ีรัสเซีย

วางกำาลังทหารกว่า 100,000 นาย                                              

พร้อมยุทโธปกรณ์ไว้ตามแนวชาย 

แดนยูเครน

รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธว่าตน

ไม่มีแผนรุกรานเพ่ือนบ้านท่ีเป็น

อดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตชาติน้ี 

และว่าวิกฤตคร้ังน้ีเกิดข้ึนเพราะ

การกระทำาของนาโตและสหรัฐ 

ขณะเดียวกัน รัสเซียเรียกร้องการ

รับประกันด้านความม่ันคงจาก

ตะวันตก รวมถึงคำาสัญญาว่านา

โตจะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก

การเจรจาระหว่างสหรัฐ

และรัสเซียหลายรอบท่ีผ่านมาไม่

สามารถบรรลุความตกลงกันได้ 

และเมื่อวันอังคารท่ี 25 มกราคม 

2565 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ของสหรัฐ ท่ีเคยกล่าวเตือนรัสเซีย

มาโดยตลอดว่าจะเผชิญการคว่ำา

บาตรทางเศรษฐกิจ ได้เพ่ิมเดิมพัน

ด้วยการขู่ว่า ปูตินอาจตกเป็นเป้า

การคว่ำาบาตรด้วย

ไบเดนกล่าวว่า หากรัส                                               

เซียยกกำาลังพลบุกยูเครน จะเป็น                                                

“การรุกรานคร้ังใหญ่ท่ีสุด นับต้ังแต่

สงครามโลกคร้ังท่ี 2” และ “เปล่ียน 

แปลงโลก” ซ่ึงจะนำาไปสู่ผลกระ

ทบมหาศาล ซ่ึงรวมถึงการคว่ำาบาตร                                                                    

ปูติน 

การคว่ำาบาตรผู้นำาประเทศ 

โดยตรงนั้นเกิดน้อยมาก แต่ไม่ 

ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อน ผู้นำาคนอื่น

ที่เคยโดนสหรัฐคว่ำาบาตร อาทิ 

ประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร ของ

เวเนซุเอลา, ประธานาธิบดีบา

ชาร์ อัลอัสซาด ของซีเรีย และ

มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำาลิเบีย

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของสห                                  

รัฐได้จัดเตรียมการคว่ำาบาตรทาง

เศรษฐกิจท่ีก่อผลกระทบอย่าง

มหาศาลย่ิงกว่าของเมื่อปี 2557 

ท่ีมีออกมาภายหลังรัสเซียผนวก

แคว้นไครเมียของยูเครน โดยมาตร 

การใหม่อาจรวมถึงการจำากัดการ

ส่งออกอุปกรณ์ไฮเทคด้านปัญญา

ประดิษฐ์, คอมพิวเตอร์ควอนตัม 

และภาคอากาศอวกาศ

เมื่อวันอังคาร เครื่องบิน

ของสหรัฐได้นำายุทธภัณฑ์และ

เครื่องกระสุนไปส่งให้ยูเครน เป็น

รอบท่ี 3 ของความช่วยเหลือทาง

ทหาร มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ 

เพ่ือเสริมสร้างการป้องกันประ 

เทศของยูเครน ขณะเดียวกันกระ                                    

ทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่า ได้ส่ัง                                                     

การให้เตรียมพร้อมทหาร 8,500 

นายในยุโรปและสหรัฐ สำาหรับ

การเสริมกำาลังของนาโตในประ 

เทศสมาชิกฝ่ังยุโรปตะวันออกหาก

ถึงเวลาจำาเป็น

วันเดียวกัน กองทัพรัสเซีย

ประกาศว่าได้จัดการฝึกซ้อมทาง

ทหารคร้ังใหม่ใกล้กับยูเครนและ

ในภูมิภาคไครเมีย โดยใช้กำาลัง

ทหารประมาณ 6,000 นาย การ

ฝึกน้ีรวมถึงการฝึกยิงด้วยเคร่ือง

บินขับไล่, เครื่องบินท้ิงระเบิด, ระ 

บบต่อสู้อากาศยาน และเรือ จาก

ทะเลดำาและทะเลแคสเปียน

นอกจากน้ี ในวันพุธกอง                                                    

เรือเหนือของรัสเซีย เผยว่า เรือ 

รบประมาณ 30 ลำา, อากาศยาน 

20 ลำา และทหาร 1,200 นาย ได้

เร่ิมการฝึกในทะเลแบเรนตส์ใน

มหาสมุทรอาร์กติก เพื่อประเมิน

ความพร้อมรบในเขตข้ัวโลกเหนือ

และความสามารถในการป้องกัน

เส้นทางเดินเรือทะเลเหนือ.

เกาหลีใต้ติดโควิดวันเดียวเกิน13,000ราย

โซล • ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19                    

ของเกาหลีใต้ในรอบ 24 ชั่วโมง 

เกิน 13,000 รายเป็นครั้งแรก

เมื่อวันพุธ ผลจากการระบาดของ                     

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุโอมิครอน                    

ขณะท่ีรัฐบาลเร่ิมโครงการตรวจ

หาผู้ติดเช้ือนำาร่องใหม่เพื่อรับมือ

กับความต้องการตรวจของประ 

ชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 

รายงานของรอยเตอร์เมื่อ

วันพุธที่ 26 มกราคม เผยว่า 

เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

รายใหม่ ในรอบ 24 ชั่วโมง 

13,012 ราย เป็นยอดผู้ติดเชื้อ

โควิดรายวันของเกาหลีใต้ที่ทำา

สถิติสูงสุด ทำาลายสถิติเดิมเมื่อ

วันอังคารที่ผ่านมาที่มีรายงานผู้

ติดเชื้อรายวันเกิน 8,000 ราย 

แม้รัฐบาลขยายเวลาบังคับใช้

กฎการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ี

เข้มงวดแล้ว

ไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน

กลายเป็นสายพันธ์ุหลักท่ีแพร่ระ  

บาดในเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว   

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเตือนว่า 

จำานวนผู้ติดเช้ือโควิดรายวันอาจ

เพ่ิมข้ึนมากกว่า 2 เท่าหรือสูงกว่า

นั้น ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า 

นายกรัฐมนตรีคิม บู คยอม                                                   

ของเกาหลีใต้ กล่าวระหว่างการ

ประชุมกับเจ้าหน้าที่กระทรวง

ต่างๆ เมื่อวันพุธว่า สิ่งสำาคัญ

ที่สุดที่เราต้องทำาต่อไปคือลดผู้

ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิต

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผย

ถึงนโยบายตรวจหาผู้ติดเช้ือแบบ

ใหม่ท่ีจะนำาร่องใช้ใน 4 เมืองก่อน                                                

โดยให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงตรวจ

แบบพีซีอาร์ ขณะที่กลุ่มอื่นให้

ตรวจแบบเอทีเคท่ีคลินิกท้องถ่ิน 

เพื่อได้ผลตรวจเบ้ืองต้นรวดเร็วข้ึน 

นายกรัฐมนตรีคิมกล่าวว่า 

โครงการนี้จะขยายไปยังศูนย์

ตรวจโควิด-19 ของรัฐบาล 256 

แห่งท่ัวประเทศเร่ิมวันเสาร์น้ี โดย

จะจัดส่งชุดตรวจเอทีเคไปให้ และ

จะขยายไปยังคลินิกท้องถ่ิน 430 

แห่งในสัปดาห์หน้า

นอกจากน้ีรัฐบาลเกาหลีใต้

ยังลดกฎบังคับการกักตัวของประ 

ชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

ที่มีผลตรวจเป็นบวก จากเดิมให้

กักตัว 10 วัน เปลี่ยนเป็น 7 วัน 

และให้ผู้ติดเชื้อที่ ไม่แสดงอา 

การหรืออาการไม่รุนแรง รักษา

ตัวอยู่ที่บ้าน

ผู้ติดเช้ือสายพันธ์ุโอมิครอน

ในเกาหลีใต้ท่ีสูงข้ึน ทำาให้มีความ

วิตกกังวลว่าจะมีผู้ติดเช้ือระลอก

ใหม่พุ่งสูงขึ้นหลังจากวันขึ้นปี

ใหม่ของเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มในวัน

เสาร์น้ี ท่ีประชาชนหลายสิบล้าน

คนจะเดินทางท่ัวประเทศเพ่ือ

กลับไปเยี่ยมครอบครัว.

ฉลองวันชาติ • คนขี่เจ็ตสกีถือธงชาติออสเตรเลียและธงอะบอริจินที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ผ่านโอเปราเฮาส์ในนครซิดนีย์ ระหว่างที่มีการ

แสดงคอนเสิร์ตฉลองวันชาติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

อินทนนท์หนาวอีกเกิดน้ำาค้างแข็ง

เชียงใหม่•วันที่ 26  ม.ค.65 ที่ยอดดอยอินทนนท์  อ.จอมทอง 

ยอดดอยสูงสุด ของ ประเทศ มีนักท่องเที่ยวมารอชมปรากฏ 

การณ์น้ำาค้างแข็งและแสงแรกของวันท่ามกลางทะเลหมอก

และลมหนาว ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะช่วงเช้ามีน้ำาค้างแข็งที่จุด

ชมวิวและใกล้ลานจอดรถ อุณหภูมิลดลงต่ำาสุดที่กิ่วแม่ปาน

เพียง 4 องศาฯ เช่นเดียวกับ ยอดดอยที่วัดได้ 4 องศาฯ  และ

ที่ทำาการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.31 วัดได้ 7  องศาฯ 

ยอดหญ้าต่ำา 2.8 องศาฯ  โดยน้ำาค้าง แข็ง ในเดือนมกราคมนี้

เกิดขึ้นมากถึง  12  ครั้ง ถือว่าเป็นสถิติ ที่มากกว่าทุกๆ ปี  นับ

ตั้งแต่เข้าฤดูหนาว ปีนี้ยอดดอยอินทนนท์ เกิดมาแล้ว  25  ครั้ง  

ซึ่งบรรยากาศ ที่หนาวเย็นลง ระยะนี้ทำาให้การท่องเที่ยวตาม

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเชียงใหม่คึกคักไปด้วย หลายคนพา

ครอบครัวมาพักผ่อนสัมผัสอากาศ หนาวแม้ไม่ใช่ช่วงวันหยุด 

ภายใต้มาตรการ เฝ้า ระวัง  โค วิด -19  ที่ยังพบผู้ติดเชื้อ ราย ใหม่ 

ทุกวัน ด้านศูนย์ อุตุนิยม วิทยา ภาคเหนือ เชียงใหม่ แจ้งว่า ช่วง 

30-31 ม.ค.65 อากาศจะเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลด

ลง 1-3 องศาฯ ต่ำาสุด 11-20 องศาฯ สูงสุด 26-33 องศาฯ 

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำาสุด 

3-12 องศาฯ ลมตะวันตกความเร็ว 10-20  กม./ชม.

ชิมใบกระท่อมก้านแดงก่อนปลูกขาย

สงขลา•จากการที่วิสาหกิจชุมชนระโนดกล้วยหอมทอง

ปลอดสารพิษ จำากัด นำาร่องเปิดโครงการส่งเสริมการปลูก

พืชเศรษฐกิจใหม่ โกโก้-กระท่อม-กัญชง ด้วยความร่วมมือ

ระหว่างภาคเอกชนและสหกรณ์การเกษตร ในรูปแบบเกษตร

พันธสัญญาเป็นการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ สามารถ

สร้างงานสร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัว

เรือนได้ โดยจัดที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำากัด 

อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ 

สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่-โกโก้-กระท่อม-

กัญชง ปรากฏว่าได้มีการนำาใบกระท่อมก้านแดง ซึ่งเป็น

ใบกระท่อมเกรด A และเป็นที่นิยมปลูกโดยเฉพาะในพื้นที่

ประเทศมาเลเซียมาเดินแจกให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็น 

กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา 

ได้ลองชิมรสชาติกันสดๆ ว่าเป็นอย่างไร พร้อมบรรยายถึง

สรรพคุณใบกระท่อมไปในตัว โดยผู้ร่วมสัมมนาต่างสนใจ

และทดลองกินอย่างเอร็ดอร่อย สำาหรับโครงการนี้ จ.สงขลา

นำาร่องเป็นจังหวัดแรก จากนั้นจะมีการขยายต่อไปในจังหวัด

พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด.

โอมิครอน

เป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,325 ราย จาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,267 ราย 

ค้นหาเชิงรุก 58 ราย เรือนจำา 106 ราย เดิน

ทางมาจากต่างประเทศ 156 ราย หายป่วย

เพิ่ม 7,801 ราย อยู่ระหว่างรักษา 81,299 ราย 

อาการหนัก 519 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

97 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย โดยผู้เสีย

ชีวิตเป็นชาย 6 ราย หญิง 13 ราย เป็นผู้

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย มีโรค

เรื้อรัง 2 ราย ทำาให้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยัน 2,398,944ราย ยอดหายป่วยสะสม 

2,295,569 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 22,076 

ราย ยอดการฉีดวัคซีนวันที่ 25 ม.ค.เพิ่มขึ้น 

421,737 โดส ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.

64 จำานวน 113,181,596 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 

ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,683 ราย, สมุทรปราการ 

644 ราย, ภูเก็ต 343 ราย, ชลบุรี 335 ราย, 

นนทบุรี 324 ราย, ขอนแก่น 225 ราย, 

ปทุมธานี 213 ราย, ฉะเชิงเทรา 159 ราย, 

ราชบุรี 137 ราย และสมุทรสาคร 132 ราย  

ขณะที่  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) แถลงรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์

โรคโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน และสาย

พันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 ว่า ขณะนี้ ไทยพบผู้

ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนสายพันธุ์

ย่อย BA.2 แล้ว 14 ราย โดยพบมาตั้งแต่

วันที่ 2 ม.ค.2565 แต่ที่ยังไม่มีการรายงาน

อย่างเป็นทางการ เพราะต้องใช้เวลาตรวจ

สอบจนกว่าจะแน่ใจ

“โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ที่พบใน

ปัจจุบัน ยังเร็วไปที่จะสรุปว่าการแพร่ระบาด

นั้นจะเกิดขึ้นเร็วหรือไม่ ในขณะที่สายพันธุ์ 

BA.1 ยังพบมากกว่า แต่ถ้าสัดส่วนของ BA.2 

เปลี่ยนจากตอนนี้ที่มีอยู่ร้อยละ 2 และเพิ่ม

มาเป็นร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 10 ก็อาจจะ

ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องอาการป่วย

หนักนั้น จาก 14 รายที่พบขณะนี้ แบ่งออก

เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย 

และพบติดเชื้อในประเทศ 5 ราย มี 1 รายที่

เสียชีวิตคือผู้ป่วยติดเตียงที่มีโรคประจำาตัว” 

นพ.ศุภกิจกล่าว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กล่าวว่า ในภาพรวมเราส่งข้อมูลของโอมิ 

ครอนทั้งหมดประมาณ 7,000 ราย ให้ทางกรม

การแพทย์พิจารณา เบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิต 

7 รายที่เกิดจากโอมิครอน คิดเป็นร้อยละ 0.1 

เท่านั้น ซึ่งอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำา ท้าย

ที่สุดแล้วถ้าสายพันธุ์เดลตาจะถูกแทนด้วย

สายพันธุ์ โอมิครอน เดลตาที่กลายพันธุ์อาจ

จะไม่มีความหมายอะไร เพราะคนที่ติดเชื้อ

ส่วนมากกลายเป็นโอมิครอนแล้ว ก็มาจับตา

ดูโอมิครอนแทน 

“เราก็คงเหมือนหลายๆ ประเทศในโลก

นี้ ที่คาดว่าในเดือน ก.พ.น่าจะเป็นโอมิครอน

ส่วนใหญ่ โดยจะมีการแพร่เชื้อได้มาก ได้เร็ว 

แต่อัตราการป่วยหนัก หรือเสียชีวิตก็จะน้อย 

อย่างไรก็ตาม ยังจะต้องบูสเตอร์ โดสด้วยวัคซีน 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง มีโรคเรื้อรัง สูง

อายุ เพราะถ้าเรามาดูถึงข้อมูลยิ่งชัดเจน ที่คน

ที่มีร่างกายแข็งแรง ได้รับวัคซีน มีภูมิคุ้มกัน

มากพอ โอกาสที่จะเสียชีวิตมีน้อยมาก แต่ถ้า

ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า” 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

ถามว่า กรณีสายพันธุ์ย่อย BA.2 ทั่ว

โลกพบเท่าไร มีโอกาสกลายพันธุ์อีกหรือไม่ 

และควรเฝ้าระวังอย่างไร นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า 

หากถามว่ามีเท่าไร เราคงต้องใช้สัดส่วนจาก

รายงาน โดยสายพันธุ์ย่อย BA.2 พบ 11,000 

ราย, BA.1 พบ 420,000 ราย ก็ประมาณ  

1 ใน 40 เศษๆ  แต่เราจะใช้สัดส่วนนี้ทั้งหมด 

100% เลยไม่ได้ แต่เราใช้สัดส่วนแบบคร่าวๆ 

ในบางประเทศ เช่น เดนมาร์กที่พบว่าสัดส่วน 

BA.2 มากขึ้น เราก็จะจับตาดูต่อไป ในขณะที่

ประเทศไทยที่พบโอมิครอนแล้วกว่า 10,000 ราย 

แต่พบเป็น BA.2 อยู่ที่ 14 ราย เราก็จะดูใน

สัปดาห์ต่อๆ ไปว่าจะมีโผล่เพิ่มอีกเยอะอย่าง

มีนัยสำาคัญหรือไม่ ก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไร 

เพราะเขาไม่ได้เหนือกว่า BA.1 อย่างเห็นได้

ชัด ส่วนการกลายพันธุ์อื่นทั่วโลกต้องช่วยกัน

เฝ้าระวัง

ซักว่า ชุดตรวจแอนติเจนเทสต์คิต 

(ATK) ยังจะสามารถตรวจจับเชื้อ BA.2 ได้

หรือไม่ นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร 

ยังสามารถตรวจจับได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีตรวจ 

RT-PCR หรือตรวจด้วย ATK

นพ.ศุภกิจปฏิเสธที่จะยืนยันเชื้อโค 

วิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำาถิ่นเมื่อใด โดย

ระบุว่า ไม่มีใครสามารถกำาหนดได้ว่าวันเวลา

ไหน แต่ธรรมชาติจะบอกให้เราเห็นเอง เช่น 

ไม่มีคนเสียชีวิตแล้ว หรือต่อไปอาจจะไม่ต้อง

ตรวจแล้ว หรือป่วยก็ไปรักษา เพราะอาการ

อาจจะไม่หนักแล้ว แต่ที่เรากลัวคือถ้ามีการ 

กลายพันธุ์เป็น Variant ตัวใหม่ที่ ไม่ใช่โอมิ 

ครอน และพฤติกรรมของมันอาจจะไม่ใช่แค่

แพร่เร็ว แต่อาจจะรุนแรงกว่า แต่ในประวัติ 

ศาสตร์ที่เกิดขึ้นคือเราสามารถอยู่ด้วยกันได้

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ โควิด-19 

อย่างใกล้ชิด โดยย้ำาถึงความสำาคัญของการ

ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ เพื่อยับยั้งอาการเจ็บ

ป่วยขั้นรุนแรงจากสายพันธุ์ โอมิครอนที่กำาลัง

ระบาด ช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อจะต้อง

รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือโอกาส

ที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก 

โควิด-19  

จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ 

รอง ผวจ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ 

พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,  

นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณ

สุขฯ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด 

จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 

รายใหม่ 192 ราย วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย 

ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 295 ราย รวมผู้ป่วยสะสม

จำานวน 37,457 ราย รักษาหายสะสม 35,299 

ราย ยังรักษาอยู่จำานวน 1,863 ราย พบติด

เชื้อในพื้นที่จังหวัด 176 ราย นอกพื้นที่จังหวัด  

17 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมา พบเชื้อมาก

ที่สุด 65 ราย รองลงมา อ.ปากช่อง 25 ราย 

สำาหรับเชื้อโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมแสดงความกังวล

การแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่ หลังมีการเกิด

คลัสเตอร์ 11 คลัสเตอร์ เป็นของเก่า 7 คลัส 

เตอร์ และคลัสเตอร์ใหม่ 4 คลัสเตอร์คือ แคมป์

ก่อสร้าง อ.สีคิ้ว มีพนักงานทั้งหมด 121 คน ติด

เชื้อจำานวน 27 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย 

เสี่ยงต่ำา 78 ราย ทีมสอบสวนโรคค้นหาตรวจ

มาตรการเข้มข้นมีการทำาบับเบิลแอนด์ซีลเข้ม

ข้น อยู่ในความดูแลของ ศปก.อ.สีคิ้วใกล้ชิด

จ.ตรัง นพ.ตุลย์กานต์ มักคุ้น นาย

แพทย์ชำานาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ใน

ฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย 

รองโฆษก แถลงสถานการณ์ โควิดว่า พบผู้

ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นติดเชื้อในจังหวัด

ตรัง 19 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย 

รวมผู้ติดเชื้อตามการระบาดระลอก 1 ม.ค.

2565 จำานวน 846 ราย

นพ.ตุลย์กานต์กล่าวว่า ที่ประชุมยังมี

มติมติปิดโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ได้แก่ 

รพ.สนามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตตรัง และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เนื่องจากแนว

โน้มในการแพร่ระบาดลดลงและแนวทางใน

การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเวลาถัด

ไปจะเป็นการแยกกักที่บ้านที่เรียกว่าโฮมไอ

โซเลชั่น รวมทั้งให้ โรงเรียนจำานวน 31 แห่ง 

ได้ทำาการเปิดเรียนการสอนแบบ On Site และ

มีการอนุญาตให้สอบเข้า ม.1-ม.4 โดยมีการ

ตรวจ ATK ก่อนด้วย. 

น้ำามันรั่ว

บริษัทจะทำาการสำารวจบริเวณที่เกิดเหตุในเช้า

วันที่ 26 ม.ค. เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

ขณะเดียวกัน บริษัทได้แจ้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม

สิ่งแวดล้อม (EMCC) ศูนย์บัญชาการตอบโต้

สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว (EIC) 

ชุมชนกลุ่มประมงใกล้เคียง ศูนย์อำานวยการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

ภาค 1 และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งประกอบ

ด้วยกำาลังพล เรือ และน้ำายาขจัดคราบน้ำามัน 

เพื่อใช้ในการขจัดคราบน้ำามัน บริษัทได้รับการ

สนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่ 1 ด้วยการ

ใช้เครื่องบินกองทัพเรือบินลาดตระเวนเพื่อดู

สำารวจการเคลื่อนที่ของน้ำามัน พบว่ามีปริมาณ

น้ำามันหลงเหลืออยู่ในทะเลประมาณ 20 ตัน 

หรือประมาณ 20,000 ลิตร นอกจากนี้ ยัง

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมน้ำามัน (IESG) ในการช่วยเหลือ

น้ำายาขจัดคราบน้ำามัน และอุปกรณ์ขจัด

คราบน้ำามัน และบริษัทได้ประสานงานจาก 

บริษัท Oil Spill Response Limited (OSRL)  

ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดิน

ทางมาให้ความช่วยเหลือโดยทันที บริษัทคาดว่า

จะสามารถขจัดและเก็บคราบน้ำามันได้ทั้งหมด

ภายในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดส่งทีม

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม รับทราบเหตุน้ำามันดิบรั่ว

ไหลแล้ว มีความห่วงใย จึงสั่งการให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้า

ท่า กระทรวงคมนาคม ฯลฯ บูรณาการร่วมกับ

จังหวัด และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียมฯ รับมือ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว โดย 

นายกฯ ขอให้เร่งขจัดคราบน้ำามันโดยเร็ว 

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

ให้ได้มากที่สุด และป้องกันคราบน้ำามันไหล

สู่ชายหาด ได้กำาชับให้กระทรวงกลาโหม 

สนับสนุนกำาลังพลและเรือในการแก้ไขปัญหา

นี้อย่างเต็มกำาลัง พร้อมกันนี้ ยังให้ประเมิน

ผลกระทบทางทะเลและให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนในการประกอบ

อาชีพ เพื่อที่ประชาชนจะได้ทราบถึงแนวทาง

การปฏิบัติ ไม่เกิดความตื่นตระหนก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ติดตาม

เรื่องอยู่ตลอด ประสานติดตามสถานการณ์

กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม

ควบคุมมลพิษ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

กองทัพเรือ และกระทรวงพลังงาน ขณะนี้

สถานการณ์เบื้องต้นที่ทางบริษัทแถลง ระบุ

ปริมาณน้ำามันรั่ว 2-4 แสนลิตรนั้น จากการที่

เจ้าหน้าที่ และผู้ว่าฯ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์และลง

เรือสำารวจ พบว่าที่จริงแล้วปริมาณน้ำามันที่รั่ว

ประมาณ 2 หมื่นลิตร น้ำามันที่รั่วมีลักษณะเป็น

ฟิล์มบางๆ บนผิวน้ำา ช่วงแรกเกรงว่าน้ำามันที่

รั่วจะพัดเข้าฝั่ง แต่ขณะนี้ดูทิศทางลม กระแส

น้ำาแล้ว คาดว่าไม่น่าจะพัดเข้าฝั่ง ขณะนี้มีการ

ใช้เครื่องบินโปรยสารให้น้ำามันสลายตัวจมลง

ใต้ทะเล จากรายงานเบื้องต้น น้ำามันเริ่มแตก

ตัวจมลงแล้ว เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่

ถ้าไม่ดีขึ้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจะไปติดตาม

สถานการณ์ด้วยตัวเอง และหลังจากนี้จะต้อง

ศึกษาดูผลระยะยาวว่าน้ำามันที่จมลงจะเกิดผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งทางบริษัทต้องมี

กองทุนเพื่อรับผิดชอบในระยะยาวเช่นกัน  

“การแก้ปัญหาคราบน้ำามันเราดูแค่ช่วง

นี้ ไม่ได้ แต่ต้องดูระยะยาวว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

จะได้รับผลกระทบอย่างไร ได้กำาชับผู้ว่าฯ ให้

พูดคุยกับทางบริษัท ให้ดูในเรื่องนี้ด้วย ส่วน

การดำาเนินการทางกฎหมาย จะต้องดูราย

ละเอียด แต่แน่นอนว่าทางบริษัทต้องรับผิด

ชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอฝากไปยังผู้

ประกอบการธุรกิจสายส่งน้ำามัน ให้ดูแลระบบ

สายส่งให้อยู่ในสภาพพร้อม 100% ขณะนี้เร็ว

เกินไปที่จะตอบเรื่องนี้ ต้องดูว่าน้ำามันที่จม

ลงใต้ทะเลจะกระทบอะไรกับห่วงโซ่อาหาร

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะ

ไม่ซ้ำารอยเหตุการณ์น้ำามันดิบรั่วที่เกาะเสม็ด

เมื่อปี 2556 เพราะในปีนั้นมีน้ำามันดิบที่รั่ว

ไหลจำานวนมหาศาล ดังนั้น ขอให้พี่น้องชาว

ระยอง ชาวเกาะเสม็ด และชาวบ้านบริเวณ

ชายหาดแม่รำาพึงวางใจได้” นายวราวุธระบุ

นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง พรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นพ.บัญญัติ เจตน

จันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ร่วม

กันแถลงว่า เหตุดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันเกิด

การปนเปื้อนน้ำามันดิบกระจายอยู่ในน้ำาทะเล 

เกรงว่าบริเวณหาดแม่รำาพึง เกาะเสม็ด ซึ่ง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญจะได้รับผลกระ

ทบ ตลอดน้ำาทะเล และสัตว์ทะเลจะปนเปื้อน

สารพิษ ขอเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำาจัดคราบ

น้ำามัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งตั้งกองทุนเยียวยา

เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสัตว์ทะเล 

รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วม

กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดระยอง รองอธิบดีกรมเจ้าท่า และ  

ศรชล.ภาค 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจ กล่าวว่า ล่าสุด

ได้รับรายงานจากบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียมฯ 

ขอแก้ไขข้อมูลการรั่วไหลของน้ำามันดิบจากที่

แจ้งว่า 400,000 ลิตร เป็น 160,000 ลิตร หรือ 

128 ตัน โดยใช้สารเคมีจำาพวก Dispersant ซึ่ง

เป็นสารที่เมื่อจับกับคราบน้ำามันจะทำาให้แตก

ตัว แล้วย่อยสลายในที่สุด ขณะนี้ดำาเนินการ

ฉีดให้แตกตัวแล้ว 80% คงเหลือคราบน้ำามัน

อีกประมาณ 21 ตัน

ซึ่งขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ ได้แล้ว 

โดยจะไม่มีการพัดพาคราบน้ำามันสู่ฝั่ง ทั้งยัง

ไม่ปรากฏผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง แต่จะส่งนักวิชาการเพื่อตรวจ

ประเมินผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว หากมีผลกระทบตกค้างสร้างความเสีย

หายต่อทรัพยากรธรรมชาติจะดำานินคดีตาม

กฎหมายต่อไป 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม

ควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า เชื่อว่าควบคุม

สถานการณ์ ได้ และผลกระทบที่จะเกิดต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่รุนแรงตามที่คาด

การณ์ก่อนหน้า ตั้งแต่ช่วงสายเฮลิคอปเตอร์

บินทิ้งสารจำาพวก Dispersant ชื่อ Dasic  

slickgone จะทำาให้ฟิล์มน้ำามันดิบแตกตัว 

แล้วจับเป็นก้อนเล็กๆ ใน 24 ชั่วโมง จากนั้น

จุลินทรีย์ ในธรรมชาติจะย่อยสลายตัวไปใน 

8-10 วัน อาจมีลมและคลื่นพัดพาเข้าสู่ชายฝั่ง

บ้าง แต่คาดว่าไม่มาก แต่กำาลังพิจารณาฟ้อง

ร้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผู้บังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้มา

ตรวจสอบสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ซึ่ง

กำาลังพิจารณาว่าทางบริษัทมีความผิดฐาน

ใดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเดินเรือ 

พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

ระยองให้ดำาเนินการตามกฎหมาย หากมีโทษ

ทางอาญาต้องดำาเนินการ ส่วนโทษทางแพ่ง

เนื่องจากกระทำาการให้เกิดความเสียหายต่อ

สิ่งแวดล้อมย่อมมีอยู่แล้ว. 

กรุงเทพฯ•ตร.ปคบ.รวบ 2 สาว

แสบปลอมเอกสารหลอกขาย

ถุงมือแพทย์ให้บริษัทในไต้หวัน 

จัดส่งของที่ใช้แล้วและก้อนอิฐ

ไปให้ประเทศคู่ค้า มูลค่าเสียหาย

กว่า 80 ล้านบาท

วันที่ 26 ม.ค.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง  

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 

พร้อมด้วย พล.ต .ต .อนันต์   

นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจับกุม  

น.ส.ปัณณภัสร์ หรือเอริ (สงวน

นามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับ

ศาลอาญา ที่ 109/2565 ลงวัน

ที่ 24 ม.ค.65 และ น.ส.สาวิกา 

(สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตาม

หมายจับศาลอาญา ที่ 110/2565 

ลงวันที่ 24 ม.ค.65 ในข้อหา

ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วม

กันปลอมและใช้เอกสารปลอม, 

ร่วมกันปลอมและใช้เอกสาร

สิทธิปลอม, ร่วมกันโดยทุจริต

หรือโดยหลอกลวงนำาเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิว 

เตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

รวบ2สาวหลอกขายถุงมือแพทย์

ประการที่น่าจะเกิดความเสีย

หายแก่ประชาชน

สืบเนื่องจากเมื่อ ก.ค.63 

ผู้เสียหายซึ่งเป็นบริษัทแห่งหนึ่ง

ของไต้หวันต้องการซื้อถุงมือ

ทางการแพทย์ จากประเทศ

ไทยเพื่อนำาไปจำาหน่ายให้ลูกค้า

ในประเทศต่างๆ จึงติดต่อกับ 

บริษัท แอดวานซ์ นาโน โค้ท

ติ้ง จำากัด ซึ่งมี น.ส.ปัณณภัสร์  

และ น.ส.สาวิกา สองผู้ต้องหา

เป็นกรรมการ โดยผู้ต้องหาได้

หลอกลวงผู้เสียหายว่าตนได้รับ

โควตาจำาหน่ายถุงมือทางการ

แพทย์จากบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 

จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต

ถุงมือทางการแพทย์รายใหญ่ของ

ประเทศไทย อีกทั้งยังปลอมแปลง

เอกสารการได้รับโควตาและเป็น

ตัวแทนจำาหน่ายบริษัทดังกล่าว 

ทำาให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตกลงซื้อ

ถุงมือทางการแพทย์จากผู้ต้อง

หาจำานวน 1,000,000 กล่อง

โดยผู้เสียหายโอนเงินให้

ผู้ต้องหา 9 ครั้ง รวมเป็นเงิน 

2,789,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิด

เป็นเงินไทยประมาณ  86,084,008 

บาท ผู้ต้องหาตกลงว่าจะทยอยส่ง

สินค้าให้ ครั้งแรกส่งไปที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อสินค้าถึงปลาย

ทางพบว่าเป็นถุงมือที่ใช้งานแล้ว 

ครั้งที่ 2 ส่งไปที่ประเทศสวิตเซอร์

แลนด์ เมื่อสินค้าถึงปลายทางพบ 

ว่าเป็นกล่องถุงมือภายในบรรจุ

ก้อนอิฐ ผู้เสียหายจึงพยายาม

ติดต่อทวงถามไปยังผู้ต้องหาแต่

ไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้ประสาน

งานระหว่างประเทศเพื่อแจ้ง

ความร้องทุกข์ต่อ กก.4 บก.ปคบ.

ให้ดำาเนินคดีกับผู้ต้องหา ก่อน

รวบรวมพยานหลักฐานขอหมาย

จับผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย

วันที่ 25 ม.ค.65 ตำารวจ 

กก.4 บก.ปคบ.ทำาการสืบสวนจน

ทราบที่พักและสามารถจับกุมตัว 

น.ส.ปัณณภัสร์ ได้ที่บ้านพักหรู

แห่งหนึ่งย่านทองหล่อ ถ.สุขุม 

วิท 55 และจับกุม น.ส.สาวิกา

ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านบางบอน 

พร้อมตรวจยึดพยานหลักฐาน

ต่างๆ ในคดี โดยทั้งสองคนยัง

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา  

จึงได้นำาตัวพร้อมของกลางส่ง

พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.

เพื่อดำาเนินคดีต่อไป.

ตรัง•วันที่ 26 ม.ค.65 ที่ศูนย์

ดำารงธรรม จ.ตรัง นายวิทยา 

เจียมสวัสดิ์พันธ์ บ้านเลขที่ 119/5 

ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

พร้อมด้วยนางสุดา บริพันธุ์ บ้าน

เลขที่ 258 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 

เดินทางมาร้องเรียนพร้อมมอบ

เอกสารแก่นายภานุวัฒน์ พูล

สวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ดำารงธรรม จ.ตรัง 

หลังได้รับความไม่เป็นธรรมจาก

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาด

เจ้าไหม ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ

ไม่ทำาการรังวัดที่ดินให้ และถูก

เอกชนรายหนึ่งรุกล้ำาเข้ามาใน

เขตที่ดินพร้อมท้าทายให้ไปฟ้อง

ร้องเอาเอง

นายวิทยากล่าวว่า ก่อน

หน้านี้ที่ดินที่ตนครอบครองติด

กับที่ดินของเอกชนรายหนึ่งที่ถูก

ศาลตัดสินให้รื้อถอนเนื่องจากอยู่

ในเขตอุทยานฯ โดยที่ดินแปลง

ดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดเป็น

แนวกำาแพงคอนกรีตก่อด้วยอิฐ

บล็อก แต่ที่ดินที่ตนครอบครอง

ตั้งอยู่นอกกำาแพง ต่อมาเจ้าหน้าที่

อุทยานฯ ได้นำาหลักฐานมาแสดง

แก่ตน ซึ่งแต่ละครั้งไม่ตรงกัน

เลยและเอกสารไม่ชัดเจน ไม่มี

ลายมือชื่อรับรองหรือตราประทับ

รับรองเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และ

ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.ได้มีเจ้าหน้าที่

อุทยานฯ นำาผู้รับเหมาเข้ามารื้อ

ถอนโครงสร้าง รวมถึงได้ตัดต้นไม้

และปรับสภาพที่ดินของตน วันนี้

จึงนำาหนังสือแสดงข้อเท็จจริงมา

ยื่นต่อศูนย์ดำารงธรรมเพื่ออยากให้

ช่วยไกล่เกลี่ย ซึ่งในหลายพื้นที่ไม่

ได้รับรองสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน

“ตนอยากให้ตรวจสอบ

การทำางานของเจ้าหน้าที่ อยาก

ให้เจ้าหน้าที่ ใช้ความยุติธรรม

และใช้หลักกฎหมาย ไม่ใช่หลัก

อิทธิพลตามความชอบใจ อยาก

ให้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลง

มาดูตรงนี้ ซึ่งที่ดินของตนได้มา

ตั้งแต่ปี 2541 เข้าเงื่อนไขเข้า

มาอยู่ก่อน พ.ร.บ.อุทยานแห่ง

ชาติ ส่วนที่ดินแปลงอื่นได้รับ

การรับรองเช่นเดียวกับเจ้าของ

ที่ดินอีก 2-3 แปลงที่อยู่ติดๆ กัน 

ก็ไม่ได้รับการรับรอง เจ้าหน้าที่

จะมีปัญหาตลอด และมีการนำา

เอกสารที่ ไม่ชัดเจนมาแสดง 

และมีการบ่ายเบี่ยง จึงต้องมา

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”.

ร้องจนท.อช.เจ้าไหมละเว้นที่ดินโดนรุก

ขอนแก่น•เมื่อเวลา 10.30 น. 

วันที่ 26 ม.ค.65 ที่ สภ.เมืองขอน 

แก่น พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ 

ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น คุมตัว

นายณรงค์เดช สีหะวงษ์ หรือต๊ะ 

อายุ 23 ปี ชาวชุมชนสามเหลี่ยม 

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด

ขอนแก่น ที่ จ.15/2565 ลงวันที่ 

25 ม.ค.65 ในข้อหาลักทรัพย์ใน

เคหสถานในเวลากลางคืน หลัง

ถูกตำารวจชุดสืบสวน สภ.เมือง

ขอนแก่นจับกุมตัวได้ ขณะหลบ

หนีการจับกุมตัวของเจ้าหน้าที่

ชุมชนสามเหลี่ยม เขตเทศบาล

นครขอนแก่น

โดยนายณรงค์เดชสารภาพ

ว่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ตน

เล่นเกมอยู่ที่ร้านเกมจนเงินหมด

และไม่มีรถกลับบ้าน เมื่อออก

มาจากร้านพบรถจักรยานยนต์

จอดอยู่และเสียบกุญแจทิ้งไว้ 

อีกทั้งบ้านก็ไม่ ได้ปิดประตูจึง

เดินเข้าไปลักรถจักรยานยนต์ 

กระเป๋าสตางค์พร้อมกระปุก

ออมสินในบ้าน  และขี่รถกลับ

บ้าน จากนั้นได้นำารถไปขาย

ให้เพื่อนชื่อเติ้ลชาวชุมชนสาม 

เหลี่ยม ได้เงินมา 4,000 บาท

พร้อมยาบ้า 20 เม็ด แล้วก็กลับมา

นอนเสพยาบ้าอยู่ที่บ้านกระทั่ง

มาถูกตำารวจจับ

ด้าน ผกก.สภ.เมืองขอน 

แก่นกล่าวอีกว่า ผู้ต้องหาจะถูก

ดำาเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ ใน

เคหสถานในเวลากลางคืน จาก

นั้นจะขยายผลถึงเครือข่ายยา

เสพติดที่รับแลกรถจักรยานยนต์

กับยาบ้า ในส่วนนายเนสผู้รับซื้อ

รถจักรยานยนต์จากเครือข่ายยา

เสพติดจะถูกดำาเนินคดีในข้อหา

รับของโจร.

จับโจรติดเกม

แอบขโมยจยย.

แลกยาบ้าเสพ

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ ที่ลานอนุสรณ์

สถานพฤษภาประชาธรรม บริเวณสวนสันติ

พร ถนนราชดำาเนิน คณะกรรมการญาติ

วีรชนพฤษภา ’35 ร่วมกับกรรมการมูลนิธิ

พฤษภาประชาธรรม แถลงข่าวจัดกิจกรรม 

“30 ปี รำาลึกพฤษภาประชาธรรม” ที่จะจัด

ขึ้นในวันที่ 17 พ.ค.2565  นำาโดยนายอดุลย์ 

เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติ

วีรชนพฤษภา ’35, นายพิภพ ธงไชย, นาย

บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์, ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษ 

ภา ’35, นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35, ดร.ปริญญา 

เทวานฤมิตรกุล, นายปรีดา เตียสุวรรณ์ และ

นายวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ กรรมการ

มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดย ดร.ปริญญา

กล่าวว่า ในปีนี้มีความสำาคัญมากกว่าทุกปีที่

ผ่านมา เพราะนอกจากจะเป็นการครบรอบ  

30 ปี เหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ.2535 ในปีนี้

ยังเป็นการครบรอบ 90 ปีการเปลี่ยนระบอบ

การปกครอง พ.ศ.2475 ดังนั้นความตั้งใจใน

ปีนี้คือกิจกรรมรำาลึกพฤษภาประชาธรรม จะ

ไม่จบในวันที่ 17 พ.ค. แต่จะไปจบในวันที่  

27 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเรียกร้องคือการ

เปิดเผยรายงานเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ในส่วนที่

ปิดบังไว้ก็ควรจะต้องมีการเปิดเผย เพื่อให้

เป็นบทเรียนแก่ทุกฝ่าย.

ร้องเปิดความจริงรำาลึก‘30ปีพฤษภา’
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21 ส.ส.

แปรไปด้านใดด้านหนึ่ง จะเกิดการแปร  

ปรวนอย่างมาก ถ้าเจตนารมณ์ของกลุ่ม 

21 ส.ส. ไม่ทำาหน้าที่ให้กับเสียงข้างมาก

ที่เป็นอยู่ จะทำาให้เสียงข้างมากทำางานไม่

ได้ ซึ่งฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยที่จะเป็นองค์

ประชุมให้ตั้งแต่แรก ถ้าจะทำาหน้าที่ใน

ระบบเสยีงขา้งมาก ตอ้งเปน็เสยีงขา้งมาก

ทีแ่ทจ้รงิ เราไมส่นบัสนนุเสยีงขา้งนอ้ยเขา้

มาปกครองประเทศ เพราะขดัรฐัธรรมนญู

และหลักประชาธิปไตย ต้องปกครองด้วย

เสียงข้างมาก เคารพเสียงข้างน้อย

เมื่อถามว่า ถ้ากฎหมายฉบับใด

ฉบับหนึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ จะเรียก

ร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบหรือ

ไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ด้วยสามัญสำานึก

ไม่ควรเรียกร้อง แม้กฎหมายนั้นไม่ใช่

กฎหมายสำาคัญทางการเงินก็ตาม นั่น

หมายความว่าคุณไม่มีความพร้อมในการ

ทำาหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น ควรจะ

รับผิดชอบต่อประชาชน 1.พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา สามารถลาออกจากตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี หรือเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี

ชุดใหม่ 2.ยุบสภา ซึ่งเรามีความพร้อมที่                                                     

จะให้นายกฯ ประกาศยุบสภา เพื่อคืนอำา 

นาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

“แต่ไม่ควรใช้วิธีที่ 3 คือการรัฐ                                                    

ประหาร เพราะผมได้กลิ่นว่าจะใช้แนว 

ทางนี้ ซึ่งเราขอคัดค้านและเรียกร้องผู้

ที่มีอำานาจ อย่าได้คิดวิธีการนี้ เราไม่มี

อำานาจไปยับยั้ง แต่ประเทศจะล่มจมเสีย

หายมาก นี่คือสิ่งที่จะทำาบาปให้ประเทศ 

ซึง่ประชาชนตา่งเจบ็ช้ำามามาก การลกุฮอื

การตอ่ตา้นเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา” ผูน้ำาฝา่ย

ค้านฯ ระบุ

ถามต่อว่า การรัฐประหารจะเกิด

ผลกระทบอย่างไรต่อบ้านเมือง นพ.ชล

น่าน กล่าวว่า ถ้ามีการยึดอำานาจรัฐ 

ประหารเมื่อใด สภาวะทีย่่ำาแยอ่ยู่ในขณะนี้

จะแยย่ิง่กวา่เดมิ ถา้หวงัวา่ยดึอำานาจแลว้

จะเขา้มาบรหิารจดัการประเทศทีผ่พุงัเชน่

นี้ ได้ จะนำาเงินที่ไหนมาบริหาร ซึ่งขณะนี้

รัฐบาลถังแตกไม่มีเงิน เพราะไม่สามารถ

จัดเก็บภาษีได้เลย

“ต่างประเทศไม่ยอมรับ ไม่มี

ความเชื่อมั่น แล้วใครจะคบค้าสมาคม

กับประเทศไทย ไปซาอุฯ โชว์ว่าเป็นผล

งาน แต่ความจริงคือซาอุฯ ต้องการเปิด

ประเทศ เพราะเขาเห็นช่องทางว่าปิด

ประเทศแบบน้ีเดินต่อไม่ได้ ขนาดซาอุฯ ยัง

คดิเปน็ คนขีอ่ฐูยงัคดิเปน็ แตค่นขีค่วายคดิ

ไม่เป็น ไม่รู้เอาสมองควายมาใส่หรือเปล่า 

ผมไม่เข้าใจ” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว

ถามอีกว่ามีปัจจัยใดที่จะนำาสู่รัฐ                                                    

ประหาร นพ.ชลน่านกล่าวว่า มันเป็นการ

สืบทอดอำานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

เพราะวิธีการอื่นใช้ ไม่ ได้ ยุบสภาก็ไม่

กล้ายุบ เพราะประชาชนจะตัดสิน จะ

เปลี่ยน ครม.ก็อาย ไม่กล้า ประเภทยอม

หักไม่ยอมงอ ตัวเองตาย ประเทศชาติ

ตาย เขาทำาเช่นนั้น เพราะฉะนั้นช่อง

ทางประนีประนอมเกิดขึ้นยาก ดังนั้นการ

รัฐประหารคือวิธีการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

ส่วนมูลเหตุที่จะใช้อ้างนั้นง่าย สำาหรับ

ประเทศชาติบ้านเมืองนี้ เขาสามารถ

บริหารจัดการและทำาให้เกิดสถานการณ์

ได้ตลอดเวลา เพราะทำามาตลอด

นายสมคดิ เชือ้คง ส.ส.อบุลราชธาน ี

พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การที่สภาล่ม

บอ่ยๆ สะทอ้นถงึความไมม่เีสถยีรภาพของ

รัฐบาล เป็นรัฐบาลเป็ดง่อยที่ ไม่สามารถ

ทำาอะไรได้ สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นของ

รัฐบาล เมื่อพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความ

สามัคคี ก็ไม่ต่างจากภูเขาไฟที่ กำาลังจะ

ระเบิด ซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชน

ทั้งประเทศ พลเอกประยุทธ์ควรเร่งคืน

อำานาจให้ประชาชน กำาหนดไทม์ ไลน์

เลยว่าจะคืนอำานาจให้ประชาชนเมื่อไหร่ 

เพราะยิ่งปล่อยไว้นาน ประชาชนยิ่งหมด

ศรัทธาในรัฐบาล อย่าลากอำานาจต่อไป

เลย จะส่งผลให้ประชาชนลำาบากมากขึ้น 

ต่อมาที่รัฐสภา นายวราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการ

นโยบายยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา 

กล่าวถึงกรณี นพ.ชลน่าน หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ออกมาระบุได้กลิ่นรัฐประหาร

โชยมาวา่ วนันีป้ญัหาตา่งๆในประเทศเปน็

อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า จากประสบการณ์ของ

ตน ทุกครั้งตั้งแต่เล็กจนโต เห็นการปฏิวัติ

มาแตล่ะครัง้ไมเ่คยมกีลิน่โชยสกัครัง้ และ

ทกุครัง้ที่ไดก้ลิน่กม็กัจะไมม่ ีแตท่กุครัง้ทีม่ี

มักจะไม่มีกลิ่น

นายวราวุธกล่าวอีกว่า เข้าใจดีว่า

พรรคใหญ่แต่ละพรรคจะมีเงื่อนไขหลาย

อย่าง เพราะพรรคชาติไทยพัฒนาเรา

เคยเป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้ง 

และเคยมีปัญหาหลายอย่าง จึงเข้าใจข้อ

จำากัดของพรรคพลังประชารัฐดี ขอเป็น

กำาลังใจให้แก้ไขปัญหาความมั่นคง และ

เสถียรภาพของรัฐบาลเท่าที่จำาได้ ตั้งแต่

วันที่ 10 ก.ค.62 ที่มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี หลายฝ่าย

ตั้งข้อสังเกตว่าง่อนแง่นตั้งแต่เดือน ก.ค.

62 และก็ง่อนแง่นมาจนถึงเดือน ม.ค.65 

คิดว่าจะง่อนแง่นไปจนถึงเดือน ม.ค.66 

จนครบสมัย ซึ่งเป็นเรื่องปกติง่อนแง่นไป

ง่อนแง่นมา บางครั้งเราเห็นรัฐบาลที่มั่น

คงๆ อยู่แค่ปีกว่าก็ไปแล้วเช่นกัน ดังนั้น 

การเมอืงเปน็เรื่องทีเ่รามปีญัหาของพีน่อ้ง

ประชาชนที่ต้องแก้ไข และทำาให้ดีที่สุด

ก่อน ส่วนสิ่งใดที่จะเกิดก็แก้กันไป

เมื่อถามว่า หากเสียงในสภาไม่

พอที่จะผ่านร่างกฎหมายของรัฐบาล จะ

ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุบ

สภา หรือลาออกหรือไม่ นายวราวุธกล่าว

ว่า ในฐานะที่เป็นนักการเมือง เราไม่

เคยกลัวเรื่องยุบสภาหรือเลือกตั้งอยู่แล้ว 

พร้อมที่จะดำาเนินการ ส่วนเรื่องที่จะเกิด

ขึ้นเป็นเรื่องของพรรคใหญ่หรือวิปรัฐ

บาล แต่สำาหรับพรรคชาติไทยที่มีอยู่ 12 

เสียง ยืนยันว่าเรามีทิศทางเดียวกันที่จะ

สนับสนุนรัฐบาล

วันเดียวกันนี้ ที่สำานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง นายเอกชัย หงส์

กังวาน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดิน

ทางมายื่นหนังสือขอให้ กกต.ส่งศาล

รฐัธรรมนญูพจิารณายบุพรรคพลงัประชา

รัฐ (พปชร.) และพรรคเศรษฐกิจไทย 

โดยนายเอกชัยบอกเหตุผลโดยสรุปว่า 

มติการขับ ส.ส.พปชร.เมื่อ 19 ม.ค.ที่

ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องเข้าข่ายการครอบงำา

พรรคเศรษฐกิจไทย ถือเป็นความผิด

ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จึงขอ

ให้ กกต.ดำาเนินการเสนอคำาร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคพลังประชา

รัฐ และพรรคเศรษฐกิจไทย และตัดสิทธิ์

ทางการเมืองคณะกรรมการของ 2 พรรค

ดังกล่าว.

ชัยชนะ

และในวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. เดิมนายก

รัฐมนตรีมีกำาหนดพบกับผู้ที่ ได้รับรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำาปี 2563 และ

ประจำาปี 2564 แต่ได้มอบหมายนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

ใหก้ารต้อนรบัแทน ทั้งนี้นายกฯ จะปฏิบตัิ

งานภายในบ้านพักตามมาตรการของ

สาธารณสุข ก่อนจะเริ่มงานที่ทำาเนียบ

รัฐบาล ซึ่งคาดว่าน่าจะในวันจันทร์ที่ 

31 ม.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการ

เดินทางเยือนซาอุฯ ของนายกรัฐมนตรี 

ได้พบปะกับคนไทยและนักเรียนไทยที่

ซาอุดีอาระเบียด้วย ซึ่งจำาเป็นต้องเข้ม

ข้นในมาตรการสาธารณสุข ที่ต้องตรวจ 

ติดตามหาเชื้อโดยละเอียด

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ โพสต์เฟซบุ๊ก 

“ประยุทธ์ จันทร์ โอชา Prayut-Chan-

o-cha” ระบุว่า พี่น้องประชาชนชาว

ไทยที่รักครับ วันนี้ ผมมีความยินดีเป็น

อย่างยิ่ง ที่จะขอแจ้งข่าวดีต่อปวงชนชาว

ไทย รวมทั้งชาวซาอุดีอาระเบีย เกี่ยว

กับความสำาเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์

ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ให้กลับมาอยู่ ใน 

“ระดับปกติ” อย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่วัน

นี้สืบไป ภายใต้ความพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถของทัง้สองฝา่ย ถอืเปน็การ

สิ้นสุด 3 ทศวรรษแห่งความห่างเหิน 

และเริ่มต้นศักราชใหม่แห่งความร่วมมือ 

สร้างสรรค์ และพัฒนา เพื่อความมั่นคง 

มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็น

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติระหว่าง

สองประเทศ

ภารกิจการเยือนซาอุดีอาระเบีย

อย่างเป็นทางการของผมในครั้งนี้ เป็น

ไปตามคำ า เชิญของเจ้ าชายมุฮั มมัด 

บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะ

อูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง

นับว่าประสบความสำาเร็จอย่างสูง โดย

ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะ

ยกระดับผู้แทนทางการทูตของทั้งสอง

ประเทศ จาก “อุปทูต” ให้กลับมาเป็น

ระดับ “เอกอัครราชทูต” ดังเดิม รวม

ทั้งจะพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือ

ทวิภาคี เพื่อผลักดันกรอบนโยบายและ

แผนความร่วมมือต่างๆ ทั้งในส่วนของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป และในโอกาส

การพบหารือครั้งนี้ ผมได้กราบบังคมทูล

เชิญมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักร

ซาอุ ดี อาระ เบี ย  ให้ เสด็ จฯ  เยื อน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสาน

ตอ่หนา้ใหมข่องประวตัศิาสตร์ในวนันีด้ว้ย

ผมรู้ สึ ก ยิ นดี เ ป็ นอย่ า ง ยิ่ ง กั บ 

“โอกาสอันมากมายมหาศาล” ที่ประเมิน

ว่าทั้งสองประเทศจะได้รับจากการฟื้นฟู

ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้แก่

1.ด้านการท่องเที่ยว : เป็นโอกาส

สำาหรับการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับ

ประชาชนที่จะมีพลวัตมากขึ้นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำา

ไปสูก่ารขยายความรว่มมอืในอตุสาหกรรม

นี้อย่างรอบด้าน เบื้องต้นมีการคาดการณ์

ว่าการเดินทางไปมาหาสู่ที่สะดวกยิ่งขึ้น

ระหวา่งประเทศไทยกบัซาอดุอีาระเบยี จะ

สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ำา

กว่าประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี

2.ด้านพลังงาน : เกิดการร่วมวิจัย

และลงทุน ทั้งในรูปแบบพลังงานดั้งเดิม 

พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน 

ซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติของ

ทั้งสองประเทศ โดยซาอุดีอาระเบียเป็น

ประเทศผู้ค้าและมีแหล่งสำารองน้ำามันอัน

ดบัตน้ๆ ของโลก ตลอดจนมวีทิยาการดา้น

พลังงานที่ทันสมัย ส่วนไทยก็มีเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่พร้อม

รองรบัการวจิยั พฒันา และการลงทนุแหง่

อนาคต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม

นโยบาย BCG Economy ซึง่สอดรบักบัขอ้

ริเริ่ม Saudi Green Initiative และ Middle 

East Green Initative ของซาอุดีอาระเบีย

3.ด้านแรงงาน : ไทยมีแรงงานฝี                                                

มือและกึ่งฝีมือที่มีศักยภาพจำานวนมาก 

ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียก็มี โครงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบต่างๆ 

จำานวนมากเช่นกัน โดยช่วงปี 2530 ไทย

เคยส่งแรงงานไปซาอุดีอาระเบียมากถึง 

300,000 คน สร้างรายได้ส่งกลับประเทศ

มากกวา่ 9,000 ลา้นบาทตอ่ป ีบดันี ้ความ

ร่วมมือและโอกาสนั้นจะกลับมาอีกครั้ง 

โดยแรงงานจากประเทศไทย จะมีส่วน

ช่วยเติมเต็ม “วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 

ค.ศ.2030” (Saudi Vision 2030) ผ่าน

โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะมีขึ้นเป็น

จำานวนมาก

4.ด้านอาหาร : ประเทศไทยนั้นถือ                                                   

เป็น “ครัวโลก” อุดมสมบูรณ์ด้วยผลิตผล

ทางการเกษตร ผัก ผลไม้ และประมง อีก

ทั้งมีอาหารที่ทั่วโลกต่างหลงมนต์เสน่ห์ 

รวมถงึอาหาร “ฮาลาล” ซึง่ไทยมศีกัยภาพ

ในการผลิตและพร้อมส่ งออกให้แก่

ซาอดุอีาระเบยี รวมถงึผา่นซาอดุอีาระเบยี

ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นำามาซึ่ง

โอกาสอย่างมหาศาลสำาหรับผู้ประกอบ

การด้านอาหารของไทย

5.ด้านสุขภาพ : ด้วยความแข็ง 

แกร่งด้านระบบสาธารณสุขของไทย และ

บุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำาระดับโลก 

รวมถึงการให้บริการที่ทุกคนประทับใจ 

ทำาให้ไทยกลายเป็น “ศูนย์กลางทางการ

แพทย”์ (Medical Hub) ทีช่าวตา่งชาต ิโดย

เฉพาะจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็น 

“นักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม” นิยมเดิน

ทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย โดยผู้

ป่วยมักจะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว

ขนาดใหญ่ ที่มักจะซื้อแพ็กเกจที่รวมการ

รกัษาพยาบาล ทีพ่กั และสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

จงึเปน็โอกาสทีจ่ะเกดิการขยายตวัทางการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความร่วมมือ

ทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น

6.ดา้นความมัน่คง : ซาอดุอีาระเบยี

ถือเป็นเป็นประเทศอิสลามสายกลาง ที่

มีอิทธิพลสูงในกรอบองค์กรความร่วม

มืออิสลาม (OIC) สามารถมีบทบาทช่วย

ส่งเสริมการแก้ปัญหาความไม่สงบใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง

ยั่งยืน ตามแนวทางสันติสุข นอกจากนั้น 

ยังสามารถมีความร่วมมือกันด้านข้อมูล

ข่าวสารความมั่นคง และการต่อต้านการ

ก่อการร้ายอีกด้วย

7.ด้านการศึกษาและศาสนา : ที่

ผ่านมานั้น ซาอุดีอาระเบียได้ให้ทุนการ

ศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการศกึษาดา้นศาสนา นอกจาก

นั้น ซาอุดีอาระเบียยังเป็นประเทศที่มี

ความกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้นตา่งๆ ทัง้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

พลังงาน สุขภาพ การวิจัยทางทะเล การ

ก่อสร้าง เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ

อื่นๆ ซึ่งจะทำาให้ไทยมีโอกาสขยายการ

แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกัน

อีกมาก

8.ดา้นการคา้และการลงทนุ : เรื่อง

นี้เป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก

การกลับมาสู่ความสัมพันธ์ในระดับปกติ 

จะสร้างโอกาสและเปิดประตูทางการ

ค้าให้กับนักลงทุนและ SME ไทย ใน

การแสวงหาลู่ทางการทำาธุรกิจและการ

แสวงหาหุน้สว่นทางการคา้ไดอ้ยา่งสะดวก

ยิ่งขึ้น ทั้งในซาอุดีอาระเบียและกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง เช่น ผลิตภัณฑ์

อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า

ตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ ในขณะ

ที่ซาอุดีอาระเบียก็ส่งเสริมการลงทุนใน

ต่างประเทศผ่าน “กองทุนความมั่งคั่ง

แห่งชาติ” ในด้านพลังงาน นวัตกรรม 

โทรคมนาคม อวกาศ เทคโนโลยีสีเขียว 

โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ซึ่งไทยนั้นมีความ

พรอ้มในดา้นทรพัยากรมนษุย ์องคค์วามรู ้

สถานศกึษา และเขตเศรษฐกจิพเิศษตา่งๆ 

อย่าง EEC พื้นที่ระเบียงเศษรฐกิจ และ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตาม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม

ไปถึงการสร้างเมืองอัจฉริยะในจังหวัด

ต่างๆ ด้วย

9.ด้านการกีฬา : จะเป็นโอกาสอัน

ดีในการสร้างความร่วมมือทางการกีฬา

ของทัง้สองประเทศ ทีม่คีวามสนใจในการ

แข่งขันและการกีฬาต่างๆ ร่วมกัน เช่น 

ฟุตบอล มวย กอล์ฟ การแข่งรถ รวมถึง 

e-sport และอื่นๆ และเปน็โอกาสของไทย

ในการสง่เสรมิ “มวยไทย” ใหเ้ปน็ทีย่อมรบั

มากขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย

ในวันนี้ ทั้งสองประเทศสามารถ

ก้าวผ่านพ้นอดีต กลับมาสู่อนาคตที่

สดใส โดยประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่านี่

คือ “ชัยชนะ” สำาหรับประชาชนทั้งสอง

ประเทศ ที่รัฐบาลของทั้งคู่ได้ ใช้ความ

พยายามและทำางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

จนสำาเร็จลุล่วงได้ในที่สุด และพร้อมก้าว

ยา่งตอ่ไปอยา่งมัน่คง ขยายจากความรว่ม

มือทวิภาคี “ไทย-ซาอุดีอาระเบีย” ไปสู่

พหุภาคี “อาเซียน-คณะมนตรีความร่วม

มือรัฐอ่าวอาหรับ” (Gulf Cooperation 

Council : GCC) โดยต่อจากนี้ รัฐบาลจะ

ดำาเนนิงานอยา่งไมล่ดละ ทีจ่ะนำาเอาความ

สำาเรจ็จากการสานสมัพนัธ์ในครัง้นี ้แปลง

ไปสู่นโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูป

ธรรมในอนาคตอีกมากมาย ซึ่งผมจะเร่ง

สัง่การใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการ 

เพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชน และ

การฟื้นฟูประเทศหลังโควิดโดยเร็วที่สุด 

ซึ่งผมจะได้นำามาเรียนแจ้งพี่น้องในทันที

ที่มีความคืบหน้าครับ

ด้านนายธานี แสงรัตน์ อธิบดี

กรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศ แถลงว่า ทั้ง 2 ประเทศได้

เห็นชอบให้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างกันให้กลับสู่ปกติอย่างสมบูรณ์ 

โดยจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและ

ตัง้กลไกทวภิาค ีหพภุาค ีและความรว่มมอื

อื่นๆ เพื่อรือ้ฟืน้ความรว่มมอืดา้นตา่งๆ ทัง้

แรงงาน พลังงาน การท่องเที่ยว อาหาร 

และสาขาใหม่ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป

นายธานียังกล่าวถึงขั้นตอนการ

แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยเพื่อไปประจำา

การราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยีวา่ นาย

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

ยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศจะ

เร่งพิจารณาแต่งตั้งเอกอัครราชทูตตาม

ขั้นตอนอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ได้ เนื่องจากเอกอัครราชทูตจะมีบทบาท

สำาคัญในการส่งเสริมการเปิดศักราชใหม่ 

ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย.

เจ๊หลี โหน

ทำาเพื่อประชาชนโดยไม่เคยปริปากบ่นสัก

คำา” นางสรัลรัศมิ์ระบุ

ขณะที่นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้

สมัคร ส.ส.เขตหลักสี่-จตุจักร พรรคเพื่อ

ไทย ลงพื้นที่หาเสียงที่ชุมชนก้าวหน้า,  

ชุมชนชายคลองบางบัว, ชุมชนสะพาน

ไม้ 1, ชุมชนสะพานไม้ 2 และปิดท้ายที่                                                    

ตลาดเคหะบางบัว หมู่บ้านการเคหะ

บางบัว โดยในระหว่างหาเสียงผู้สมัคร

จากพรรคเพื่อไทยไดพ้บปะกบัผูส้มคัรของ

พรรคก้าวไกลที่ได้ลงพื้นที่เดียวกัน  ซึ่งทั้ง

สองได้ทักทายให้กำาลังซึ่งกันและกัน ก่อน

แยกย้ายกันหาเสียงต่อ

นายสชุาตกิลา่วถงึกรณทีี ่นายสริะ 

เจนจาคะ จะไปร้องคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ (กกต.) ตรวจสอบนโยบายหาเสยีง

ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่า เป็น

เรื่องของนโยบายตั้งแต่พรรคไทยรักไทย 

พรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพื่อไทย 

แตข่อย้ำาวา่ หากได้ โอกาสจะสามารถผลกั

ดันให้เกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่นโยบายขายฝัน 

เพราะมีการศึกษาจากหลายฝ่ายที่มองว่า 

20 บาทเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจเช่น

นี้ พร้อมฝากไปยังรัฐบาล อย่ามองว่านโย

บายนี้เป็นของพรรคเพื่อไทย แต่รัฐบาล

อยากให้มองประโยชน์ของประชาชน 

และยังไม่เห็นประเด็นว่าจะต้องร้องเรียน 

เพราะเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อม

ย้ำาวา่ แมจ้ะเปน็ ส.ส.ฝา่ยคา้น แต่ไม่ไดมุ้ง่

มั่นที่จะล้มรัฐบาล แต่พยายามทำางานเชิง

สร้างสรรค์ สร้างความหวังให้ประชาชน

ซึ่งมองว่ายุติธรรมกว่า

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้

สมัครเลือกตั้งซ่อมจตุจักร-หลักสี่ เบอร์ 

2 พรรคกล้า กล่าวถึงการหาเสียงช่วง

โค้งสุดท้าย ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียง

บริเวณชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา เชิง

สะพานไม้ 1 และ 2 โดยเป็นการหาเสียง

พบปะพี่น้องประชาชนตามบ้าน ตาม

ยทุธศาสตรเ์ดนิใหค้รบทกุหลงั และเตรยีม

หาเสียงหลังตลาด ในมณฑลทหารบกที่ 

11 ว่า พยายามเดินเคาะให้ครบทุกหลัง 

เพราะคราวที่แล้วไม่ได้ลงเลือกตั้งที่เขตนี้ 

แต่มีความคุ้นเคย และอยากให้ประชาชน

ไดเ้หน็ผลงานในอดตีทีเ่คยทำาในพืน้ทีส่มยั

เป็น ส.ส.

ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐชู

สโลแกน “รักลุงตู่ กาเบอร์ 7” นั้น ตอน

นี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ก็

เป็นนายกรัฐมนตรี หากปรับเปลี่ยนนา

ยกฯ วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิดก็ไม่ต้อง

แกแ้ลว้ เพราะจะเสยีสมาธทิัง้หมด พรอ้ม

ย้ำาวา่เปลีย่นมา้กลางศกึไม่ได ้ทีพ่รรคพลงั

ประชารัฐชูว่า “รักลุงตู่ กาเบอร์ 7” ไม่ได้

เปน็จดุแขง็การหาเสยีงในครัง้นี ้ควรเลอืก

ในสิ่งที่คิดว่าชาติควรจะเป็น 

นายอรรถวชิชก์ลา่วถงึการปราศรยั

ในคา่ยทหารชว่งเยน็วา่ ตอ้งการไปแนะนำา

ตัวว่าพรรคกล้าคืออะไร ทำาไมแนวปฏิบัติ

นิยมถึงสำาคัญกับประเทศนี้ หากปลูกฝัง

แนวปฏิบัตินิยมจะทำาให้ชาติมั่นคงได้ ไม่

คิดว่าการไปซ้ายสุดหรือขวาสุดจะเป็น

ทางออก พรรคกล้าจะไม่ยอมเป็นขวา

ตกขอบหรอืซา้ยตกขอบเดด็ขาด แนวทาง

ทีเ่ดนิอยูส่ามารถทำาไดแ้ละจะนำาไปสูค่วาม

ปรองดอง ทั้งนี้ วันที่ 28 ม.ค.นี้ จะเป็น

วันปราศรัยใหญ่ มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ ขอให้

ประชาชนติดตาม และการเลือกตั้งในวัน

ที ่30 ม.ค. เชื่อวา่เปน็การชีช้ะตาการเมอืง

ในอนาคต เพราะเราทำาแนวทางการเมอืง

คณุภาพ เปน็พรรคเศรษฐกจิ เปน็แนวทาง

ที่พรรคการเมืองควรจะเป็น การเลือกตั้ง

ครั้งนี้เป็นการเลือกด้วยความหวัง อย่า

เลือกด้วยความเกลียดความกลัว โดยวัน

เลือกตั้งพรรคกล้าได้เตรียมคณะทำางาน

เพื่อตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งไว้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนาย

กรุณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 

เลือกตั้งซ่อมเขตจตุจักร-หลักสี่ หมายเลข 

6 พรรคก้าวไกล ประกาศว่ากองทัพ

อนุญาตให้เข้าไปหาเสียงได้ในหน่วยพื้นที่

หลักสี่ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.

11) และกรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.) 

นั้น มีรายงานว่า ขณะนี้หน่วยทหารทั้ง

สองหน่วยรอการแจ้งจากคณะกรรรม

การการเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร 

(กกต.กทม.) อย่างเป็นทางการ เมื่อแจ้ง

มาแล้วจะดำาเนินการจัดพื้นที่ส่วนกลาง 

เช่น ตลาดนัดในหน่วย ซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง

แจ้งไว้ให้ อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยไม่ได้

จัดกำาลังพลเข้าฟังในครั้งนี้ แต่ปล่อยให้

เป็นอิสระ แล้วแต่ใครจะไปร่วมกิจกรรม

ฟังปราศรัยก็ได้ เพราะไม่มีการบังคับหรือ

ห้ามปรามไม่ให้ไป   

สำาหรับขั้นตอนในการเข้าพื้นที่

หน่วยยังต้องเข้มงวดตามมาตรการใน

การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ                               

โควดิ-19 ดว้ยการคดักรองฯ จำากดัจำานวน

ผู้เข้าไปร่วมกิจกรรม ส่วนเนื้อหาของการ

หาเสียงได้แจ้งไปทาง กกต.แล้วว่าต้อง

ขอร่วมมือพรรคการเมือง ปราศรัยด้วย

ถ้อยคำาที่สุภาพ ไม่ไปให้ร้ายตัวบุคคล

พาดพงิสถาบนั สรา้งความแตกแยก ขณะ

ที่ภาพรวมของการไปลงคะแนนเลือก

ผู้สมัครนั้น ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติตาม

นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการ

วางตัวเป็นกลาง ไม่บังคับให้เลือกผู้สมัคร

พรรคการเมืองใด  

ส่วนความเคลื่อนไหวการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่คาดว่า

จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้นั้น นายจักรพันธ์ พร

นิมิตร ส.ส.กทม. ในฐานะหัวหน้าภาค 

กทม. พรรคพลงัประชารฐั เปดิเผยวา่ การ

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครในนามของพรรคคงจะ

เรว็ๆ นี ้เพราะตอนนีอ้ยู่ในขัน้ตอนสดุทา้ย  

และจะสรุปชื่อนำาเรียน พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรค และจะนำาเข้าที่ประชุม

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

เมื่อถามว่า ตอนนี้ชื่อว่าที่ผู้สมัคร

คือใคร นายจักรพันธ์กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า 

“อย่าเพิ่งดีกว่า เพราะอีกไม่นานก็จะ

เรียบร้อย”

รายงานขา่วแจง้วา่ บคุคลทีค่าดวา่

จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคพลังประชา

รัฐ เป็นผู้หญิง โดยอยู่ระหว่างการเคลียร์

ความเรียบร้อยในด้านต่างๆ ก่อนเปิดตัว

ปลายเดือน ม.ค.หรือต้น ก.พ.นี้ 

ล่าสุด มีการจับตาว่าบุคคลที่                

พรรคกำาลังพิจารณานั้นคือ น.ส.อนุสรี 

ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวม

พลงัประชาชาตไิทย ซึง่เคยดำารงตำาแหนง่

เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. สมัย ม.ร.ว.สุขุม

พันธุ์ บริพัตร

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชี

รายชื่ อ  พรรครวมพลังประชาชาติ

ไทย (รปช.) ยอมรับว่ามีผู้ ใหญ่ในพรรค                         

พปชร.มาติดต่อพูดคุยกับตนจริงเมื่อไม่

นานมานี้ ซึ่งกำาลังตัดสินใจอยู่ เพราะ                 

ตอนนี้มีหน้าที่เป็น ส.ส.ด้วย จึงยังไม่ได้                          

ให้คำาตอบไป แต่ตนก็มีความสนใจงาน 

กทม. เพราะเคยทำางานอยู่ตรงนั้น ทั้งนี้

ต้องดูปัจจัยที่จะต้องพิจารณาหลายอย่าง 

เช่น สถานการณ์บ้านเมืองด้วย ซึ่งสนาม

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เป็นสนามใหญ่ ไม่ใช่

เรื่องเล็ก และตอนนี้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หลายพรรคลงหาเสียงกันไปเยอะมาก 

นำาเราไปก่อนแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ต้องคิด

ให้รอบคอบ

ด้านนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

หรือ ดร.เอ้ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ของ

พรรค ร่วมกันลงพื้นที่สำารวจคลองหลัง

วัดลาดปลาเค้า ซึ่งมีสภาพเน่าเสีย ส่ง

กลิ่นเหม็นรบกวน มีวัดและชุมชนอาศัย

อยู่เป็นจำานวนมาก โดยนายสุชัชวีร์กล่าว

ว่า การไล่น้ำาเน่าเสียที่อยู่ในคลองหลัง

วัดลาดปลาเค้าให้ไปสู่อุโมงค์ยักษ์ ได้นั้น 

จำาเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำาจำานวนมาก 

ขณะที่ประตูระบายน้ำาบริเวณคลองหลุม

ไผ่ยังไม่เปิดใช้งาน มีการติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำา 4 ตัว แต่เปิดใช้เพียงตัวเดียว จึง

ทำาให้น้ำาเสียที่คลองหลังวัดลาดปลาเค้า

ไม่สามารถไหลออกไปได้ และทำาให้ได้รู้

พรอ้มกนัวา่ทำาไมอโุมงคย์กัษท์ีบ่งึพระราม 

9 จึงถูกเป็นจำาเลยสังคม ถูกด่าประจำาว่า

ใช้งานไม่ได้ เพราะน้ำามาไม่ถึง ทั้งนี้ หาก

ได้รับเลือกเข้ามาทำาหน้าที่จะต้องเพิ่ม

เครื่องสูบน้ำาไฟฟ้าราคาไม่แพง ใช้ระบบ

อัตโนมัติ.

สภาโหวตฉลุยร่างกฎหมาย กยศ. 

เกียกกาย • เมื่อวันพุธ ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำา

หน้าที่ประธานการประชุม หลังจากเสร็จสิ้นวาระหารือความ

เดือดร้อนประชาชน ก็เข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การ

ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ตามที่ กมธ.วิสามัญฯ พิจารณา

เสร็จแล้ว โดยเมื่อมีการโหวตลงมติวาระ 2 มาตรา 5 ร่าง 

พ.ร.บ.ดังกล่าวก็เกิดปัญหาขลุกขลักเรื่ององค์ประชุมทันที 

เพราะมี ส.ส.อยู่ในห้องประชุมบางตา นายชวนต้องกดออด

เรียกตามตัวสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุม และติดประชุม กมธ.

ชุดอื่นๆ ให้รีบเข้ามาแสดงตนเป็นองค์ประชุม ก่อนลงมติเห็น

ชอบร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตวาระ 3 ด้วย

คะแนน 311 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 3 จากนั้น

ช่วงบ่ายเข้าสู่วาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้กู้ยืมเงินเพื่อ

การศึกษา ในวาระรับหลักการตามที่ ครม.เป็นผู้เสนอ โดยที่

ประชุมแสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งหมด 329 เสียง และมีเสียง 

ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมด้วย ก่อนที่ประชุม

จะลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ด้วย

คะแนน  345 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 2 และตั้ง 

กมธ. 35 คน ขึ้นมาพิจารณาแปรญัตติต่อไป

ตรวจสต๊อกปาล์มน้ำามันสกัดกักตุน

กรุงเทพฯ • ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการให้กองบังคับการปราบปราบการกระ

ทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. กอง

บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง จัดชุดเฉพาะกิจร่วมกับกรม

การค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด และตำารวจพื้นที่ เข้าตรวจสอบ

โรงสกัดน้ำามันปาล์มดิบ ซึ่งพบว่ามีอยู่ในพื้นที่ 25 จังหวัด ส่วน

ใหญ่อยู่ในภาคใต้ เช่น กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช 

ปัตตานี พังงา ระนอง พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี 

นราธิวาส เป็นต้น นอกจากนี้แล้วให้ทำาการสุ่มตรวจโรงงาน

สต๊อกปาล์มน้ำามัน โรงกลั่นและคลังน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ หาก

พบว่าไม่มีการแจ้งการครอบครองก็จะถูกดำาเนินคดีตาม 

พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำาคุกไม่เกิน 

1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และปรับ

อีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่า

จะแจ้ง หรือหากมีการแจ้งการครอบครองไม่ตรงกับความเป็น

จริง ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.137 มี

โทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ

ทั้งจำาทั้งปรับ

กมธ.สางปมอหิวาต์หมูขีดกรอบ 60 วัน 

กรุงเทพฯ • ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 

พรรคก้าวไกล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร และแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น นายเอกชัย ทรงอำานาจเจริญ 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุม กมธ.ฯ 

นัดแรก ภายหลังสภาได้พิจารณาญัตติด่วนที่พรรคก้าวไกล

เสนอ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายประภัตร โพธสุธน รมช.

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กมธ.ฯ โดยจะเน้นการ

พิจารณาใน 2 ด้าน คือ 1.ช่วยเหลือเร่งด่วนเกี่ยวกับสินค้า                                                                       

อุปโภคบริโภค โดยเน้นไปที่เนื้อหมูเป็นหลัก รวมถึงวัตถุดิบ

อื่น เช่น ปลา ไก่ กุ้ง ไข่ มาตรการระยะสั้น-ยาว และ 2.ตรวจ 

สอบการระบาดของโรคอหิวาต์ในหมู ที่แนวทางยังไม่ชัดเจน 

และจะกระทบต่อการวางแนวทางฟื้นฟู การส่งออกที่มีปัญหา 

รวมถึงสต๊อกห้องเย็นที่มีการนำาเข้าหมูผิดกฎหมาย ก็จะนำามา

พิจารณาใน กมธ.ฯ ด้วย ซึ่งมีกรอบเวลาในการพิจารณา 60 

วัน 

‘บอส อยู่วิทยา’ จ่อหลุดข้อหาเสพโคเคน

แจ้งวัฒนะ • นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการสำานักงาน

คดีอาญา และโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงคดีนาย  

วรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ในกรณีขับรถชนตำารวจเสียชีวิตว่า 

ที่ผ่านมาอัยการสั่งฟ้องนายวรยุทธไว้ 2 ข้อหาคือ ข้อหาแรก

ขับรถชนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะหมดอายุความใน

ปี 2570 กับข้อหาเสพโคเคน ที่จะหมดอายุความในวันที่ 3 ก.ย.

2565 แต่ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหามา

ให้เราดำาเนินคดี ทราบว่าตัวผู้ต้องหายังอยู่ต่างประเทศ นาย

ประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการ สำานักงานคดีพิเศษและ

รองโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า การสืบหาถิ่นที่อยู่

ของผู้ต้องหาในต่างประเทศไม่ใช่ภารกิจของอัยการ ยอมรับว่า

มีความกังวล เพราะข้อหาเสพโคเคนใกล้จะหมดอายุความใน

วันที่ 3 ก.ย.นี้ ตราบใดที่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาก็จะไม่สามารถยื่น

ฟ้องนายวรยุทธต่อศาลได้ อาจไม่ได้ตัวมาภายในวันที่ 3 ก.ย.

2565 แม้ได้ตัวมาหลังจากนั้นเราก็ไม่สามารถฟ้องข้อหาเสพ

โคเคนได้เพราะขาดอายุความ 

ตรวจเหตุม้าลายเข้าที่ประชุม นปถ.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อม

ด้วย พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 

คณะผู้บริหารสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สำานักการจราจร

และขนส่ง กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม นายก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม

กันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) ตรงโรง

พยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จุดเกิดเหตุเฉี่ยวชน 

พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล เพื่อสำารวจสภาพด้านวิศวกรรม

จราจร ส่วนควบและอุปกรณ์ของทางข้าม สำาหรับเป็นข้อมูล

ในการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามดังกล่าวให้เหมาะ

สม โดยจะรวบรวมข้อมูลนำาเสนอคณะกรรมการนโยบายการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. ในการ

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค.65 นอกจากนั้นทาง ตร.จะได้

เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนร่วม

ประชุมหารือ เพื่อกำาหนดแนวทางการสำารวจข้อมูลทางข้ามใน

ภาพรวมทั่วประเทศ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึง

แนวทางการใช้เทคโนโลยีมาติดตั้งบริเวณทางข้ามในวันศุกร์ที่ 

28 ม.ค.65 ต่อไป.


